
ศึก‘ปชป.-พปชร.’

             
|

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

‘ประภัตร’ยืนยัน

‘กักตุน’ชวงธ.ค.

ตนเหตุ‘หมูแพง’

อิสรภาพแหงความคิด

เสียโอกาสเพราะดอยคาวัคซีน!

2 ปพรรคกลา-ปฏิบัตินิยม 

เศรษฐกิจเพ� อคนตัวเล็ก 

วางเปา 30 ที่นั่ง+หลังเลือกตั้งใหญ 

รําลึกถึงครูเพลง 

พอเพลง

13หนา...

2หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9195 วันอาทิตยที่ 16 มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น 14 ค่ํา  เดือน 2  ปฉลู

16หนา...

‘กกต.’ยังไมพบโกง!

ออดออนประชาชน

พบซื้อเสียงแจงเลย

เฮ!‘คนละคร่ึง’เร่ิมช็อป21ก.พ.

สอง ‘Mission2023’

อุตสาหกรรมปูน

ปฏิบัติการลดโลกรอนที่เปนจริง

เลือกตั้งซอมแมตชชี้ชะตา‘จุรินทร-ธรรมนัส’

บรรยากาศการใหบริการฉีดวัคซีนที่ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อเม� อวันเสาร ยังคงไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก 

เน� องจากขณะนี้ผูติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนไดเพิ่มจํานวนสูงมากขึ้น 

เลือกตั้งซอมแมตชชี้ชะตา‘จุรินทร-ธรรมนัส’เลือกตั้งซอมแมตชชี้ชะตา‘จุรินทร-ธรรมนัส’

ไทยโพสต • “ประภัตร” เช� อหมูแพง

เพราะการกักตุนสินคาในชวงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ซึ่งเปน

ฤดูกาลทองเที่ยว ประสานกระทรวง

พาณิชยสอบขอเท็จจริง กรมปศุสัตว

เตรี ยม จัด ต้ั งวอร รูมทั่ วประเทศ 

เพื่อสแกนพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรค

ระบาด ASF 

วันที่ 15 มกราคม 2565 นาย

ประภัตร โพธสุธน เปดเผยวา  จาก

กรณีที่มีกระแสขาววาตนเหตุท่ีทําให

ราคาเนื้อสุกรแพงขึ้นนั้น เกิดจากการ

ระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

(ASF) จึงขอชี้แจงวา จากการตรวจ

สอบขอมูลพบวาตั้งแตป 2564 มีลูก

สุกรเขาคอกเลี้ยงเฉลี่ยราว 350,000 ตัว

ซึ่งปจจุบันปริมาณลูกสุกรเขาเลี้ยงก็

ยังคงมีตัวเลขใกลเคียงกัน อีกทั้ง

จํานวนสุกรที่เขาโรงเชือดยังมีปริมาณ

คงที่มาโดยตลอด จึงเปนที่น�าสนใจวา

เหตุใดราคาเนื้อสุกรจึงแพงขึ้น

โดยหนึ่งในปจจัยสําคัญอาจ

มาจากการกักตุนสินคาในชวงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ซึ่งเปน

ฤดูกาลทองเที่ยว จึงไดประสานงาน

กับกระทรวงพาณิชยในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงดังกลาว เพ� อดําเนินการใน

สวนที่เกี่ยวของตอไป

อยางไรก็ตาม กรณีพบการ

ระบาดของโรค ASF นั้น กรมปศุสัตว

จะจัดตั้งวอร์รูมขึ้นทั่วประเทศเพื่อ

สแกนพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคระบาด  

ASF พรอมเขาชวยเหลือผูเลี้ยงสุกร 

โดยเฉพาะรายเล็กและรายยอย ใน

การยกระดับมาตรการควบคุมปองกัน

โรคอยางเขมขน 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบผูติดเชื้อโควิดเพิ่ม

ขึ้น 7,793 ราย เสียชีวิต 18 ราย กรมควบคุม

โรคยืนยันวัคซีนทุกสูตรมีประสิทธิภาพดี  

ปองกันการปวยหนักและเสียชีวิตจากโรค

โควิด-19 ไดทุกสายพันธุ ย้ําประชาชนฉีด

เข็ม 3 ปองกันโอมิครอน “หมอยง” เผยวัคซีน

สูตรไขว SV-AZ ขณะนี้ทําเสร็จแลว จะแสดง

ผลในโอกาสตอไปและสงเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาติ ที่ผานมาเราเสียโอกาสไป

มากจากการดอยคาวัคซีนเชื้อตาย

เม� อวันที่ 15 มกราคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณผูติดเชื้อในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 7,793  ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 7,501 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 7,459 ราย มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 42 ราย มา

จากเรือนจํา 22 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 270 ราย  หายปวยเพ่ิมขึ้น 

5,202 ราย อยูระหวางรักษา 77,368 ราย 

อาการหนัก 527 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 

105 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย เปนชาย 11 

ราย หญิง 7 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 13 ราย โรคเรื้อรัง 2 ราย เสียชีวิต

มากที่สุดใน จ.ชลบุรี 3 ราย 

ชุมพร • ประธาน กกต.ลงพื้นที่ชุมพร ระดม

ชุดสืบสวนหาขาว เคล� อนที่เร็ว เพ่ิมจุด

ตรวจเขมคุมการเลือกตั้ง ยังไมพบมีโกง-ซื้อ

เสียง เผยเร� อง  “ธรรมนัส” ถูกรองปราศรัย

ท่ี จ.สงขลาอยูระหวางดําเนินการ สวน

พรรคการเมืองนําโครงการคนละครึ่ง บัตร

สวัสดิการรัฐมาใชหาเสียงเขาขายมีความผิด

หรือไม ตองตรวจสอบขอเท็จจริงกอน ฝาก

พลเมืองดีแจงดวยถาพบซื้อขายเสียง

เม� อวันที่  15 ม.ค.65 ผูส� อขาวรายงาน

วา  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ซึ่งอยูระหวาง

การลงพื้นท่ีจังหวัดชุมพรเพ� อดูความพรอม

การจัดเตรียมและแจกอุปกรณสําหรับการ

เลือกตั้งซอม ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16  ม.ค.นี้  

โดยย้ําถึงความพรอมในการจัดการเลือกต้ัง

ซอมวา  ทุกสวนใหความรวมมือ เพิ่มความ

เขมขนในการปองปรามการทุจริตการเลือก

ต้ัง โดยผูวาราชการจังหวัดชุมพรไดสั่งการ

เจาหนาที่หามกระทําการขัดตอกฎหมาย

เลือกตั้ง  และผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ชุมพรยังไดเพิ่มจุดตรวจในพื้นที่สําคัญ 

นายอิทธิพรกลาววา เม� อปดหีบลง

คะแนนเลือกต้ังเวลา 17.00 น. กรรมการ

ประจําหน�วยเลือกต้ังจะดําเนินการตรวจ

สอบความถูกตองในเบื้องตนและประกาศ

นับคะแนน ซึ่งมีหน�วยเลือกตั้ง 280 หน�วย   

ไทยโพสต • “สุพัฒนพงษ” ย้ําเปดยืนยัน

สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 วันที่ 14 ก.พ. 

เพ� อเปนของขวัญในวันแหงความรัก คาด

วงเงินที่ใหจะอยูที่ 1,000-1,500 บาท มีระยะ

เวลาการใชจายประมาณ 1-2  เดือน ขณะ

ที่โฆษกรัฐบาลเผยเริ่มจาย 21 ก.พ. อยาเช� อ

เฟกนิวสที่วาใหลงทะเบียน 16 ม.ค.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 นาย

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย

วา เม� อวันที่  14 ม.ค.ที่ผานมาไดประชุมรวมกับ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง รวม

ถึงเชิญหน�วยงานตางๆ เขารวม ทั้งกระทรวง

พลังงาน, ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบโครงการคนละครึ่ง

เฟส 4 เล� อนเวลาเร็วข้ึนประมาณ 2 สัปดาห 

จากเดิมที่จะเริ่มวันที่ 1 มี.ค.65 มาเปนในวัน

ที่ 14 ก.พ.แทน และเริ่มใชจายวันที่ 21 ก.พ.นี้ 

เขาบอกวา การลงทะเบียนสําหรับผูที่

เคยไดรับสิทธิ์อยูแลว สามารถกดยืนยันสิทธิ์

ไดเลยไมตองกรอกขอมูลใหม แตจะไมใช

การใหแบบอัตโนมัติ ตองกดยืนยันสิทธิ์เขา

รวมภายในชวงเวลาที่กําหนด นอกจากนี้จะ

มีการชวยเหลือกลุมผูถือบัตรสวัสดิการแหง

รัฐและกลุมเปราะบาง เชน กลุมผูปวยติด

เตียง, กลุมที่เขาไมถึงสมารทโฟน โดยจะมี

การเติมเงินเขาไปใหเพ� อชวยลดคาครองชีพ

ใหคน 2 กลุมนี้ดวย

อานตอหนา 14อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ธรรมนัส พรหมเผาจุรินทร ลักษณวิศิษฏ

ผลการเลือกตั้งซอม จ.ชุมพร-

สงขลา ที่จะรูผลอยางไมเปน

ทางการคืนนี้ ไมเกินสามทุม ถือ

ไดวาเปนแมตชชี้ชะตาการเมือง 

เปนเดิมพันสําคัญทางการเมือง

ของ ‘จุรินทร-ประชาธิปตย’ 

และ ‘ธรรมนัส-พลังประชารัฐ’ 

อยางแทจริง บนเดิมพันที่ ‘แพ

ไมได’ ดวยกันทั้งสองฝาย

2หนา...
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(1)

ปซะแลว!!!...อีกราย ครูเพลง พอเพลง หรือ

อะไรที่สุดๆ ในเร� องบทเพลง บทกลอน อยาง

คุณนา ไวพจน เพชรสุพรรณ ที่ไดจังหวะเวลา 

ลา-ละ-สละ ไปจากโลกใบนี้อีกราย แมวาจะไม

เคยเจอะหนา เจอะตา เห็นแตทางทีวี วิดีโอ เหมือนอยาง

บรรดา แฟนเพลง โดยทั่วไป แตเม� อไดรับทราบ รับฟง 

ขาวคราว ก็อดรูสึก เสียดาย ขึ้นมามิได...

(2)

คือบรรดาครูเพลง พอเพลง นักประพันธเพลง นัก

แหล นักรอง ฯลฯ ในยุคกอนๆ...เม� อซัก 40-50 ปที่แลว 

หรือแคชั่วรุนของผูคนประมาณ 1 รุนเทานั้นเอง คงตอง

ยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดวา ในเร� องคารม-คมกลอน 

ไหวพริบ ปฏิภาณ ในการนําเอาถอยคําตางๆ มาผูก มา

โยง ใหลงรอง ลงตัว กลายเปนบทกลอน บทเพลง เต็ม

ไปดวยสิ่งที่เรียกวา ฉันทลักษณ มีทั้งสัมผัสนอก-สัมผัสใน 

ชนิดเปรี้ยงๆ ปรางๆ เขาดาย-เขาไคล อยางชนิดแทบไม

น�าเช� อ แตคงตองเช� อจนได ไมวาจะเปนคุณพอ หวังเตะ 

คุณแม ขวัญจิต ศรีประจันต หรือคุณนา ไวพจน เพชร

สุพรรณ ฯลฯ ที่ไมวาจะ พูด จะ เอื้อนเอย อะไรออกมา 

แทบกลายเปนบทกลอน บทเพลง ไปดวยกันทั้งนั้น...

(3)

อยางประเภทบทเพลง แตงเถาตาย ของคุณนา 

ไวพจน นั่นแหละ...แคเริ่มตนดวยคําพูดที่วา “ตั้งแต

รังสิตยันไปติดบางปะอิน-พหลโยธินมีของกินไมนอย-

แมคาตาหวานตั้งรานแผงลอย-ปากนิดจมูกหน�อยแมนั่ง

รอยพวงมาลัย” เรียกวา...เห็นภาพ เห็นบรรยากาศขึ้น

มาโดยฉับพลัน-ทันที ดวยเพียงถอยคําสั้นๆ-งายๆ แต

สอดคลอง ลงตัว ลงรอง ปลองชิ้น นิ่มและเนียน สัมผัส

อารมณ-ความรูสึกไดเปนอยางดี ยิ่งเพิ่มคําอธิบายตอไป

ดวยประโยคที่วา “สะพานรังสิตเช� อมติดใตเหนือ-มีกวย

เตี๋ยวเรือตั้งแตเหนือจรดใต-วันเสาร วันอาทิตย แฟนเขา

ติดมากมาย-แตเดี๋ยวนี้เขายายเลิกขายริมคลอง” ยิ่งเปน

อะไรที่เปะๆ โปะเชะยิ่งขึ้นไปใหญ คลายๆ พูดจาปราศรัย

ไปเร� อยๆ แตดันกลายเปน กลอน เปน ฉันทลักษณ ที่ลง

รอง ลงตัวเอามากๆ...

(4)

ยิ่งถาหากถอยหลังไปถึงยุค ครูกลอนสุนทรภู ยิ่ง

เปนอะไรที่น�าจะต� นตะลึง พรึงเพริด ยิ่งขึ้นไปใหญ อยาง

ที่เห็นๆ ในเร� อง ขุนชาง-ขุนแผน นั่นแหละ แคเดินไป-

เดินมา ชมนก-ชมไม ไปตามเร� อง-ตามราว แตครั้นเม� อ... 

“แลเห็นเขาเงาเงื้อมชะงอนชะโงก-เปนกรวยโกรกน้ําสาด

กระเซ็นซาน-โครมครึกกึกกองทองพนาต-พลุงพลานมา

แตยอดศิขิรินทร” ไปจน “เปนชะวากวุงเวิ้งตะเพิงพัก-แง

ชะงักเงื้อมชะงอนลวนกอนหิน-บางใสสดหยดยอยเหมือน

พลอยนิล-บางหอมกลิ่นพูยอยหอยเรียงราย” แถม “ตรง

ตะพักเพิงผาศิลาเผิน-ชะงักเงิ่นเงื้อมงอกชะแงหงาย” ซะ

อีกตางหาก ไปจน “ที่หุบหวยเหวหินบิ่นทลาย-เปนวุงโวง

โพรงพรายดูลายพรอย-บางเปนยอดกอดกายตะเกะตะ

กะ-ตะขรุตะขระเหี้ยนหักเปนหินหอย-ขยุกขยิกหยดหยอด

เปนยอดยอย-บางแหลมรอยเล� อมสลับระยับยิบ ฯลฯ”

(5)

คือกวาจะไปสรรหา คํา อะไรตอมิอะไร มาเรียบ

เรียงเพ� อใหเกิด ภาพ ดังกลาว...แมแตประเภทกวีซี

ไรต ซีฟูด ทั้งหลายในทุกวันนี้ ยังอาจตองนั่งคิด นอน

คิด กันเปนคืนๆ ไมก็เปนเดือนๆ ปๆ เอาเลยก็ไมแน�!!! 

ยิ่งประเภท สามวันเวนฝกซอมดนตรี-อักขระหาวันหนี

เนิ่นชา หรือพวกที่ปลอยใหตัวเอง ขึ้นสนิม ไปซะกอน 

อาจตองนั่งคิด นอนคิด เปนชาติๆ เอาเลยก็วาได ถึงจะ

สามารถเรียบเรียง ไลเรียง ถอยคําตางๆ ใหเกิดเปนภาพ

แตละภาพไดอยางไหลล� น ลงรอง ลงตัว เหมือนอยาง

บรรดาครูกลอน ครูเพลง พอเพลง แมเพลง เม� อครั้ง

อดีต...

(6)

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหการ หายไป หรือ จากไป 

ของบรรดาครูกลอน ครูเพลง พอเพลง แมเพลง ทั้งหลาย 

อาจหนักไปทาง ไปแลว-ไปเลย คือยากซซซที่จะหาใครมา

แทนที่ มาสงมอบ สงตอ คบเพลิงหรือคบไฟประเภทนี้ ให

ยังลุกโพลง ยังคงสวางไสวไดเหมือนเดิม โดยเฉพาะเม� อ 

สภาวะแวดลอมของสังคม มันไดเปลี่ยนแปรไปแบบชนิด 

หนามือเปนหลังตีน จะไปหวังใหบรรดา คนรุนใหม ที่กม

หนา-กมตาอยูกับโทรศัพทมือถือ ประดิษฐ คิดคน ภาษาที่

แทบไมเปนภาษา ถอยคําแตละคําที่ฟงแทบไมรูเร� อง มา

เปนผูสืบทอด สืบตอ อาจยากพอๆ กับการตามหาหนวด

เตา-เขากระตาย เอาเลยก็ไมแน�...

(7)

ดวยเหตุนี้...การจากไป หายไป ของคนรุนกอนๆ 

มันจึงกอใหเกิดบรรยากาศคลายๆ เดอะ เดย เดอะ มิว

สิก ดาย อะไรทํานองนั้น คือเพลงตายแลว ดนตรีตาย

แลว วรรณกรรมตายแลว ศิลปะตายแลว!!! ตายไปพรอม

สภาวะแวดลอมยุคใหม สมัยใหม ที่มันจะเปนตัวผลิต

อะไร สรางอะไรขึ้นมาใหม ก็ออกจะน�าหวาดเสียว น�า

สยดสยอง อยูพอสมควร ดวยเหตุเพราะแนวโนมมันอาจ

หนักไปทาง อยางที่คุณ ถนอม อัครเศรณี ทานไดรจนา

เอาไวนั่นแหละวา... “เมืองใดไมมีทหารหาญ-เมืองนั้นไม

นานเปนขา-เมืองใดไรจอมพารา-เมืองนั้นไมชาอับจน” ไป

จนตองลงทายประมาณวา “เมืองใดไมมีดนตรีเลิศ-เมือง

นั้นไมเพริศพิสมัย-เมืองใดไรธรรมอําไพ-เมืองนั้นบรรลัย

แน�นอน”...

รําลึกถึงครูเพลง พอเพลง

ไ

าดหมายกันวาไมเกินชวง 21.00 น.ของคืนวันอาทิตยที่ 

16 ม.ค.นี้ จะทราบผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งอยาง

ไมเปนทางการของการเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร เขต 1 

และ ส.ส.สงขลา เขต 6 ที่ลงคะแนนเสียงกันวันอาทิตย

ที่ 16 ม.ค. 

หลังชวงโคงสุดทาย สัปดาหสุดทาย พบวาบรรยากาศการ

หาเสียงเลือกตั้งซอมในพื้นที่ทั้งที่ชุมพรและสงขลา ทําเอาแวดวง

การเมืองกลาวขาน ซี้ดปากกันไมนอย กับการหาเสียงเขมขนดุ

เดือดอยางมากทั้งที่เปนการเลือกตั้งซอม ซึ่งหากนับอายุของสภา

ชุดนี้ที่จะครบวาระสี่ปในเดือนมีนาคมปหนา ก็เทากับเหลือเวลา

อีกแคไมถึง 14 เดือนดวยซ้ํา หากกรณีสภาอยูครบเทอม แตผู

สมัครรับเลือกตั้ง-พรรคการเมืองตนสังกัดก็สูกันเต็มที่ 

และที่สําคัญคูตอสูหลักที่อยูในสมรภูมิการสัประยุทธ

การเมือง-การหาเสียง กลายเปนการสูกันระหวาง พรรครวม

รัฐบาล กันเองเสียดวยคือ พลังประชารัฐ พรรคแกนนํารัฐบาล

ในฐานะผูทาชิงพื้นที่ กับ พรรคประชาธิปตย พรรครวมรัฐบาล 

ที่ลงปองกันพื้นที่เดิมของตัวเอง ทั้งที่ชุมพรและสงขลา แตการ

หาเสียงในพื้นที่โดยเฉพาะชวงสัปดาหสุดทาย พบวาทาทีและ

เนื้อหาคําปราศรัยของแกนนําและ ส.ส.ของทั้งพลังประชารัฐ

และประชาธิปตย เรียกไดวา

เปดหนา-แลกหมัดกันดุเดือด

จนแวดวงการเมืองหรือแมแตคนจากทั้งสองพรรค โดย

เฉพาะกับประชาธิปตย ก็ยังออกมาบอกเองวา ไมคิดวาการหา

เสียงจะเขมขนขนาดนี้ เพราะดุเดือดยิ่งกวาพรรครัฐบาลสูกับ

ฝายคานเสียอีก 

อยาง นิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย-รองหัวหนา                                                                       

พรรคประชาธิปตย ก็ปราศรัยบนเวทีใหญของพรรคประชาธิปตย

นัดสุดทายที่สงขลา เม� อค่ําวันศุกรที่ 14 ม.ค. ตอนหนึ่งวา 

“ไมเคยเห็นการเลือกตั้งซอมครั้งไหนจะตอสูกันดุเดือดถึง

ขนาดนี้ ครั้งนี้เปนการสูกันเพ� อศักดิ์ศรีของคนสงขลา ซึ่งหากใช

ตรรกะเหมือนไอบานั้น ที่บอกใหเลือกคนรวย ถาตรรกะแบบนั้น

ที่ใหเลือกคนรวย นายชวน หลีกภัย ลูกแมคา ไมมีทางไดเปน

นายกรัฐมนตรี เพราะนายชวนเสียอยางเดียวไมไดคาแปง แต

ประชาชนก็เลือกนายชวนมาเปนนายกรัฐมนตรีสองสมัย อยาก

บอกวาอยามาทําใหประชาธิปไตยตองวิบัติ ที่มาบอกใหเลือก

คนรวย

พวกเราชาวสงขลายอมไมได ใหมันรูกัน พวกมันคนรวย

กับพวกเราที่ ไมรวย ใหมันรูกันสักที 

พรรคประชาธิปตย ไมใชพรรคการเมืองเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้น

มาเพ� อสนับสนุนใครเปนนายกรัฐมนตรีแลวก็เลิก ประชาธิปตย

สูกับหลายพรรคการเมืองมามาก ตอนนี้หลายพรรคตายหมด

แลว ที่ประชาธิปตยสูกับพรรคพลัง.... ไมใชวาเรากลัว แตวัน

ไหนหมดพลเอก.... พรรคนั้นก็ตาย 

สมัยประชาธิปตยเปนพรรคแกนนํารัฐบาล เวลาหากมี

การเลือกตั้งซอม เราจะไมใหพรรครัฐบาลแขงกันเอง แตตอน

นี้ ไมรูวาประชุม ครม.อังคารหนา หากตองมาเจอหนากัน จะ

ทําหนากันอยางไร แตยังดีที่ ไดขาววาประชุม ครม.อังคาร

นี้ ใหประชุมอยูที่บานผานวิดี โอคอนเฟอเรนซ ที่ผานมาพรรค

ประชาธิปตยก็บอกเขาไปแลววาเลือกตั้งซอมอยาสงคนมาลง

แขงกัน เพราะจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลโดยไมจําเปน 

แตพวกนี้มันไมเขาใจมารยาททางการเมือง” นิพนธ รมช.

มหาดไทย ระบุบนเวทีปราศรัยใหญดังกลาว ทามกลางเสียงปรบ

มือและโหรองดังกึกกอง  

ซึ่งฟงและอานเนื้อหาคําปราศรัยของนิพนธ-มท.2 แกน

นําพรรคประชาธิปตยภาคใต ขางตนมันคือการตอกย้ําที่ทําให

เห็นถึงสถานการณการแขงขันในพื้นที่ทั้งที่ชุมพร-สงขลา วาดุ

เดือดเขมขนอยางมาก ที่ชัดวารอบนี้เปนการแขงขันกันระหวาง

ประชาธิปตยแชมปเกากับพลังประชารัฐเทานั้น 

ค่ําคืนวันอาทิตยที่ 16 ม.ค. จึงเปนการลุนผลการนับ

คะแนน ที่ตองลุนกันแลววาสุดทายผูสมัคร ส.ส.เขต 1 ชุมพร

ของท้ังสองพรรค ท่ีก็คือในสวนของประชาธิปตย ไดแก อิสรพงษ                                                                           

มากอําไพ หลานภรรยาของลูกหมี-ชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร                                               

ที่ชนกับ ชวลิต อาจหาญ หรือทนายแดง อดีตนักการเมืองทอง

ถิ่น ซึ่งรอบที่แลวก็ลงสมัคร แตแพใหกับลูกหมี-ชุมพล รอบนี้

เลยลุนแกมืออีกรอบ สุดทายแลวคนชุมพรจะเลือกใครระหวาง

ประชาธิปตยหรือพลังประชารัฐ 

สวนที่ สงขลา ก็เปนการชิงกันระหวาง น้ําหอม-สุภา

พร กําเนิดผล อดีตรองนายก อบจ.สงขลา ภรรยานายเดช

อิศม ขาวทอง รองหัวหนาพรรคประชาธิปตยภาคใตและ 

ส.ส.สงขลา ที่สูกับ อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ จากพลังประชารัฐ 

เด็กปน อนุมัติ อาหมัด อดีต ส.ว.สงขลา นักธุรกิจวงการคา

น้ํามันภาคใต ที่รับผิดชอบพื้นที่เลือกตั้งภาคใตตอนลางใหพลัง

ประชารัฐ 

พบวาชวงโคงสุดทายที่ผานมา การหาเสียงของคูนี้ สุภา

พรกับอนุกูล ทีมงานหาเสียงสูกันอยางดุเดือดสูสีมาก จนยากจะ

คาดการณไดวาฝายไหนจะชนะ  

ศึกเลือกตั้งซอมที่ชุมพร-สงขลารอบนี้ จึงเปนเดิมพัน

ศักดิ์ศรีทางการเมืองของประชาธิปตยกับพลังประชารัฐ สอง

พรรครวมรัฐบาลอยางแทจริง เพราะเม� อตางฝายตางบอกวา 

ศึกนี้แพไมได  

การสัประยุทธทางการเมืองจึงเกิดขึ้นบน เดิมพันการเมือง 

ที่สูงดวยกันทั้งสองพรรค 

ผลทางการเมืองที่จะตามมาหลังรูผลการเลือกตั้งอยางไม

เปนทางการในชวงหัวค่ําคืนวันที่ 16 ม.ค. 

อานทิศทางการเมืองไดวา ในสวนของภาพใหญ เร� องเกี่ยว

กับการอยูรวมกันของสองพรรครวมรัฐบาล พลังประชารัฐกับ

ประชาธิปตย คงไมสงผลอะไรถึงขั้นทําใหเกิดความขุนของใจกัน

จนสองพรรคแยกจากกันในรัฐบาล เช� อไดเลยวาแกนนําทั้งสอง

พรรคจะบอกตรงกันวา 

มันจบไปแลว-เปนเร� องปกติของการหาเสียงที่ตองกระทบ

กระทั่งกันบาง  

หลังจากนี้ก็มาทํางานแกปญหาใหกับประชาชนตอไป ถึง

ตอใหมีเสียงกระตุกจากคนในประชาธิปตยบางคนเรียกรองให

ประชาธิปตยถอนตัวจากการรวมรัฐบาลหลังเลือกตั้งซอม โดย

เฉพาะหากพรรคแพเลือกตั้ง เพราะแกนนําประชาธิปตย โดย

เฉพาะพวกที่เปนรัฐมนตรี ซึ่งลวนเปนแกนนําพรรคทั้งสิ้น คงไม

ยอมที่จะลุกจากเกาอี้งายๆ แน�นอน 

และที่ผานมาประวัติศาสตรการเมืองไทยก็ยังไมเคยเห็น

พรรครวมรัฐบาลพรรคไหนถอนตัวจากรัฐบาลงายๆ เพียงเพราะ

แพเลือกตั้งซอมใหกับพรรครวมรัฐบาล 

แตแน�นอนวา ยังไงก็คงมีรองรอยความขัดของใจกันบาง

ระหวางคนของประชาธิปตยกับพลังประชารัฐ โดยเฉพาะฝายที่

แพ แตเร� องนี้ก็เขาทํานอง ทั้งสองพรรคแมจะกินขาวคนละหมอ 

หมอใครหมอมัน แตเวลากินขาว แกนนําสองพรรคก็กินขาวบน

โตะเดียวกัน-ทํางานรวมกัน ตอนประชุม ครม.-การเปนรัฐบาล

รวมกัน จึงทําใหไมมีใครยอมลมโตะงายๆ เพียงเพราะแพเลือก

ตั้ง แตหากคนไหนในพรรคของใจมากก็ไปรอเอาคืนในสนาม

เลือกตั้งรอบตอไป 

แตที่จะมีผลมากกวาก็คือ แรงสั่นสะเทือนภายในพรรค 

ทั้งกับพลังประชารัฐและประชาธิปตย เพราะรอบนี้ประชาธิปตย

ตองเอาชนะใหไดทั้งสองเขตเทานั้น ไมใชแคชนะเขตเดียว และ

หากชนะทั้งสองเขต ในความเปนจริงมันก็แค เสมอตัว เพราะ

เปนพื้นที่เดิม เปนฐานหลักของพรรคอยูแลว แตหากแพเลือกตั้ง

ขึ้นมาแมแคเขตเดียว จะเกิดเอฟเฟกตการเมืองในประชาธิปตย 

และยิ่งหากไมชนะทั้งสองเขตจะเกิด after shock การเมืองใน

ประชาธิปตยรุนแรงแน�นอน 

จริงอยูแรงสั่นสะเทือนดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นบางกับ 

นายกชาย-เดชอิศม ขาวทอง รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย

ดูแลพื้นที่ภาคใต ที่รับบทแมทัพใหญของพรรคครั้งแรก หากไม

ประสบความสําเร็จก็คงมีผลตอบารมีการยอมรับจากคนในพรรค

ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะหากแพที่สงขลา ที่สงภรรยาตัวเอง นอง

น้ําหอม-สุภาพร ลงเลือกตั้งซอม แลวแพเลือกตั้ง หากผลออกมา

แบบนี้ นายกชาย-เดชอิศม ก็ตองรับผิดชอบไปเต็มๆ

แตที่จะหนักกวามากก็คือ จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา

พรรค ยิ่งเม� อไปดูกอนหนานี้จะพบวา นับแตจุรินทรขึ้นมาเปน

หัวหนาพรรคยังไมเคยนําทัพประชาธิปตยชนะเลือกตั้งเลย ทั้ง

การเลือกตั้งซอมที่นครปฐม-นครศรีธรรมราช หากรอบนี้จุรินทร

ยังไมสามารถทําใหประชาธิปตยชนะเลือกตั้งทั้งสองเขต ก็คง

ทําใหคนในพรรคอาจตองตั้งคําถามถึงการนําทัพประชาธิปตย

ของจุรินทรหลังจากนี้ตามมาแน�นอน แตหากประชาธิปตยชนะ

เลือกตั้งซอมทั้งสองเขต ผลจะออกมาตรงกันขามเลยคือ จะ

เปนการเพิ่มบารมีใหกับจุรินทรอยางมาก 

ที่สําคัญจะทําใหขวัญ-กําลังใจคนในประชาธิปตยกลับคืน

มา และมั่นใจวาเลือกตั้งรอบหนา ประชาธิปตยจะกลับมาทวง

ความยิ่งใหญในภาคใตไดอีกครั้ง หลังเลือกตั้งรอบที่แลวพลาด

ใหกับทั้งพลังประชารัฐ-ภูมิใจไทย-ประชาชาติ จนเสียที่นั่งไปรวม

ยี่สิบเกาอี้ 

...ขณะที่ในสวนของ พลังประชารัฐ วากันตามจริง หาก

ชนะสักหนึ่งเขต แพหนึ่งเขต ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลว แต

หากชนะทั้งสองเขตก็จะยิ่งสรางความฮึกเหิมใหพลังประชารัฐ

มากขึ้น โดยหากพลังประชารัฐทําได คนที่ไดเครดิตไปเต็มๆ ยอม

ไมใช สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน-สันติ พรอมพัฒน รมช.

คลัง สอง ผอ.เลือกตั้งซอมของพลังประชารัฐที่สงขลาและชุมพร 

ตามลําดับ แน�นอน แตจะเปน ธรรมนัส เลขาธิการพรรค ที่สอง

สัปดาหสุดทายทุมสุดตัว เทหมดหนาตัก ฝงตัวอยูในพื้นที่ เปน

ตัวปราศรัยหลักบนเวทีทั้งที่ชุมพรและสงขลา

โดยหากออกมาแบบนี้ ธรรมนัสติดปกเลย จะยิ่งทําให

บทบาทในพลังประชารัฐของเขาแข็งแกรงขึ้นอีกมาก จนพลเอก

ประวิตรจะยิ่งไวเนื้อเช� อใจ-เกรงใจธรรมนัสมากขึ้น และอาจมี

ผลตอเกาอี้นายกฯ และเสนทางการเมืองของพลเอกประยุทธ  

นายกฯ หลังจากนี้ตามมาดวย 

ผลการเลือกตั้งซอมชุมพร-สงขลา ที่จะรูผลอยางไมเปน

ทางการคืนนี้ ไมเกินสามทุม ถือไดวาเปนแมตชชี้ชะตาการเมือง 

เปนเดิมพันสําคัญทางการเมืองของจุรินทร-ประชาธิปตย และ

ธรรมนัส-พลังประชารัฐ อยางแทจริง บนเดิมพันที่แพไมได

ดวยกันทั้งสองฝาย. 

จบศึกสัประยุทธ-เลือกตั้งซอม

เดิมพันศักดิ์ศรี ‘ปชป.VSพปชร.’

แมตชชี้ชะตา ‘จุรินทร-ธรรมนัส’ 

ค



วทีพรรคประชาธิปตยในการหาเสียงที่ จ.ชุมพร ตองบอกได

วา “ลุกเปนไฟ” เม� อ “สามสี” ไตรรงค สุวรรณคีรี แกนนํา

คนสําคัญ ยอนอดีตในวันที่รูไสในเหลาบรรดาทหารมาเฟยได

มันหยด “มันก็นักเลง พวกนี้ผมรูจักหมด เสธ.แดง (พล.ต.ขัตติยะ สวัส

ดิผล) อยูกับผม ถูกยิงไปเสียแลว โดยที่

กรุงเทพฯ มีนักเลงเปนกลุมๆ เขาคุมกัน

เปนโซนๆ มีเสธ.หิมาลัย ผมรูจักหมด มา

ไหวผม ตอนนี้ก็เดินตามหลังบิ๊กตู มี

เสธ.ตึ๊ง แตเดิมมาเยี่ยมผมที่บาน แลวก็มี

ไอธรรมนัส เวลามีปญหาอะไรตางๆ ผม

ก็ใหเสธ.แดงไปเคลียร เวลาชาวบานมา

ฟอง ใหเสธ.แดงไปเคลียรกับธรรมนัส นี่

คือผมรูจัก  คือผมไมใชนักเลง แตนักเลง

เรียกพี่ ธรรมนัสก็ยังเรียกพี่ แลวผมไมยุง 

ผมอยูคนละพรรค ผมโกหกไมเปน นัก

ขาวอยูเต็ม ผมโทรศัพทหาธรรมนัส บอก

ใหระวังปากนะนอง ใหระวังการเดินเกม

ทางการเมือง มันเพิ่งมาเลนการเมือง เรียกวายังออนอาวุโสทางการเมือง 

ยังไรเดียงสาทางการเมือง....บิ๊กปอมตองดึงๆ ไวบาง ไมงั้น ปลอยธรรม

นัสมาก แลวธรรมนัสไมรูการเมือง มาเลนการเมืองก็ยังไมคอยเปน”..• 

เปนเสนาบดีมายาวนานหลายยุค ถิ่นเกาพรรคชาติไทยอยาง

กระทรวงเกษตรฯ ไมใชไมรูวาขาราชการคนไหนเปนเด็กใคร เม� อเกิด

ประเด็นเร� องโรคระบาดในหมู สงผลกระ

ทบเปนวงกวางจน “ขยะใตพรม” ปดไว

ไมอยู งานนี้ “ประภัตร โพธสุธน” รมช.

เกษตรและสหกรณ คุมกรมปศุสัตวได แต

ตองรับหนาและหาแนวทางแกไขปญหาไป

ลดอุณหภูมิสถานการณใหเย็นลง ทํานองวา

ถาม “หมู” ตอบ “ปลา” ทํานองนั้น “จาก

สถานการณราคาเนื้อสุกรที่มีราคาแพง 

กระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางที่จะสงเสริม

อาชีพใหกับเกษตรกรที่มีความสนใจ โดย

รวมกับธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนิน

โครงการ “สานฝนสรางอาชีพ และยก

ระดับรายไดเกษตรกร” โดยสนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงโคขุน สุกร

ขุน ไกไข จิ้งหรีด เปดไข และแพะขุน เมนูอาชีพดานพืช สนับสนุนให

เกษตรกรปลูกฟกทอง ฟกเขียว กระชายขาว และขาวโพด และเมนู

อาชีพดานประมง สนับสนุนใหมีการเลี้ยงปลาตะเพียน ปลาทับทิม 

ปลาดุก และกุง”..•

ศุกรสุดสัปดาหศาลอาญากรุงเทพใตนัดฟงคําสั่งปลอยชั่วคราว 

น.ส.เบนจา อะปญ สมาชิกกลุมแนวรวมกลุมธรรมศาสตรและการ

ชุมนุม ในฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากคดี

อานแถลงการณหนาสถานทูตเยอรมนี เม� อวันที่ 26 ต.ค.2563 และคดี

อานแถลงการณหนาตึกซิโน-ไทย เม� อ

วันที่ 10 ส.ค.2564 โดยศาลอนุญาตให

ประกันตัว น.ส.เบนจาตั้งแตวันนี้จนถึงวัน

ที่ 22 พ.ค.2565 ซึ่งเหตุผลสําคัญคือให

กลับไปเรียนหนังสือตอ โดยมีเง� อนไขวา

หามกระทําการที่จะเส� อมเสียตอสถาบัน

พระมหากษัตริย หามทํากิจกรรมที่จะกอ

ความวุนวายในบานเมือง อยูในเคหสถาน

ตั้งแตเวลา 18.00-06.00 น. และหาม

ออกนอกราชอาณาจักร โดยวางเงิน

ประกัน 100,000 บาท โดยเปนเงินจาก

กองทุนราษฎรประสงค ทั้งนี้ ศาลไดออก

หมายเบิกไปที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เพ� อนําตัวมาที่ศาล เพ� อติดกําไล

อีเอ็ม โดยหลังจากนี้ทีมทนายความอาจจะย� นประกันตัวนายพริษฐ 

ชิวารักษ หรือเพนกวิน แตตองปรึกษากับ นายพริษฐกอน เพราะวา

เจตจํานงเดิมของนายพริษฐเคยประกาศไวแลววาจะไมประกัน

ตัว..•

เปนเร� องที่ไมมีคําตอบที่ชัดเจนวาทําไม “ลอตเตอรี่” ถึงขายในราคา

ใบละ 80 บาทไมได เหมือนทุกฝายพยายามแกไขหาแนวทางปรับกลยุทธ

ตางๆ เพ� อใหปญหาหวยแพงจบลงใหได แตเม� อเวลาผานไปทุกอยางก็

ลมเหลว ลาสุด พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคําสั่ง

สํานักนายกรัฐมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการ

แกไขปญหาผูที่ไดรับความเดือดรอนจาก

การเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาล

ในราคาเกินกวาที่กําหนดในสลากกินแบง

รัฐบาล ตามที่กลุมมวลชนตางๆ ไดเสนอ

ขอเรียกรองตอนายกฯ ขอใหพิจารณาแกไข

ปญหาความเดือดรอน โดยมี “เสี่ยแฮงค” 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ใน

ฐานะที่อยูสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค และมี “แรมโบ” เสกสกล อัตถา

วงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 

เปนรองประธานกรรมการ แตดูจากบทบาทอํานาจหนาที่แลว คงไดเปน

ผลการศึกษาอีกหนึ่งชิ้น สวนประธานคณะกรรมการฯ บอกวา หลังไดรับ

การแตงตั้งคงตองทําการบานในหลายเร� อง แตก็จะเรงดําเนินการใหเร็ว

ที่สุดเพ� อแกปญหา.
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3ในประเทศ

ไตรรงค สุวรรณคีรี

ประภัตร โพธสุธน

มีความคืบหนาของคณะกรรมการสอบสวนขอ

เท็จจริงของคณะกรรมการศูนยอํานวยการรักษาผล

ประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.ภาค 2) กรณีพบ 

“เรือผี” ในฝงอาวไทย ลาสุด พล.ร.ต.อิทธิพัทธ กวิน

เฟ� องฟูกุล โฆษก ศรชล. ระบุวา จากหลักฐานสมุดปูม

การเดินเรือลาสุด หรือ Deck Log Book ซึ่งถูกบันทึก

ไวตั้งแตวันที่ 19 พ.ค.2559 ถึงวันที่ 27 ส.ค.2559 

ช� อเรือที่ถูกตองคือ ช� อ จินสุยหยวน 2 มีช� อภาษาจีน

วา 金水源 2 และมีช� อภาษาอังกฤษวา Jin Shui 

Yuan 2 หมายเลข IMO: 1165431 Vessel Type 

Generic: Cargo MMSI: 413324520 Flag: China [CN] 

โดยไดพบหลักฐานที่มีตราประทับของสํานักงานความ

ปลอดภัยทางทะเล นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชน

จีน ระบุวา นาย Qi Xue Jun หรือ “ซง เสวีย จวิน” 

เปนผูบังคับการเรือลํานี้ แตเอกสารดังกลาวไดจมไป

กับเรือ ทั้งนี้ ศรชล.ไดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมเจาทา 

และประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา

การทําประมง และแรงงานในภาคประมงเรียบรอย

แลว โดย ศรชล.ไดประสานไปยังผูเชี่ยวชาญของหน�วย

งานเครือขายความรวมมือนานาชาติดานความยั่งยืน

ของทรัพยากรประมง หรือ Ocean Mind (องคกรไม

แสวงหาผลกําไร) ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานมาตรการติดตาม 

ควบคุม และเฝาระวัง (MCS) ใหกับกรมประมง รวมถึง

จากการตรวจสอบจากเอกสารวิเคราะหอัตลักษณและ

ภาพถายดาวเทียมของกรมประมง แลวทราบวา เรือจิน

สุยหยวน 2 ไมไดอยูในบัญชีเรือ IUU Fishing •

วันอังคารที่ 18 มกราคมนี้ กองทัพบกจัดพิธี

รําลึกเน� องใน “วันกองทัพบก” และยังตรงกับ “วัน

กองทัพไทย” ซึ่งถือเปนวันที่มีความสําคัญในการนอม

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ที่ทรงกระทํายุทธหัตถี และนําเหลาทหาร

ปกปองแผนดิน ตลอดจนหลายเหตุการณที่บูรพ

กษัตริย และบรรพชนทหารไดสรางวีรกรรมอันกลา

หาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพ� อรักษาผืนแผนดินไทย

ใหเปนมรดกของชนรุนหลังมาจนถึงทุกวันนี้ โดย

หน�วยทหารจะจัดพิธีถวายราชสักการะแดบูรพกษัตริย 

ณ พระบรมราชานุสาวรียในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ที่

สําคัญผูที่บรรจุรับราชการทหารใหมทุกนายจะรวมพิธี

กระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล ซึ่งแสดงถึง

การเปนทหารอยางสมบูรณ พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่

เพ� อสวนรวมและประเทศชาติดวยความทุมเท เสีย

สละ ซึ่งจะจัดพิธีโดยพรอมเพรียงกัน ณ มณฑลทหาร

บกทั่วประเทศ สําหรับในพื้นที่สวนกลางจัดขึ้นที่กอง

บัญชาการทหารบก โดย พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกว

แท ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปนผูนําในการ

กลาวคําสัตยปฏิญาณตนในพิธีดวยตนเอง •

กมือไหวอยางสวยงาม พ.ต.อ.อาทิตย 

ซิ้มเจริญ ผกก.สภ.สําโรงเหนือ 

จ.สมุทรปราการ นําทีมผูใตบังคับบัญชา

ขอโทษผูเสียหายที่ถูกตํารวจงานปองกันและปราบ

ปรามตั้งดานตรวจ ทํารายรางกาย หลังอาสาสมัคร

ตํารวจตรวจคนรถแลวเขาใจผิดวาการบูรเปนยาเสพติด

ประเภทไอซ ซึ่งกอนหนานั้น พล.ต.ต.ชุมพล พุมพวง 

ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ก็มีคําสั่งใหตํารวจ 4 นายที่

เกี่ยวของกับเหตุการณ เปนตํารวจยศ ร.ต.อ. 2 นาย 

ยศ ส.ต.อ. และ ส.ต.ต. มาประจําที่ศูนยปฏิบัติการ

ตํารวจภูธร จ.สมุทรปราการ เชนเดียวกับ “ผูกํากับโรง

พักสําโรงเหนือ” ออกหนังสือคําสั่งยกเลิกการปฏิบัติ

หนาที่ของอาสาสมัครที่ชวยงานของแตละสายงาน

ทั้งหมด ถือเปนบทเรียนสําคัญของตํารวจทุกๆ แหง ที่

ตองรอบคอบและตรวจสอบใหชัดเจน ยุคสมัยนี้โลกโซ

เชียล กลองถายภาพ มีกันหมดทุกคน จะมามุบมิบ จะ

มาบิดเบือนเหมือนสมัยกอนทําไมไดอีกแลว ไมเชนกัน

ก็จะเหมือนเชนกรณีนี้ที่หาปบกี่ใบมาคลุมก็คงไมมิด •

ที่น�าตกใจคือระหวาง “การบูร” กับ “ไอซ” 

ตํารวจแยกไมออกเพียงนั้นเลยเหรอ เปนการบาน

ใหญที่ “ผบ.ปด” พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

ผบ.ตร. ตองกลับมานั่งคิด ตองกลับมานั่งสํารวจ กลับ

มา “สังคายนา” งานดานยาเสพติดกันใหมหรือไม 

อยางไร แยกสารเสพติดเบื้องตนยังเกิดปญหา เหมือน

ที่ “โฆษกแรก” พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค โฆษก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ออกมาบอกวา “การมี

ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบสารเสพติด การสังเกต 

คงจะตองมีการทบทวนความรูใหมีความพิถีพิถันมาก

ขึ้น เร� องนี้ตองมีการทบทวนการใหความรูเกี่ยวกับ

ยาเสพติดอีกครั้ง” เปนสิ่งที่ถูกตอง เปนสิ่งที่ตองรีบ

ดําเนินการ แตที่น�าแปลกใจตั้งแตเกิดเร� องเกี่ยวกับ

การทํางานพลาดของตํารวจโรงพักสําโรงเหนือในการ

จับกุมยาเสพติด เหตุใด “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย 

อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร. ที่สวมหมวกหัวหนาศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.

ปส.ตร.) ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถึงเงียบกริบ

เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น หรือ “บิ๊กรอย” มองเร� อง

ลูกนองจับการบูรของชาวบานแลวบอกวาเปนยาเสพ

ติดเปนเร� องปกติ ก็เขาใจไดที่จะไมลุกออกจากหอง

แอรไปที่โรงพักสําโรงเหนือ ดูปญหาขอผิดพลาดทาง

สายตาในการมองการบูรเปนยาไอซของลูกนอง •

ตองรายนี้ซิ “บิ๊กโจก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. จับเร� องไหนก็ดัง จับคดีใดก็

เปรี้ยง ชาวบานปรบมือช� นชม ลาสุดสวมหมวก 

“รองประธานอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมง

ผิดกฎหมาย” เดินทางตรวจสอบเรือประมงตองสงสัย

ในการสวมซาก ปลอมเปลี่ยนแปลงช� อเรือ ที่คานเรือ 

ต.โกรกกราก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเรือลําดัง

กลาวย� นคํารองขอปดสัญญาณอุปกรณระบุตําแหน�ง

เรือชั่วคราว เน� องจากกรณีตัวเรือเกิดชํารุดเสียหาย

ตองซอมแชม โดยนําเรือเขาอูเรือคานเรือ หรือทา

เทียบเรือประมงไวกับดานตรวจประมงชลบุรี แต

เม� อไปตรวจสอบไมพบเรือลําดังกลาวที่ทาเทียบเรือ

สะพานปลาปาแคลง จึงขยายผลตรวจสอบ จนพบ

เรือดังกลาวถูกนําไปจอดไวหางออกไป ซึ่งคาดวาจะ

นําเรือไปจมเพ� อนําหมายเลขเรือดังกลาวไปสวมซาก

เรือ “บิ๊กโจก” ยังตามไปดําเนินคดี พรอมประกาศจะ

ขยายผลวามีเจาหนาที่รัฐรูเห็นเปนใจหรือไม เพ� อแยก

น้ําดีออกจากน้ําเสีย แกปญหาประมงผิดกฎหมาย

ตามนโยบายรัฐบาล ไมธรรมดาจริงๆ •

จิตอาสาตํารวจสอบสวนกลางเดินหนาทําความดี

ตอเน� อง “บิ๊กตอ” พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูชวย 

ผบ.ตร. “บิ๊กกอง” พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 

มอบหมายให พ.ต.อ.พิชญรุจ กุลวิมลประทีป 

ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.วิษณุ คําโนนมวง รอง 

ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.จิระพันธ มณีรัตน สว.สทล.1 

กก.6 บก.ทล. พรอมจิตอาสา 904 จิตอาสาตํารวจ

ทางหลวงนครราชสีมา และชมรมฮักเขาใหญ เดิน

ทางไปที่โรงเรียนบานคลองเด� อ ต.หมูสี อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา นําเสื้อกันหนาวกวา 100 ตัว ไปมอบ

ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานคลองเด� อ ที่อาศัยอยู

ติดอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งในชวงนี้สภาพอากาศ

ยังหนาวเย็น ประกอบกับผูปกครองมีฐานะยากจน 

รับจางทั่วไป หาเชากินค่ํา ประสบปญหาการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหมีรายไดนอย บาง

รายเปนเด็กพลัดถิ่น มีพอแมเปนบุคคลสัญชาติลาว 

เมียนมา กัมพูชา ที่มาทํางานในพื้นที่เขาใหญ เด็กๆ ที่

ไดรับตางดีใจ เพราะเปนสิ่งที่ตองการมาชวยบรรเทา

ความหนาวเย็น ไดใสเสื้อผากันหนาวลายสีสวยน�ารัก 

รวมทั้งจิตอาสายังมอบเจลแอลกอฮอลใหเด็กๆ และ

ครูอาจารยทุกคน เพ� อใชปองกันดูแลตนเองจากการ

ระบาดของโควิดระลอกใหม ถือเปนของขวัญเน� องใน

วันปใหมและวันเด็กป 2565 อยางดีจริงๆ •

ระหวางที่รอขั้นตอน ครม.เห็นชอบกรอบ

โครงการจัดซื้อเคร� องบินขับไลโจมตีงบเกิน 1,000 ลานบาท 

เพ� อจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณราย

จายประจําป 2566 “บิ๊กปอง” พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย ผูบัญชาทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) แตงตั้ง

คณะกรรมการ 2 ชุดคือ ชุดแรกให “บิ๊กปอม” 

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท รอง ผบ.ทอ. อดีต

ผูชวยทูตทหารอากาศประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

เปนประธานคณะกรรมการศึกษาเคร� องบินขับไล

โจมตี และ “บิ๊กไก” พล.อ.อ.พันธภักดี พัฒนกุล 

เสนาธิการทหารอากาศ นักบิน F16 เปนประธาน

คณะกรรมการพิจารณาจัดหาเคร� องบินขับไลโจมตี 

โดยทั้ง พล.อ.อ.ธนศักดิ์ (ตท.22 เกษียณ 2567) และ 

พล.อ.อ.พันธภักดี (ตท.24 เกษียณ 2568) เปน 2 ใน 

5 แคนดิเดต ผบ.ทอ.คนตอไป ที่จะสานตอโครงการ

ตอจาก พล.อ.อ.นภาเดช ที่จะเกษียณ 30 ก.ย.นี้ เห็น

ช� อประธานคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุดแลว น�าจะ

มองเห็นทิศทางการวางตัวบุคคลในการปรับยาย

ปลายปไดชัดเจนขึ้น •

พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล

เบนจา อะปญ

อนุชา นาคาศัย

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ 

เมตะนันท 

ย

เ

พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย

พล.ต.อ.รอย 

อิงคไพโรจน 
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4 บทความ

นักเรียนจากโรงเรียนจอรจเฮเรียตนําชอดอกไมมาวางที่หลุมศพของบ็อบบี เม� อวันที่ 14 ม.ค.2565

รําลึก150ป‘บ็อบบี’สุนัขซ� อสัตยแหงเอดินบะระ

นักเรียนถายรูปกับรูปปนบ็อบบีหนาทางเขาสุสาน

ผูเขารวมพิธีรําลึกถึงบ็อบบีกับสุนัขอายุ 3 ปของเธอ

บราณสถานในอดีตราชธานี “อนุราธปุระ” มีอยูมากมาย

หลายแหง เพราะเมืองโบราณแหงนี้กินพื้นที่กวางขวาง

มากกวา 40 ตารางกิโลเมตร จึงมีการจัดลําดับความสําคัญ

ไว เปนประโยชนสําหรับผูมีเวลาจํากัด โดยสามารถเลือก

เยี่ยมชมสักการะสถานที่สําคัญ 8 แหง เรียกวา “อัฐมสถาน” 

และหากมีเวลามากขึ้นก็คือ “โสฬสมสถาน” หรือโบราณสถานทั้ง 16 

แหง

วันอาทิตยที่แลวผมกลาวถึง 3 แหงซึ่งลวนอยูใน “อัฐมสถาน” 

ไดแก ตนพระศรีมหาโพธิอายุยืนที่สุดในโลก นํามาจากพุทธคยาเม� อราว 

พ.ศ.255 โลวามหาปายะ หรือโลหะปราสาท แหงที่ 2 ของโลก และมหา

สถูป “รุวันเวลิเสยะ” สถูปหรือเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวมาก

ที่สุดในโลกถึง 1 ใน 8 ของทั้งหมด

ตอจากรุวันเวลิเสยะ คุณนาวสันตราขับตุกๆ พาไปยัง “วัดอิสุรุ

มุณิยะ ราชมหาวิหาร” ซึ่งเปนหนึ่งในโสฬสมสถาน ตองซื้อตั๋วบริเวณ

ซุมประตูทางเขาราคา 200 รูป ตั๋ว 25 เหรียญฯ ของเมืองโบราณไม

สามารถใชกับโบราณสถานแหงนี้ ได

วัดอิสุรุมุณิยะเปนอารามของสามเณรจํานวน 500 รูปที่เพิ่งบวช

ในเวลานั้น เดิมช� อ “เมฆคีรีวิหาร” เช� อวาเคยเปนสถานที่ประดิษฐาน

พระเขี้ยวแกวอยูระยะเวลาหนึ่ง สรางขึ้นในสมัยพระเจาเทวานัมปยติส

สะ พระมหากษัตริยผูรับเอาพุทธศาสนาสูดินแดนศรีลังกา ครองราชย

ระหวาง พ.ศ.236-276

วัดแหงนี้ตั้งอยูติดกับถ้ําโบราณ มีวิหาร 2 หลัง เกาและใหม 

สภาพสมบูรณ ในถ้ํามีภาพแกะสลักหินรูปชางที่ติดกับน้ําดานลาง จึง

เหมือนชางกําลังอาบน้ําในสระ 

ดานบนมีโพรงสี่เหลี่ยมขนาดไม

เล็กไมใหญ เช� อวาหากโยนเหรียญ

เขาไปแลวคางอยูบนนั้น ไมกระเดง

ตกลงมาจะมีโชคดานเงินทอง

ดานบนของถ้ําเปนลานหิน

ผา มีบันไดและราวจับสําหรับเดิน

ขึ้นไป สามารถชมวิวไดรอบดาน 

และมีเจดียขนาดเล็กตั้งอยู 1 องค 

ดานหลังของวัดเปนอางเก็บน้ํา

ขนาดใหญ ช� อ “ติสสะวีวา” สราง

ขึ้นตั้งแตยุคพระเจาเทวานัมปยติสสะเชนกัน มีความเกาแกเปนอันดับ 3 

ของประเทศ ตอมามีการสรางอางเก็บน้ําขึ้นอีกเปนจํานวนมากในอนุราธ

ปุระ ศรีลังกาจึงถือวาเปนประเทศที่มีระบบชลประทานกาวหนามานาน

กวา 2 พันปแลว

บนนี้ผมเจอชาวศรีลังกาครอบครัวใหญใสชุดขาวครบทุกคน ผม

ยกมือไหวผูอาวุโสที่มีอยูดวยกัน 5-6 คน พวกเขายิ้มใหและแสดงทาที

อยากทักทายพูดคุย กระทั่งหนุมคนหนึ่งโผลมา เขาพูดภาษาอังกฤษดี

มาก แนะนําตัวช� อ “หรรษา” รูปรางสูงใหญบึกบึน ทํางานอยูที่สนามบิน

นานาชาติบันดานารายาเก เปนพนักงานดับเพลิง

จากบนหินผานี้ผมเห็นเจดียสีขาวขนาดใหญ เหมือนกําลังซอม

หรืออาจจะสรางไมเสร็จ เพราะเห็นนั่งรานเรียงตอขึ้นไปจนถึงยอด 

หรรษาบอกวาเจดียนี้เพิ่งมีพิธีเปดไปเม� อไมกี่วันกอน ใชกําลังแรงงาน

จากกองทัพทุกเหลา ตํารวจ และกองกําลังรักษาความปลอดภัยพลเรือน

ผมหาขอมูลทีหลัง ทราบวาเจดียช� อ “สันธหิรุเสยะ” (ขออภัยหาก

เขียนผิด ภาษาอังกฤษใช Sandahiru Seya) สรางขึ้นเพ� อเปนอนุสรณ

รําลึกถึงกองทัพฝายสิงหลผูสูญเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองอันยาวนาน

เกือบ 30 ปกับฝายทมิฬ ซึ่งจบลงเม� อ พ.ศ.2552 พอปลายป พ.ศ.2553 

“มหินทา ราชปกษา” ประธานาธิบดีขณะนั้น เปนประธานวางศิลา

ฤกษ การกอสรางแลวเสร็จและทําพิธีเปดโดย “โกตาบายา ราชปกษา” 

ประธานาธิบดีคนปจจุบัน ผูเปนนองชาย เม� อวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2564 หรือไมกี่วันกอนผมมาถึง เจดียมีความสูง 86 เมตร เสนรอบวง

ยาว 240 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พรอมดวยทองคํา 

ไขมุก และอัญมณีมีคาจํานวนมาก

หรรษาถามถึงสถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทย พอผมบอก

วาตัวเลขผูติดเชื้อตอวันมากกวาศรีลังกาเกือบ 10 เทา แตตัวเลขผูเสีย

ชีวิตก็พอๆ กัน เขาวาตัวเลขผูติดเชื้อศรีลังกาที่นอยเพราะประธานาธิบดี

ราชปกษา ผมถามวาทานสั่งใหปดตัวเลขหรืออยางไร เขาเหมือนจะไม

ไดยินคําถาม พูดตอไปวาเพราะประธานาธิบดีจัดหาและกระจายวัคซีน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวเลขผูติดเชื้อจึงลดลงไปอยางรวดเร็ว

เทาที่ทราบ ศรีลังกามีวัคซีนเกือบครบทุกตัวคลายๆ กับบานเรา 

แตในการกระจายไปยังเมืองหรือภูมิภาคหนึ่งๆ นั้นจะไมสามารถเลือก

วัคซีนได รัฐบาลสงตัวไหนไปใหก็ตองฉีดตัวนั้นกันทั้งภูมิภาคหรือทั้งเมือง 

เชนที่เนกัมโบไดแอสตราเซนเนกา ที่แคนดีได โมเดอรนา เปนตน

พูดคุยกับหรรษาอยูนานจนเดินลงจากเนินหินและออกจากประตู

วัดไปพรอมๆ กัน จนผมลืมเขาไป

ชม The Lovers หรือ “คูรัก” ใน

พิพิธภัณฑของวัด เปนภาพแกะ

สลักหินบุรุษ-สตรี โดยสตรีนั่งบน

ตักบุรุษชูนิ้วชี้ขึ้นมาเหมือนจะบอก

วา “หมอมฉันไมใชหญิงใจงาย

นะเพคะ” คาดวาฝายบุรุษคือเจา

ชายสาลิยะ โอรสของพระเจาทุฏฐ

คามณี สวนสตรีคือหญิงสาวชาว

บานที่เจาชายหลงรัก เปนหินแกะ

สลักที่นํามาจากสถานที่อ� น แตไมมี

ใครทราบแน�ชัดวามาจากไหน นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักหินพระเจา

ทุฏฐคามณี เคียงขางพระมเหสี และนางสนมอีก 3 คน ถือเปนสิ่งแสดง

ในพิพิธภัณฑที่มีช� อเสียงเชนกัน

ครอบครัวของหรรษาเหมารถตูนําเที่ยวมาจากเมืองเนกัมโบ เรา

แยกกันที่บริเวณลานจอดรถ นาวสันตรา คนขับตุกๆ แสดงทาทางออก

มาคอนขางชัดวารอผมนานกวาจะออกมาจากวัด เพราะนี่ยังไมถึงครึ่ง

ทางของโบราณสถานทั้งหมดที่เรามีเวลาไปเยือน

สถานที่ตอมาแกพาผมไปที่ “มิริเศวตติยะ ราชมหาวิหาร” 1 ใน 

8 ของอัฐมสถานเมืองโบราณอนุราธปุระ นาวสันตรายืนเฝารองเทาแตะ

ใหผมบริเวณหนาทางเขาเจดียเหมือนเดิม และแลวฝาเทาของผมก็ระอุ

รอนขึ้นอีกครั้ง แตพอทนได เพราะเจดียมิริเศวตติยะมีเสนรอบวงนอย

กวาเจดียรุวันเวลิเสยะอยูหลายเทา ผมกราบเจดียแลวเดินวน 1 รอบ 

เพราะถามากกวานี้ก็คงทนรอนที่ฝาเทาไมไหวเชนกัน

หนาเจดียมีซุมทําบุญตั้งอยู ทานไวยาวัจกรหนวดงามทําหนาที่

คอยรับเงินทําบุญ มีแมวขี้เซานอนอยูบนแผนไมที่หอยกางลงมาจาก

ขอบหลังคาซุม คลายโตะของรถขายอาหาร หรือที่เรียก “ฟูดทรัก” ใคร

ทําบุญตามเกณฑที่มีอยู 3 เรต ไดแก 250, 500 และ 750 รูป ก็จะได

เขียนช� อลงในเอกสารลักษณะกึ่งๆ โมทนาบัตร ไวยาวัจกรสวดมนตนํา

ผานไมโครโฟนออกลําโพงเสียงดังลั่น เจาของเงินทําบุญก็สวดตาม ใน

บทสวดนั้นมีช� อคนทําบุญอยูดวย ถึงคิวผมก็ย� นใหลุงไป 100 รูป บอกแก

วาไมตองการบทสวด แตขอถายรูปแกและแมวของแก ลุงยิ้มออกมาทาง

สายตา สวนเจาเหมียวหันมามองเคืองๆ ที่ถูกรบกวนเวลานอน

มิริเศวตติยะนี้ ขอมูลจากเว็บไซตทางการระบุวา พระเจาทุฏฐ

คามณีทรงสรางขึ้นเปนเจดียแหงแรกในรัชสมัยของพระองคหลังรบ

เอาชนะพระเจาเอฬาระ กษัตริยทมิฬที่มายึดอนุราธปุระอยูชวงหนึ่ง มี

เร� องราวเลาขานอยูอยางนอย 3 ตํานานถึงที่มาของการสรางเจดีย หนึ่ง

ในนั้นคือ พระเจาทุฏฐคามณีมีคทาที่บรรจุพระบรมธาตุ ครั้งหนึ่งไดปกไว

กอนการลงสรงในอางเก็บน้ํา “ติสสะวีวา” เม� อสรงเสร็จกลับมาถอดคทา

ออกจากพื้น แตถอดไมออก แมจะเรียกขาราชบริพารมาชวยสักกี่คนก็ไม

เปนผล พระองคจึงตัดสินใจสรางเจดียแหงนี้ขึ้นครอบคทาเพ� อเปนพุทธ

บูชา ทั้งยังเปนสัญลักษณของชัยชนะเหนือพระเจาเอฬาระอีกดวย

ผานกาลเวลาอันยาวนาน เจดียแหงนี้ ไดเส� อมโทรมและถูกทําลาย

ลงหลายครั้งจากอาณาจักรที่มาจากอนุทวีปอินเดีย มีการปฏิสังขรณตาม

มาทุกครั้งเชนกัน ในสมัยพระเจากัสปะที่ 5 หลังการเขามารุกรานของ

อาณาจักรโจฬะ พระองคไดสราง “ฉันทนาปราสาท” ขึ้นใกลเจดียเพ� อ

ประดิษฐานพระเกศาธาตุ

และในราว พ.ศ.2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู

หัวไดทรงบริจาคเงิน 12,500 รูป เพ� อเปนทุนในการบูรณะครั้งหนึ่งดวย 

แมวาจะมีอุปสรรคจนตองหยุดการซอมแซมลงไปหลายครั้ง กระทั่งมา 

สัมฤทธิผลเม� อ พ.ศ.2536

จากนั้นเราเดินทางตอไปที่ “ถูปาราม” เปนอีก 1 ใน 8 ของอัฐม

สถานเมืองโบราณอนุราธปุระ มีการรับทําบุญตามเกณฑเพ� อสวดมนต

ออกไมคในช� อผูทําบุญเชนกัน ถูปารามมาจากคําวา “สถูป” ประสมกับ 

“อาราม” เปนเจดียแหงแรกในศรีลังกา พระเจาเทวานัมปยติสสะสราง

ขึ้นตามแนะนําของพระมหินทเถระ ภายในบรรจุพระรากขวัญ (กระดูก

ไหปลาราดานขวา) ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา

เจดียถูปารามมีสิ่งกอสรางที่เรียกวา “วาตาดาเก” ลอมรอบเพ� อ

การปกปองเจดีย มีแทนประดิษฐานพระพุทธรูปรอบเจดีย แลวมุงหลังคา

ไม ค้ํายันดวยเสาหิน แตปจจุบันหลังคาหายไป เหลือเพียงเสาหิน 3 แถว

ลอมรอบเจดีย และบริเวณใกลๆ กับเจดียยังมีซากปรักหักพังของวัดให

เห็นทั่วบริเวณ

ผมกําลังจะเดินออกจากประตูรั้ว นาวสันตราเดินสวนเขามา พา

ไปยังโซนที่พื้นเปนกรวดทราย รอนฝาเทาเขาไปอีกระดับ แกชี้ใหดูพระ

อุโบสถที่เหลือแตพื้นหินและเสาหิน ไมมีหลังคา พระพุทธรูปปางสมาธิ

ประดิษฐานอยูดานในสุด และตรงหนาบันไดทางขึ้นแกชี้ ไปที่พื้นหินแกะ

สลักรูปครึ่งวงกลม บอกวา “มูนสโตน”

ในเม� อ “ถูปาราม” เปนเจดียแหงแรกของศรีลังกา นี่ก็น�าจะเปน

มูนสโตนแหงแรกๆ ของศรีลังกาเชนกัน โดยมูนสโตนถือเปนงานพุทธ

ศิลปแบบฉบับเฉพาะ มีอยูในศรีลังกาเทานั้น

คําวา Moonstone นี้เปนคําที่นําไปเทียบกับภาษาอังกฤษ ใหออก

ไปทาง “อัฒจันทรศิลา” หรือแผนหินรูปพระจันทรครึ่งดวง (ไมไดหมาย

ถึง “มุกดาหาร” ตามความหมายในพจนานุกรมแตอยางใด) ทวาในความ

หมายของพุทธศาสนาแบบศรีลังกาแลวไมไดเปนดังนั้น เพราะเรียกกัน

วา Sandakada Pahana ซึ่งผมก็ไมรูจะเขียนเปนภาษาไทยอยางไร แต

ความหมายก็คงประมาณ “หนทางดับทุกข”

วงนอกสุดของแผนหินรูปคร่ึงวงกลมแกะสลักเปนเปลวเพลิงท่ีหมุน

วนไมจบส้ิน ถัดเขาไปเปนรูปชาง สิงห มา และวัว เรียงตามกันไปเร� อยๆ 

จํานวนหลายตัว แทนการเกิด-แก-เจ็บ-ตาย วงถัดไปค่ันดวยไมเล้ือยมีดอก 

แลวจึงเปนรูปหงสเรียงกัน แทนกิเลสตัณหา แตบางคนตีความวาหมายถึง 

“ศีล” และช้ันในสุดเปนรูปดอกบัว หมายถึงการหลุดพน

ฝาเทากําลังรอนวาบๆ ผมถายรูปแลวรีบวิ่งออกจากประตูรั้ว 

เดินตามนาวสันตรากลับไปยังที่จอดรถ แกขับตอไปยังพระราชวังของ

พระเจาวิชัยพาหุที่ 1 ปจจุบันเหลือเพียงบันไดทางเขา ซากของกําแพง

ชั้นนอก ตัวพระราชวังที่มีบันไดทางขึ้นและฐานโครงสราง ขนาดพื้นที่

ของพระราชวังระบุไววาวัดได 39x66 เมตร

พระราชวังแหงน้ีสรางข้ึนเพ� อวัตถุประสงคการจัดพระราชพิธี

เสด็จข้ึนครองราชยของพระเจาวิชัยพาหุท่ี 1 เปนการเฉพาะ (ครองราชย

ระหวาง พ.ศ.1599-1654) เน� องจากเวลาน้ันพระองคไดปราบพวกโจฬะท่ี

เขามายึด “ราชรตะ” หรือศรีลังกาตอนบนอยูนานคร่ึงศตวรรษออกไปได

สําเร็จ แตไมตองการบูรณะอนุราธปุระข้ึนมาใหม เพราะเสียหายและชํารุด

ทรุดโทรมลงไปมาก จึงยายราชธานีไปยัง “โปลอนนารุวะ”

คุณนาวสันตราขับตุกๆ ตอไปอีกหน�อย แลวจอดหนาโบราณ

สถานที่เรียกวา “ดาลาดา มาลิกาวา” แปลตามตัวอักษรไดวา “พระ 

ราชวังพระทันตธาตุ” หอพระเขี้ยวแกวแหงอนุราธปุระ ปจจุบันเหลือ

ใหเห็นเพียงตัวโครงสรางของหอประดิษฐานพระเขี้ยวแกว พื้นและผนัง

ทําดวยอิฐ โครงประตู-หนาตางทําจากหิน บริเวณใกลๆ กันมีซากปรัก

หักพังกินพื้นที่ขนาดใหญ อาจเคยเปนวัด เพราะมีสวนที่เปนแทนรางหิน

สําหรับใสภัตตาหารของพระสงฆเพ� อฉันรวมกัน

พ.ศ.313 พระเขี้ยวแกวเบื้องขวาดานลางของพระพุทธเจาเดิน

มาถึงศรีลังกา โดยเจาหญิงเหมมาลาแหงอาณาจักรกลิงคะ และเจาชาย

ทันตกุมาร พระสวามี ทั้งคูปลอมพระองคเปนพราหมณ โดยเจาหญิงเหม

มาลาซอนพระเขี้ยวแกวไวในมวยผมหลบหนีออกมา ดวยเวลานั้นเกรง

กลัวจะแพศึกสงครามที่กําลังประชิดเมืองและอาจตองสูญเสียพระเขี้ยว

แกวไป

เช� อวาสถานที่แหงนี้เปนที่แรกสําหรับประดิษฐานพระเขี้ยวแกว

เพ� อการสักการบูชาในศรีลังกา แมจะมีบางตํานานระบุวาเปนวัดอภัยคีรี

ที่อยูหางออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร รวมถึงวัดอิสุรุมุณิยะที่ไดกลาวถึง

เม� อตอนตน

อยางไรก็ตาม พระมหากษัตริยศรีลังกาได โยกยายหรือเปลี่ยน

สถานที่เก็บและบูชาพระเขี้ยวแกวอยูเร� อยๆ ดวยเหตุผลดานความ

ปลอดภัย ใหพนจากมือศัตรู เพราะถือเปนประกาศิตวาผูใดเก็บรักษา

พระเขี้ยวแกว ผูนั้นยอมไดครองเมือง ผมจึงเช� อวาทั้ง 3 สถานที่ลวนเคย

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว เพียงแตสรุปไมไดวาที่ใดเปนที่แรก

เวลาตอนนี้เกือบๆ บาย 3 โมง เรายังไมไดกินมื้อเที่ยง นาวสัน

ตราถามวา “หิวมั้ย?” เพราะแกจะมุงหนาไปยังมหินทเล หากวาผม

ตกลงที่จะไป เขาใจวาแกจะพาไปหารานอาหารที่ไหนสักแหง แตผม

มีแซนดวิชไขตม-ชีสติดเปมา 2 ชิ้น ซื้อมาจากรานเบเกอรี่ในอนุราธปุ

ระเมืองใหมเม� อตอนเชา รูสึกหิวมาพักใหญแลว จึงแบงกับนาวสันตรา

คนละชิ้น

แกนั่งกินในรถตุกๆ ผมนั่งกินใต โคนตนไม มองไปยังอดีตกาลของ

สถานที่บูชาพระเขี้ยวแกว.

14 ป จนบ็อบบีตายเม� อวันที่ 14 มกราคม 2415 โดยเม� อวันศุกร

ที่ 14 มกราคม 2565 มีการจัดพิธีรําลึกการจากไปครบ 150 ปของ

สุนัขตัวนี้ที่ผูคนทั่วโลกรูจักที่รูปปนของบ็อบบี

ตอนที่เกรยลมปวยและเสียชีวิต บ็อบบีอายุเพียง 2 ป แต

หลังจากนั้นมันมาเฝาที่หลุมศพของเขาทุกวันตลอด 14 ปจนกระทั่ง

มันตาย ชาวเมืองนํารางของมันมาฝงใกลกับหลุมศพของเขา  

ความรัก ความซ� อสัตยที่บ็อบบีมีตอเจานายของมันจับใจชาว

กรุงเอดินบะระ ทําใหพวกเขารวมกันทํารูปปนของบ็อบบี นํามาตั้ง

ใกลกับทางเขาของสุสานแหงนี้ หนึ่งปหลังจากบ็อบบีตาย เร� องราว

ของบ็อบบีไดรับการถายทอดเปนหนังสือโดยเอลีนอร แอตกินสัน 

ในป 2455 และนํามาทําเปนภาพยนตรของดิสนียในป 2504 และ

สรางใหมอีกครั้งในป 2548 

นักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนเอดินบะระ ไมพลาดที่จะ

มาถายรูปกับรูปปนของบ็อบบี และแตะจมูกของบ็อบบีเพ� อความ

โชคดี จนทําใหสีตรงจมูกของรูปปนจางลง ซึ่งสภาทองถิ่นซอมแซม

รูปปนของบ็อบบีมาแลวหลายครั้ง ใกลกับรูปปนบ็อบบีมีผับช� อเกรย

ไฟรเออรส บ็อบบี ตั้งอยูดวย.

อบบี” สุนัขพันธุสกาย เทอรเรียร หรือที่รูจักใน 

ช� อ “เกรยไฟรเออรส บ็อบบี” จากความซ� อสัตย

ของมันที่มาเฝาหลุมศพของจอหน เกรย เจานายของมันที่สุสาน

เกรยไฟรเออรสเคิรกยารด ในกรุงเอดินบะระ สกอตแลนด นานถึง “บ็

อุโบสถวัดถูปาราม ดานหนาทางขึ้นคือสิ่งที่เรียกวา “มูนสโตน” 

งานพุทธศิลปเฉพาะแบบศรีลังกา ดาลาดา มาลิกาวา หอเก็บพระเขี้ยวแกวในสมัยอนุราธปุระ

ถูปาราม เจดียแหงแรกของศรีลังกาวัดอิสุรุมุณิยะ ราชมหาวิหาร 1 ใน 8 ของอัฐมสถานเมืองโบราณอนุราธปุระ

เจดียมิริเศวตติยะ รัชกาลที่ 5 ของเราทรงเคย

บริจาคเงินทุนบูรณะ

ทานไวยาวัจกรแหงมิริเศวตติยะและสัตวที่ใชเวลานอน 70 

เปอรเซ็นตของชีวิต

โ
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5ตางประเทศ

ไมเกี่ยวของ คําถามคือ หากเกิดสงครามดังกลาว นาโตสหรัฐ

จะเขาไปชวยหรือไม เพราะมาตรา 5 ของนาโตระบุวาตองชวย

สมาชิกจากการรุกรานใดๆ 

เร� องนี้เกี่ยวพันกับความน�าเช� อถือของนาโต เปนหลักฐาน

วาการเขาเปนสมาชิกจะไดรับการปกปองจริงแทเพียงใด มีหลัก

ฐานมากมายวารัฐบาลสหรัฐจะเขาปกปองในกรณีที่เกี่ยวพันกับ

ผลประโยชนตนเอง เหมือนการลงทุนที่ตองคิดถึงผลตอบแทน

วิพากษยุทธศาสตรนาโตขยายตัว:

ประการแรก สหรัฐถูกคุกคามอยางหนักหรือไม

รัฐบาลสหรัฐเอยถึงภัยคุกคามรายแรงอยูเสมอ มองรัสเซีย

ในแงลบ คําถามคือรัสเซียเปนภัยคุกคามเชนวาหรือไม มากถึงขั้น

นั้นจริงหรือ นําสูคําถามวาอะไรคือเปาหมายที่แทจริงของรัฐบาล

สหรัฐที่พยายามรับสมาชิกเพิ่ม Benjamin Schwarz ชี้วาเปน

นโยบายที่สหรัฐตองการขยายอิทธิพลตนเองมากกวา ตองการ

ขยายไปถึงประเทศที่พรมแดนติดรัสเซีย 

Ronald Steel ใหเหตุผลวา สิ่งที่พยายามทําคือรักษาความ

เปนเจาของตน ยิ่งสหรัฐถดถอย มีสัญญาณเชนนั้น รัฐบาล

สหรัฐไมวาชุดใดจะตองพยายามทําบางอยางเพ� อรักษาความเปน

เจาของตนไว Ronald Steel อธิบายอีกวา เน� องจากอิทธิพลของ

สหรัฐตอยุโรปตะวันตกลดลงเร� อยๆ แตรัฐบาลสหรัฐไมอาจปลอย

ยุโรปใหเปนของยุโรป จึงพยายามเขาแทรกดวยการเขาไปมี

อิทธิพลตอสมาชิกนาโตใหม ผลคือนาโตแยกออกเปน 2 ฝาย 

ภายใตแนวคิดนี้รัฐบาลสหรัฐจะไมหยุดยุทธศาสตรนาโต

ขยายตัว รัฐบาลทุกชุดจะตองแสดงบทบาทหรือทําอยางใดอยาง

หนึ่งเสมอ เพ� อรักษาอิทธิพลของตนในนาโตยุโรป

ประการที่ 2 เพิ่มความมั่นคงหรือเสี่ยงกวาเดิม

การสรางพันธมิตรเครือขายความมั่นคงมีวัตถุประสงค 

คําถามคือการรับสมาชิกใหมในแตละกรณีเพิ่มความมั่นคงหรือ

ทําใหสถานการณเลวรายลง นี่คือคําถามที่ผูเชี่ยวชาญสงสัยเจตนา

ทั้งเหตุผลเร� องภัยคุกคามกับความเสี่ยงที่ไมชัดเจน นําสู

ขอสงสัยวารัฐบาลสหรัฐทําเชนนี้ ไมไดหวังผลเร� องความมั่นคง 

(เพราะภัยคุกคามไมมากจริง) แตหวังผลอ� นๆ เชน ทางการเมือง 

เศรษฐกิจ ขายอาวุธ (แทนที่เดิมใชอาวุธรัสเซีย ตอนนี้ตองซื้อ

อาวุธอเมริกาแทน)

ประการที่ 3 ยุโรปควรเปนอิสระดานความมั่นคงจาก

สหรัฐหรือไม

ทธศาสตรนาโตขยายตัว (NATO Enlargement, 

NATO expansion) เกิดขึ้นหลังสิ้นสงครามเย็น ขั้ว

รัสเซียแตก เกิดประเทศใหมที่แยกตัวออกจากสหภาพ

โซเวียต ประกาศเปาหมายเพ� อความมั่นคงรวมกัน การรับสมา

ชิกใหมๆ เขามาจะยิ่งทําใหมั่นคง เพราะชาติสมาชิกจะทําไม

สงครามตอกัน ปกปองกันและกัน นักใฝหาสันติจึงสงเสริมการ

รับสมาชิกเพิ่มดวยเหตุผลนี้ หลายประเทศในยุโรปกลางกับยุโรป

ตะวันออกหวังเขาเปนสวนหนึ่ง เปาหมายของการขยายตัวก็เพ� อ

รับประเทศเหลานี้นั่นเอง

เปนยุทธศาสตรที่รัฐบาลสหรัฐริเริ่มและผลักดัน ตนเดือน

ธันวาคม 1994 Warren Christopher รัฐมนตรีกระทรวงการตาง

ประเทศสหรัฐ (สมัยรัฐบาลคลินตัน) แสดงสุนทรพจนอันเปนจุด

เริ่มยุทธศาสตรนาโตขยายตัวอยางเปนทางการวา “นาโตขยาย

ตัว คือแกนโครงสรางความมั่นคงในยุโรป” ควบคูกับการรวมตัว

เปนอียู

การรับพวกยุโรปตะวันออก ชาติที่แยกตัวออกจาก

สหภาพโซเวียตเปนสมาชิก อาจมองวาเปนการฉวยโอกาสที่

รัสเซียออนแอ ดึงประเทศเหลานี้เขาพวก ขอดีคือสกัดอํานาจ

รัสเซีย ปองกันไมใหรัสเซียขยายอิทธิพลสูประเทศอ� นๆ ใน

ยุโรป คําอธิบายอีกแบบคือ รัฐบาลสหรัฐคิดวาที่สุดแลวรัสเซีย

จะเขามาเปนสมาชิกนาโตดวย เพราะเห็นวาการเปนสมาชิกนา

โตจะใหประโยชนมากกวา ดังนั้น นาโตขยายตัวจึงไมเปนโทษ

ตอรัสเซีย

งบประมาณกับกรณีประเทศเล็กทําสงคราม:

นาโตมีมาตรฐานกองทัพนาโต หากสมาชิกตองการยึด

มาตรฐานจริงจะใชงบมหาศาล จึงเปนปญหาแกประเทศที่

เศรษฐกิจไมดี ประชาชนบางประเทศตอตาน รัฐบาลเหลานั้นจึง

ระมัดระวังไมทําอะไรผลีผลาม นาโตฝงยุโรปไมตองการสงคราม 

ไมอยากใหเกิดสงครามใหญในยุโรปอีก ประชาชนไมตองการ ที่

ควรทําคือขยันทํามาหากิน ใชชีวิตอยางเปนสุขดีกวา ดังนั้นไมวา

จะรัฐบาลยุโรปหรือสหรัฐลวนไมสามารถผลักดันเต็มที่

ปญหางบประมาณอีกขอคือ สมาชิกใหมคาดหวังไดความ

คุมครอง หากสถานการณตึงเครียดคาดหวังนาโตจะสงกองทัพมา

ชวย การนี้ตองใชงบประมาณ คําถามคือ ใครจะเปนผูจาย ทาง

ยุโรปชี้วาสหรัฐตองจายเพราะเปนผูผลักดันรับสมาชิกใหม

อีกทั้งมีความเปนไปไดวาประเทศเล็กๆ ในยุโรปกลาง 

ยุโรปตะวันออกจะทําสงครามกันเอง เปนการรบระหวางฝาย

หนึ่งเปนสมาชิกนาโตกับอีกฝายไมเปน และเกิดในพื้นที่ที่สหรัฐ

วิพากษยุทธศาสตรนาโตขยายตัว

www.chanchaivision.com

ภาพ: บรรยากาศหารือระหวางนาโตกับรัสเซีย

เครดิตภาพ: https://twitter.com/i/events/1481613928912150529

มีคําถามการวาที่ยุโรปพึ่งพาความมั่นคงภายใตกรอบนาโต 

กับที่ยุโรปพึ่งพาตัวเองแบบไหนดีกวากัน เพราะมีผูวิพากษวานา

โตที่มีสหรัฐเสี่ยงเกิดสงครามมากกวา

แมยุโรปจะไดรับการปกปองจากสหรัฐ หลายครั้งพบวา

กลายเปนลูกไล เหมือนประเทศที่อยูใตอิทธิพลรัฐบาลสหรัฐ 

หลายสิ่งที่สหรัฐทําเปนโทษตอยุโรป (แตเปนประโยชนตอสหรัฐ) 

ซึ่งที่ผานมาบางประเทศ เชน รัฐบาลฝรั่งเศสสมัยมาครง เสนอ

แนวคิดยุโรปสรางกองทัพของตนเอง แตรัฐบาลทรัมปไมเห็นดวย

อยางรุนแรง 

ประการที่ 4 นาโตที่แยกเปน 2

จากขอมูลที่นําเสนอขางตนจะเห็นวามีความเห็นตาง 

แนวคิดตางชัดเจนระหวางสมาชิกนาโตดวยกัน ฝายเยอรมนี 

ฝรั่งเศส ตองการอยูอยางสงบกับรัสเซีย ในขณะที่สหรัฐมองรัสเซีย

เปนภัยคุกคามรายแรง พยายามสรางสถานการณ ชาติยุโรปตะวัน

ตกพยายามรักษาผลประโยชนตนเอง (แตไมอาจขัดขวางสหรัฐได

ทั้งหมด) สวนสมาชิกนาโตใหมเอื้อผลประโยชนสหรัฐ

ดังนั้นอาจแบงนาโตเปน 2 สวน เปนฝายที่อิงรัฐบาลสหรัฐ

กับฝายที่สมาชิกอิงเยอรมนี ฝรั่งเศส สมาชิกที่อิงสหรัฐมักเปน

สมาชิกใหม สวนที่อิงเยอรมนี ฝรั่งเศส มักเปนพวกยุโรปตะวัน

ตกเดิม

เม� อนาโตไมเปนเอกภาพ นโยบายทั้งปวงจะสะทอนความ

ไมเปนเอกภาพ เปนเหตุผลอีกขอที่รัฐบาลสหรัฐไมอาจใชนาโตได

เต็มที่ หากตองการความรุนแรงจริงตองลงมือดวยตัวเอง เม� อถึง

ตอนนั้นฝงยุโรปตะวันตกอาจไมรวมมือกับสหรัฐ หลีกเลี่ยงไมให

ตนเองเปนสมรภูมิ

ประการที่ 5 ปลาใหญกินปลาเล็ก

อีกแนวคิดอธิบายวาชาติมหาอํานาจจะไมทําสงครามใหญ

โดยตรงตอกัน ไมมีวันที่สหรัฐกับรัสเซียจะทําสงครามนิวเคลียร

ลางโลก แตจะอาศัยความขัดแยงเปนโอกาสเขาแทรกแซงบอน

ทําลายประเทศเล็กๆ หรือเพ� อผลประโยชนการคา ยุทธศาสตรนา

โตขยายตัวเปนอีกหนึ่งตัวอยาง เปนกรณีของยุโรปที่อยูทามกลาง

การแกงแยงชวงชิง

ภายใตคําอธิบายนี้ประเทศเล็กๆ จะเสียหายมากที่สุด 

มหาอํานาจทั้ง 2 ฝายจองฉวยประโยชน อาจถึงขั้นลมรัฐบาล

เพ� อตั้งรัฐบาลใหมที่เปนพวกตน เกิดสงครามกลางเมืองแบง

แยกประเทศ เปนสภาพการณที่ประเทศเล็กตกเปนเหย� อของ

มหาอํานาจภายใตระบบโลกปจจุบัน

ทางออกคือ ประชาชนตองรูเทาทัน เพ� อไดรัฐบาลที่รักษา

ผลประโยชนประชาชน ประเทศเล็กพยายามรวมกลุมสรางระบบ

ความมั่นคงรวม ประเทศใดที่อยูโดดเดี่ยวยอมเสี่ยงถูกทําลาย

ขอวิพากษทั้งหมดลงเอยดวยคําถามวายุทธศาสตรนาโต

ขยายตัวมีไวเพ� อสันติภาพ เคารพอธิปไตยของกันและกัน หรือ

เปนเคร� องมือที่บางประเทศใชขยายอํานาจอิทธิพล ดวยการบอน

ทําลายประเทศอ� นๆ ใหออนแอหรืออยูในภาวะจํายอม (ถาไมเขา

พวกฝายขวาก็ตองเขาพวกฝายซาย อยูอยางอิสระตามลําพังไม

ได) นําเขามาเปนพวกในสภาพที่ตองพึ่งพิงมหาอํานาจ เสมือน

พาสัตวออนแอตัวหนึ่งเขาปาที่มีเจาปาปกครองอยู.

ยุ

สงของ • เฮลิคอปเตอรลงจอดบนประภาคารลองชิพสซึ่งอยูหางจากชายฝง

เมืองแลนดสเอนดราว 1 ไมลครึ่ง เพ� อนําสงของตามสัญญาจางสําหรับการ

ประภาคารทั่วไป ที่เมืองคอรนวอลลของอังกฤษ (Getty Images)

มองเมือง • ตอลิบันยืนบนฐานหินที่เนินเขาวาซีรอักบารขาน ที่มองเห็นทิวทัศนกวางไกลของกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน (Mohd RASFAN / AFP) โชวลีลา • ชาวจีนเลนสเกตบนทะเลสาบที่จับตัวเปนน้ําแข็ง ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง (AFP)

ขอวิพากษทั้งหมดนําสูคําถามวายุทธศาสตรนาโตขยายตัว

มีไวเพ� อสันติภาพ เคารพอธิปไตยของกันและกัน หรือเปน

เคร� องมือที่บางประเทศใชขยายอํานาจอิทธิพล

หัวกระสุน • รถไฟหัวกระสุนของจีนจอดรอที่ทาจอดรถไฟ

ความเร็วสูงในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู กอนถึงเทศกาล

เดินทางชวงฤดูใบไมผลิของจีนซึ่งเริ่มในวันที่ 17 ม.ค. (Getty 

Images)

คารนิวัลเกาแก • ชาวมาซิโดเนียแตงตัวเปนปศาจรวมขบวนแหคารนิวัลที่หมูบานเวฟ

จานี ซึ่งมีอายุเกาแก 1,400 ป จัดกอนวันฉลองนักบุญเบซิลและกอนวันขึ้นปใหมตาม

ปฏิทินจูเลียน เม� อ 13 ม.ค.2565 (Robert ATANASOVSKI / AFP)
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Nokia เปิดตลาดหูฟังไร้สาย

บริษัท มอร์ทูไลฟ์ จำากัด ผู้นำ�เข้�อุปกรณ์เสริมสม�ร์ทโฟนและ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เปิดตล�ดกลุ่มหูฟังไร้ส�ย True Wireless ภ�ยใต้แบรนด์ 

Nokia ที่เน้นคุณภ�พและคว�มคุ้มค่� โดย Nokia มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 

consumers ที่หล�กหล�ย และหนึ่งในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Headphones 

หรือหูฟังไร้ส�ย Nokia Essential True Wireless Earphones E3500 

คุณภ�พเสียงชั้นเลิศ เชื่อมต่อได้ทุกแพลตฟอร์ม

สำ�หรับ E3500 มีก�รออกแบบม�ให้ ลดเสียงรบกวนรอบข้�งได้ดี

โดยติดตั้งไมโครโฟนรุ่นพิเศษข้�งละ 2 ชุด ทำ�หน้�ที่ตรวจจับคลื่นเสียงจ�ก

ภ�ยนอก พร้อมเทคโนโลยี Qualcomm cVc ในก�รประมวลผลที่แม่นยำ�

และรวดเร็วในก�รตัดเสียง

รบกวน เพื่อให้ได้คุณภ�พเสียง

อันยอดเยี่ยม หรือส�ม�รถเปิด

โหมด Ambient เพื่อได้ยินเสียง

รอบข�้ง เช่น ฟังเพลงในขณะ

ทำ�ง�นหรือเดินบนท้องถนน 

เป็นต้น

หูฟังไร้ส�ย Nokia 

Essential True Wireless ม�

พร้อมไดรเวอร์ไดน�มิกขน�ด 

10 มม. ช่วยเพิ่มมิติและเสียง

เบสที่ชัดเจน ในขณะที่ composite diaphragm สร้�งคว�มถี่เสียงกล�งและ

เสียงสูงได้อย่�งกลมกลืนพอเหม�ะ และเมื่อใดก็ต�มที่คุณต้องก�รสั่งง�น

หรือขอคว�มช่วยเหลือด้วยเสียงกับ Google Assistant หรือ Siri ส�ม�รถสั่ง

ง�นได้ทันที ไม่ว�่จะเป็นก�รขอเส้นท�ง ห�ร้�นอ�ห�ร หรือขอให้เปิดเพลง

โปรดที่ต้องก�รได้ง่�ยๆ เชื่อมต่อได้ทุกที่

vivo แนะนำาสมาร์ทโฟนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ตลอดช่วงปีที่ผ่�นม� vivo แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำาระดับโลก ได้ส่ง

มอบสุดยอดนวัตกรรมสม�ร์ทโฟนให้ผู้ใช้ง�นช�วไทยได้สัมผัสประสบก�รณ์

บนโลกดิจิทัลผ่�นอุปกรณ์หล�กหล�ยโมเดล และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น 

คว�มคุ้มค�่ และเทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัย ทำ�ให้สม�ร์ทโฟนของ vivo ได้รับคว�ม

นิยมจ�กผู้ใช้ง�นในทุกช่วงวัย และในช่วงเทศก�ลปีใหม่ปีนี้ vivo ได้คัดสรร 

5 สุดยอดสม�ร์ทโฟนที่เหม�ะสมและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ง�นใน

ปัจจุบัน เพื่อเป็นไอเดียของขวัญสุดประทับใจในปีเสือปีนี้

เริ่มต้นกันด้วย vivo Y76 5G สม�ร์ทโฟนที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ

สำ�หรับคอเกมเมอร์ โดยเฉพ�ะ มีให้เลือกถึงสองสีได้แก่ สี Midnight space 

และสี Cosmic aurora ในร�ค� 9,999 บ�ท ต่อด้วย vivo V23e 5G สม�ร์ท                                                                                      

โฟนสำ�หรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับกล้องหลัก 50MP ตอบโจทย์ทุกก�รใช้

ง�นในร�ค� 12,999 บ�ท ขณะที่ vivo Y33s สม�ร์ทโฟนสเปกครบครัน ใช้

ง�นลื่นไหลในทุกโอก�ส พร้อมให้ทุกคนเป็นเจ้�ของได้ในร�ค�เพียง 7,999 

บ�ทเท่�นั้น ส่วน vivo Y72 5G สม�ร์ทโฟน 5G จ�ก Y series พร้อม

ฟีเจอร์ที่ครบ จบในเครื่องเดียว ก็มีร�ค�เพียง 9,999 บ�ท เท่�นั้น! และ

สุดท�้ยเอ�ใจส�ยโปรกับ vivo X70 Series 5G สม�ร์ทโฟนเรือธงรุ่นท็อปสุด

สำ�หรับก�รถ�่ยภ�พระดับมืออ�ชีพ โดย X70 5G จำ�หน่�ยในร�ค� 21,999 

บ�ท และ X70 Pro 5G จำ�หน่�ยในร�ค� 27,999 บ�ท. 

นช่วงที่ผ่านมา ดีแทคร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬ�ฯ เปิดเผยก�รระดมคว�มเห็น Jam Ideation 

โดยพบ 3 ประเด็นคนรุ่นใหม่ให้คว�มสำ�คัญ นำ�

ไปสู่ก�รหยุดก�รกลั่นแกล้งออนไลน์ “ม�ตรฐ�น

คว�มง�ม คว�มเท่�เทียมท�งเพศ และก�รคุกค�มท�ง

เพศ” เรียกร้องสังคมร่วมสร�้งบรรทัดฐ�นใหม่ ผ่�น 

“สัญญ�ใจ” #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเร�

จ�กก�รที่ดีแทคได้เปิดแพลตฟอร์มระดมคว�มเห็น

ในรูปแบบ Jam Ideation #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเร� 

เป็นเวล� 72 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 25-27 มิถุน�ยน 2564 

พบว่�มีแพลตฟอร์มได้รับไอเดียเกี่ยวกับก�รหยุดไซเบอร์

บูลลี่ทั้งหมด 782 ไอเดีย ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ย 

กว่� 1.44 ล้�นคน และมียอดก�รมีส่วนร่วมกับแคมเปญ

ทั้งสิ้นประม�ณ 34,500 ครั้ง ประกอบด้วย ก�รสนทน� 

ยอดไลก์ และยอดแชร์ ถือเป็นอีกหนึ่งคว�มสำ�เร็จของ

ก�รนำ�เทคโนโลยี crowdsourcing เข�้ม�ปรับใช้กับก�ร

แก้ไขปัญห�สังคมอย�่งแท้จริง

ทั้งนี้ จ�กก�รระดมคว�มคิดเห็น พบว�่ 3 

ประเด็นหลักที่เด็กรุ่นใหม่ให้คว�มสนใจม�กที่สุด ได้แก่ 

ม�ตรฐ�นคว�มง�มที่นำ�ไปสู่ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์รูปร่�ง

หน�้ต� (Body shaming) มีสัดส่วนสูงถึง 56% ต�มด้วย

ก�รคุกค�มท�งเพศ (Sexual Harassment) 23% และ

คว�มเท่�เทียมท�งเพศ (Gender Equality) 21%

น�ยธ�นี ชัยวัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เศรษฐศ�สตร์

พฤติกรรมและก�รทดลอง คณะเศรษฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย ในฐ�นะผู้ดำ�เนินง�นวิจัย เปิดเผยว่� จ�ก

คว�มเห็นของคนออนไลน์รุ่นใหม่พบว่� สังคมไทยมีก�ร

เปล่ียนแปลงค่�นิยมอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยเฉพ�ะในคนรุ่น

ใหม่ ทำ�ให้เกิดช่องว่�งระหว่�งวัยในมิติท�งสังคม ซ่ึงข้อ

เรียกร้องดังกล่�วล้วนต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือร่วมใจของ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 

ผู้บริห�รโรงเรียนและกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ภ�คเอกชน 

สื่อ และหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีมีหน้�ท่ีโดยตรงในก�รกำ�หนด

และกำ�กับนโยบ�ย ตลอดจนหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนก�รยุติธรรม ในก�รเปล่ียนผ่�นดิจิทัลในมิติท�ง

สังคม ร่วมสร้�งสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์ชุดใหม่ให้สังคม

ก้�วไกลเทียบเท่�น�น�ช�ติ

สำ�หรับประเด็นก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์รูปร่�งหน้�ต�ผู้

อื่น คนออนไลน์ยุคใหม่ต้องก�รสร้�งทัศนคติให้ทุกคนใน

สังคมตระหนักและเค�รพเรื่อง “คว�มแตกต่�งหล�กหล�ย” 

(Diversity) ในร่�งก�ยมนุษย์ ไม่วิพ�กษ์วิจ�รณ์รูปร่�งและ

หน้�ต�ของผู้อื่น เนื่องจ�กเป็นก�รละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่

ว่�ผู้พูดจะมีอ�วุโสกว่�หรือเป็นเพื่อนกัน ควรสร้�งโอก�สให้

ทุกคนเท่�กันโดยไม่ตัดสินจ�กรูปร่�งหน้�ต�ท่ีเหนือกว่�ผู้อื่น 

(Beauty privilege) นอกจ�ก

น้ี ควรสร้�งก�รเห็นคุณค่�ใน

ตัวเอง (Self Esteem) ให้มีใน

ตัวเด็กทุกคน และให้คุณค่�

กับคว�มแตกต่�งม�กกว่�

ก�รสร้�งม�ตรฐ�นคว�มง�ม 

และท่ีสำ�คัญควรมีก�รกำ�หนด

ม�ตรก�รลงโทษท�งกฎหม�ย 

และกำ�หนดให้มีหน่วยง�น

ร�ชก�รทำ�หน้�ท่ีในก�รช่วย

เยียวย�เหยื่อจ�กไซเบอร์บูลล่ี 

เมื่อกระบวนก�รท�งกฎหม�ย

จบลง

ส่วนประเด็นก�ร

คุกค�มท�งเพศนั้น คนรุ่น

ใหม่มองว�่ควรมีก�รยกระดับ

และส่งเสริมก�รสร�้งทัศนคติ

ต่อต�้นก�รคุกค�มท�งเพศ สอนให้เด็กรู้จักสิทธิส่วนบุคคล

และเค�รพในร่�งก�ยของผู้อื่น ขณะเดียวกัน พ่อแม่ ครู

และผู้ปกครองควรเป็นแบบอย�่งที่ดี ไม่แสดงพฤติกรรม

ที่ส่อไปในเชิงคุกค�มท�งเพศ นอกจ�กนี้ คนรุ่นใหม่ยัง

มองว�่ไม่ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนทัศนคติช�ยเป็น

ใหญ่ (Patriarchy) และสร�้งทัศนคติต่อต�้นไซเบอร์บูลลี่

และก�รใช้คว�มรุนแรงผ่�นสื่อ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�ม

รุนแรงในสื่อออนไลน์ ที่สำ�คัญควรมีก�รกำ�หนดม�ตรก�ร

ลงโทษผู้ก่อเหตุคุกค�มท�งเพศในโรงเรียน และแนวท�ง

ในก�รเยียวย�ผู้ถูกละเมิดสิทธิ โดยคำ�นึงถึงผู้ถูกละเมิด

เป็นหลัก รวมถึงควรปรับปรุงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�ร

คุมค�มและก�รล่วงละเมิดท�งเพศให้มีคว�มทันสมัย

ขณะที่ประเด็นคว�มเท�่เทียมท�งเพศ เด็กรุ่น

ใหม่มองว่�ควรมีก�รสร้�งทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคว�ม

‘ดีแทค’ เปิดผลศึกษามุมมองคน Gen Z

‘ดีแทค’ เปิดผลศึกษา

Windows เปลี่ยนดี ไซน์แถบปรับเสียง-ความสว่าง

ไมโครซอฟท์ออก Windows 11 Insider Preview Build 22533 รุ่นทดสอบตัว

แรกของปีเข้� Dev Channel โดยก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญคือดีไซน์ flyout หรือหน�้

จอแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะของฮ�ร์ดแวร์ เช่น ปรับระดับเสียง คว�มสว่�ง 

เปิด-ปิดกล้อง ไมโครโฟน และโหมด airplane เป็นต้น และจะให้เข�้ชุดกับ Fluent 

Design ของ Windows 11 ซึ่งจะเห็นว่�ย้�ยตำ�แหน่งม�แสดงที่ตรงกล�งหน�้จอด้�น

บนเหนือ Taskbar และเปลี่ยนเป็นแนวนอน แทนของเดิมที่เป็นแนวตั้งซึ่งใช้ม�ตั้งแต่

ยุค Windows 8

ทั้งนี้ กล่อง flyout จะถูกแสดงเมื่อเร�กดปุ่มจ�กคีย์บอร์ดเท�่นั้น (ก�รคลิก

ไอคอนเสียงที่มุมขว�ของ Taskbar จะยังเห็นแถบของตัวเองแบบเดิม) โดยจะรองรับ

ทั้ง light/dark mode ต�มที่ผู้ใช้ตั้งค�่ไว้อีกด้วย

Facebook เลื่อนกำาหนดพนักงานเข้าสำานักงาน

Meta บริษัทแม่ของ Facebook ประก�ศเลื่อนก�รกลับเข�้ม�ทำ�ง�นใน

สำ�นักง�นออกไปอีกครั้ง จ�กเดิมปล�ยเดือนมกร�คม เป็น 28 มีน�คมนี้ โดยท�งผู้

บริห�รของ Meta ได้ระบุว�่ ในสถ�นก�รณ์นี้บริษัทต้องก�รให้พนักง�นมีเวล�ม�ก

หล�กหล�ยท�งเพศ ลบล�้งทัศนคติช�ยเป็นใหญ่และ

สร้�งค่�นิยมคว�มเท่�เทียมท�งเพศ ให้ โอก�สทุกเพศ

และทุกคนอย�่งเท่�เทียม นอกจ�กนี้ควรมีก�รแก้ไข

กฎหม�ยเพื่อสร้�งคว�มเท�่เทียมและคว�มเสมอภ�คท�ง

เพศ รวมถึงปรับปรุงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รฟ้องร้อง

ให้ทันสมัยและไม่สร�้งภ�ระให้กับเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ�

สัญญาใจวัย Gen Z

น�งอรอุม� ฤกษ์พัฒน�พิพัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส 

ส�ยง�นสื่อส�รองค์กรและคว�มย่ังยืน บริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) หรือดีแทค กล่�วว่� ผล

ก�รศึกษ�ส�ม�รถบ่งช้ีได้

ว่�สังคมไทยมีก�รเปล่ียน

ผ่�นท�งดิจิทัลเชิงสังคม

ขน�นใหญ่ โดยเฉพ�ะ

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีค่�

นิยมท�งสังคมท่ีเปล่ียนไป

จ�กอดีตอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

โดยเฉพ�ะใน 3 ประเด็น

หลัก ได้แก่ ม�ตรฐ�น

คว�มง�ม คว�มเท่�เทียม

ท�งเพศ และก�รคุกค�ม

ท�งเพศท�งออนไลน์ 

ปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดข้ึน

ส�ม�รถบ่งช้ีถึงคว�ม

ต้องก�รของคนออนไลน์

เจนใหม่ท่ีมีเจตคติในก�ร

สร้�งสรรค์วัฒนธรรม

ออนไลน์ชุดใหม่ข้ึน หรือท่ีเรียกได้ว่� “สัญญ�ใจวัย Gen 

Z” ซ่ึงเด็กรุ่นใหม่พร้อมเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

ผ่�นค่�นิยมชุดใหม่ ท้ังน้ี ก�รเปล่ียนแปลงท�งดิจิทัลท่ี

ผ่�นม�ล้วนมุ่งเป้�ไปท่ีก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ จนละเลย

ปัญห�ท่ีเกิดจ�กก�รเปล่ียนผ่�นในมิติท�งสังคม ซ่ึงปัญห�

ก�รกล่ันแกล้งท�งออนไลน์ถือเป็นอีกหน่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน

ม�เช่นเดียวกับปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งดิจิทัล

อย่�งไรก็ดี ดีแทคในฐ�นะแบรนด์บุกเบิก (pioneering 

brand) ที่เปิดประเด็นด�้นไซเบอร์บูลลี่ม�กว่� 5 ปี ตั้งแต่

ก�รสร้�งก�รรับรู้ต่อปัญห� ง�นพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร 

ง�นผลักดันนโยบ�ยส�ธ�รณะ ง�นสื่อส�รส�ธ�รณะและ

วิจัย ตลอดจนก�รห�ท�งออกและพัฒน�โซลูชันเพื่อแก้ไข

ปัญห� ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจ

อย่�งมีคว�มรับผิดชอบ (Responsible Business).

  

• ปีใหม่น้ี  หลายองค์กรต่างออกมาประกาศ

เจตน�รมณ์ดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับคว�มยั่งยืน โดย

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นแก้ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงของ

สภ�พภูมิอ�ก�ศ ยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 

ซึ่ง กลุ่มทรู เป็นอีกหนึ่งเอกชนไทยที่ให้คว�มสำ�คัญ

กับประเด็นนี้อย�่งม�ก โดยริเริ่มโครงก�ร “Say 

No to Plastic Bottles” ลดก�รใช้พล�สติกใน

บริษัทอย�่งเป็นรูปธรรม โดยเดินหน�้สร้�งเครื่อง

ผลิตน้ำ�ดื่มคุณภ�พสูง RO Water Plant ภ�ยใน

อ�ค�รทรู ท�วเวอร์ พร้อมเดินหน�้ก้�วสู่ก�รเป็น

องค์กร Carbon Neutral ลดก�รปลดปล่อยก�๊ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ให้สำ�เร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป�้

หม�ยด�้นคว�มยั่งยืนในปี 2573 ของกลุ่มทรู

• แกร็บ ประเทศไทย ร่วมลงน�มในบันทึก

ข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MoU) กับกองบังคับก�ร

ปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับก�ร

คุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) สำ�นักง�นตำ�รวจแห่ง

ช�ติ เพื่อสนับสนุนก�รทำ�ง�นของเจ้�หน�้ที่ตำ�รวจ

ในก�รสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปร�บปร�ม

ก�รกระทำ�คว�มผิดที่เกี่ยวข้อง หรืออ�จเกี่ยวข้อง

กับก�รใช้แอปพลิเคชัน แกร็บ ในประเทศไทย 

พร้อมมุ่งยกระดับม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของ

แกร็บในก�รป้องกันและตรวจจับก�รกระทำ�ผิด

กฎหม�ยบนแอปพลิเคชันแกร็บ ซึ่งจะเป็นภัย

คุกค�มคว�มปลอดภัยของประช�ชน และผู้ใช้

บริก�รแอปพลิเคชันแกร็บ

• VMware, Inc. (NYSE: VMW) ผู้นำ�ท�ง

ด้�นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ประก�ศ

แต่งตั้ง พอล ไซมอส ตำ�แหน่งรองประธ�นและ

กรรมก�รผู้จัดก�รประจำ�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และประเทศเก�หลี และซ�ชิน ศรีด�ร์ 

ตำ�แหน่งหัวหน�้กลุ่มปฏิบัติก�ร Strategic Pursuits 

Practice ประจำ�ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกและประเทศ

ญี่ปุ่น เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วของ

ธุรกิจในภูมิภ�คนี้ที่กำ�ลังปรับตัวเข�้สู่ก�รทำ�ง�นรูป

แบบใหม่ รวมถึงก�รยอมรับก�รทำ�ง�นในรูปแบบ

มัลติคล�วด์ เพื่อพัฒน�ก�รใช้ง�นคล�วด์ในองค์กร

อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ คว�มจำ�เป็นของธุรกิจใน

ก�รใช้เทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ เหล�่นี้ คือก�ร

ส่งมอบก�รบริก�รที่มีคว�มรวดเร็วและมีคว�ม

หล�กหล�ยสำ�หรับลูกค�้และพนักง�น

• นายภูกิจ ดิศธรานนท ์ประธ�นเจ้�หน�้ที่

บริห�ร พร้อมด้วย นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ประธ�น

เจ้�หน้�ท่ีบริห�รร่วม บริษัท เรียล สม�ร์ท จำ�กัด ผนึก

กำ�ลังเปิดตัว “บริษัท เรียล สมาร์ท จำากัด” Digital 

Super Agency รายแรกของเมืองไทย ชูคว�มเหนือ

ระดับด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ให้บริก�รดิจิทัลท�งก�ร

ตล�ดที่หล�กหล�ย ทั้งข้อมูลก�รตล�ดเชิงรุก เชิงรับ 

ก�รจัดก�รเมื่อเกิดภ�วะวิกฤต พร้อมเฝ้�ระวัง-ป้องกัน

ชื่อเสียงให้กับแบรนด์และองค์กร มุ่งตอบโจทย์คว�ม

ต้องก�รลูกค้�อย่�งครบวงจร โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ โชค

ง�มวงศ์ ประธ�นส�ยง�นเทคโนโลยี และน�งพงษ์ทิพย์ 

เทศะภู ประธ�นส�ยง�นประช�สัมพันธ์ บริษัท เรียล                                                                 

สม�ร์ท จำ�กัด พร้อมทีมผู้บริห�รร่วมด้วย ณ บริษทั   

เรียล สม�ร์ท จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่) เมื่อเร็วๆ นี้.

พอที่จะเลือกว�่จะกลับเข�้ม�ทำ�ง�นที่สำ�นักง�นหรือทำ�ง�นจ�กที่บ้�นต่อไป จึงได้

ทำ�ก�รขย�ยเวล�ทำ�ง�นที่บ้�นออกไประยะหนึ่ง โดยห�กเลือกทำ�ง�นที่บ้�นต่อ จะต้อง

แจ้งล่วงหน�้ภ�ยในกล�งเดือนมีน�คม และบริษัทจะขย�ยเวล�ไปอีก 3-5 เดือน ทั้งนี้ 

Meta กำ�หนดว�่พนักง�นที่จะกลับม�ทำ�ง�นที่สำ�นักง�นต้องได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์

แล้วเท�่นั้น

Level Infinite เปิดตัว Chimeraland

Level Infinite เปิดตัว “Chimeraland” เกมออนไลน์ โอเพ่นเวิลด์แนวใหม่สไตล์ 

MMO (Massively Multiplayer Online) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งเป็นท�งก�ร 

โดยเปิดรับผู้เล่นทั้งในฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ม�เลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รองรับทั้ง

อุปกรณ์ระบบ PC, iOS และ Android

สำ�หรับเกม Chimeraland ได้รับแรงบันด�ลใจม�จ�กตำ�น�นเทวะของโลก

ตะวันออก “คัมภีร์ทะเลและขุนเข� (Classic of Mountains and Seas)” ที่บอก

เล�่เรื่องร�วสิ่งมีชีวิตในตำ�น�น วัฒนธรรม และช�ติพันธุ์ต่�งๆ ที่ช่วยกันสร้�ง

ร�กฐ�นอย่�งสร้�งสรรค์

เพื่อ Chimeraland โดยโลก

ของเกมแบบโอเพ่นเวิลด์ที่

กว้�งใหญ่ถึง 4,000 ต�ร�ง

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 

ทวีป เป็นม�กกว่�เกมผจญ

ภัย เพร�ะมีก�รเชิญชวนให้ผู้

เล่นตั้งรกร�กและสร้�งบ้�น

ในเกมเป็นของตนเอง พร้อมทำ�กิจกรรมต�่งๆ ทั้งตกปล� ก�รเกษตร และค้�ข�ย เพื่อ

ให้รู้สึกดื่มด่ำ�กับก�รใช้ชีวิตในเกมที่สมจริงม�กยิ่งขึ้น.

ไอที6
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4.สามารถชาร์จไฟแบบเร็วได้ใน 1-2 ชั่วโมง 5.มีระบบตรวจสอบ 

การทำางานของเรือและแบตเตอรี่ เอื้อต่อการบำารุงรักษาระยะยาว                                                                              

6.ออกแบบและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน 

เหมาะกับธุรกิจนำาทัวร์ท่องเที่ยวทางน้ำา (Tour & Travel) ธุรกิจ

บริการรับส่งคนข้ามฟาก ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต สำาหรับบริการ

รับส่งนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพัก หรือใช้เพื่อกิจกรรมทางน้ำา เป็นต้น

ดังนั้น บ้านปู เน็กซ์ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงาน

ฉลาดชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการ

ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าสำาหรับภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอด โดย

เฉพาะภาคการท่องเที่ยวทางน้ำา เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีคือกุญแจ

สำาคัญในการพัฒนา และยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ รองรับกับเทรนด์ท่องเที่ยวแห่ง

อนาคต และตอบความต้องการนักท่องเที่ยวยุค New Normal

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2563 บริษัทประสบความ

สำาเร็จในการพัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทย 

หรือ บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่ (Banpu NEXT e-Ferry) ซึ่งปัจจุบัน

ให้บริการท่องเที่ยวในภาคใต้ ล่าสุดเปิดตัว ‘บ้านปู เน็กซ์ อีโบ๊ท’ 

เรือท่องเที่ยวโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก ความยาว 8.36 เมตร กว้าง 

3.60 เมตร ขับเคลื่อนด้วยความเร็วประมาณ 7-12 นอต สามารถ

ออกแบบได้ตามต้องการ และรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูป

แบบ ตอบทุกกลุ่มธุรกิจ ราคา 5.5 ล้านบาท ฟรี! รับประกันตัวเรือ

และระบบขับเคลื่อน 2 ปี ระบบไฟฟ้า 1 ปี การดูแลรักษาหลังการ

ขาย 1 ปี (2 ครั้ง/ปี) และประกันอุบัติเหตุ 1 ปี

โดยทางด้านนาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด ได้

กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่าง

ย่ังยืนภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูก

ของกลุ่มบ้านปูฯ ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานสะอาดช้ันนำาในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก จึงได้พัฒนา ‘บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์ร่ี’ เรือท่องเท่ียว

ไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทย และได้ร่วมกับภูเก็ต พัชทรี ทัวร์ นำา

เรือลำาน้ีมาให้บริการในการเท่ียวทะเลภูเก็ตเป็นแห่งแรกในไทย

ทั้งนี้ เนื่องจากมองว่าภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนัก

ท่องเที่ยวทั่วโลก เราจึงอยากสร้างการท่องเที่ยวมิติใหม่ให้กับนัก

ท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เริ่มทยอยกลับมาเที่ยวภูเก็ตอีก

ครั้งหลังจากเปิดประเทศตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

ดังนั้นการนำาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้ามาให้บริการจะเป็นการยกระดับ

การบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน และผลักดันการท่อง

เที่ยวเชิงคุณภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาว.

องยอมรับว่า  ในยุคปัจจุบันกระแสโลกที่เปลี่ยนไปตาม

ยุคตามสมัย เรื่องของการให้บริการด้านการคมนาคม

ขนส่งที่หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี ถือเป็นการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมยานยนต์ จากการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำามัน

หรือแก๊สเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็น

พลังงานสะอาด ทำาให้ทั่วโลกสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยลดปัญหา

การปล่อยมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง 

เรือ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ

ไม่พูดถึงคงไม่ได้สำาหรับ ‘บ้านปู เน็กซ์’ ที่ล่าสุดเดิน

หน้าพัฒนาอี-โมบิลิตี้ภาคการท่องเที่ยวทางน้ำา ตอบเทรนด์

ท่องเที่ยวยั่งยืน เปิดตัวเรือท่องเที่ยวโดยสารไฟฟ้าโมเดลใหม่ 

‘บ้านปู เน็กซ์ อี โบ๊ท’ (Banpu NEXT e-Boat) หนึ่งในโซลูชัน

ฉลาดใช้ (Smart Energy Utilization) ภายใต้ ‘โซลูชันพลังงานฉลาด

เพื่อความยั่งยืน’ เจาะตลาดธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำา ชูจุดเด่นใช้

วัสดุและแบตเตอรี่คุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน

สะอาด 100% ไร้มลพิษ ไร้กลิ่น ไร้เสียง และ

ปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถึง 85%

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเรือท่องเที่ยวทั่วไปใน

ขนาดใกล้เคียงกัน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำารุง

รักษา มีระบบตรวจสอบการทำางานของเรือและ

แบตเตอรี่ พร้อมการรับประกันและบริการหลัง

การขาย ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้

ครบทุกด้าน ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันทั้งระดับประเทศและ

นานาชาติ นำาไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรือ

ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาค

ส่วนเล็งเห็นความสำาคัญของการใช้พลังงานสะอาด

ในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะ

การใช้เรือไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไม่

เพียงช่วยประหยัดพลังงาน ยังช่วยลดมลพิษทางน้ำาและ

ทางอากาศในระยะยาว

“บ้านปู เน็กซ ์มองว่าเทรนด์ท่องเที่ยวยั่งยืนกำาลังมา

แรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความ

สำาคัญกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ในขณะที่การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศ

เตรียมพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ 

ตามแนวคิด Amazing New Chapters ที่

มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการสร้าง

ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า จากสินค้าและ

บริการที่โดดเด่น มีคุณภาพ และมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม”

สำาหรับ ‘บ้านปู เน็กซ์                              

อีโบ๊ท’ มาพร้อม

คุณสมบัติพิเศษ คือ 

1.ขับเคลื่อนด้วย 

พลังงานไฟฟ้า 

100% เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ไร้

มลพิษ ไร้กลิ่น ไร้

เสียง ประหยัด

พลังงาน และลด

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง 

2.ใช้แบตเตอรี่    

ลิเธียมไอออน 

ฟอสเฟต 

(LiFePO4) 

คุณภาพสูง อายุ

การใช้งานกว่า 10 ปี 

และใช้วัสดุไฟเบอร์

กลาส น้ำาหนักเบา 

แข็งแรงทนทาน 

และไม่เป็นสนิม 

3.หากขับเคลื่อนที่  

ความเร็ว 10 

นอต (18.5 

กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง) สามารถ

ใช้งานได้ประมาณ 

3 ชั่วโมง ระยะ

ทาง 55 กิโลเมตร 
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7เศรษฐกิจ

วเลขคนติดเชื้อโควิด-19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นสูง

มากกว่า 7,000 เป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเลย แต่

เราต้องไม่ท้อในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในรอบนี้ที่

เป็นการระบาดระลอกที่ 5 แล้ว ก่อนอื่นเราต้องมาวิเคราะห์

กันก่อนว่าสาเหตุของการมีผู้ติดเชื้อสูงขนาดนี้เกิดมาจากปัจจัย

อะไรได้บ้าง เมื่อเรารู้ต้นตอของปัญหาเราก็จะสามารถป้องกัน

และแก้ไขไม่ให้สถานการณ์แย่ไปกว่านี้ โดยยึดหลักการแก้

ปัญหาของอริยสัจ 4 นั่นคือ การแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นคือ

ทุกข์ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการแพร่ระบาดจำานวนสูงขึ้นคือเหตุแห่ง

ทุกข์ (สมุทัย) เมื่อรู้สาเหตุแล้วก็ต้องคิดหาแนวทางในการแก้

ปัญหา (นิโรธ) และเมื่อได้แนวทางแล้ว พวกเราทุกคน ทุกฝ่าย 

ก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด (มรรค) วิธีการดังกล่าวนี้

พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเรามานานช้าแล้ว และแนวทาง

นี้ก็ปรากฏในตำาราการจัดการสมัยใหม่ที่บอกว่า เมื่อมีปัญหา

เราต้องระบุให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร (identify problems) และ

จะต้องรู้สาเหตุแห่งปัญหา (causes of the problems) แล้วคิด

หาทนทางในการแก้ปัญหา โดยจะต้องคิดหาให้ได้หลายๆ ทาง 

(alternatives of corrective actions) แล้วก็วิเคราะห์ข้อดี (pros) 

และข้อเสีย (cons) ของแต่ละทางเลือก เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะ

เลือกวิธีแก้ทางใด ก็นำาไปปฏิบัติ (implementation) มาดูกันว่า

สาเหตุท่ีจำานวนผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันมาจากสาเหตุอันใด

1.น่าจะมาจากสายพันธุ์ Omicron แพร่ระบาดง่าย และ

ไม่แสดงอาการที่รุนแรง คนที่ติดเชื้ออาจจะไม่รู้ตัว ก็ไม่ได้ระวัง

ตัว กลายเป็นพาหะแพร่เชื้อได้

2.เกิดจากการเดินทางไปต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการไป

เยี่ยมบ้านที่เป็นภูมิลำาเนา หรือไปเที่ยวในช่วงปีใหม่ จึงมีทั้งการ

ไปแพร่เชื้อและรับเชื้อจากการเดินทางไปนอกพื้นที่อยู่อาศัย

3.เกิดจากการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดงานช่วงปี

ใหม่ มีคนร่วมงานเป็นจำานวนมาก และผู้เข้าร่วมงานประมาท 

การ์ดตก ไม่รักษาระยะห่าง ทำาให้เกิดการแพร่ระบาดเป็น 

cluster ได้

4.เกิดจากคนบางคนที่ประมาท การ์ดตก ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการที่ ศบค.กำาหนด ทั้งผู้ประกอบการที่ไม่เคร่งครัด และ

ลูกค้าที่ทำาตัวสบายๆ ตามใจตัวเอง

5.เกิดจากกลุ่มคนที่ทำาผิดกฎหมาย ทั้งในร้านอาหารกึ่ง

ผับบาร์คาราโอเกะ และบ่อนการพนัน ที่รวมตัวกันโดยไม่ทำา

ตามมาตรการของ ศบค. ไม่ยึดหลัก New Normal

ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นสาเหตุทำาให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น ผลที่ตาม

มาก็คือ อาจจะทำาให้มีการปิดพื้นที่บางจังหวัด ปิดธุรกิจบาง

ประเภท ที่เป็นแนวทางในการแก้ไข เมื่อมีการทำาเช่นนั้นก็จะ

ส่งผลทำาให้เดือดร้อนกันอีก และคงจะมีคนออกมาด่ารัฐบาลกัน

อีก แต่จะทำาอย่างไรได้ ถ้าหากการปิดธุรกิจบางประเภท ปิด

จังหวัดบางจังหวัด ห้ามการเดินทางเข้าบางพื้นที่คือแนวทางใน

การแก้ไข การกำาหนดมาตรการที่อาจจะสร้างความเดือดร้อน

และความไม่พอใจให้กับคนบางกลุ่มบางพวก ก็จำาเป็นจะต้อง

เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาที่ ศบค.มีมาตรการให้ปิดธุรกิจ

บางประเภท กิจกรรมบางอย่างก็มีการโอดครวญกัน ขอให้มี

การผ่อนปรน รัฐบาลและ ศบค.ก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วน และใน

ที่สุดก็ยอมผ่อนปรนอย่างมีเงื่อนไข แต่แล้วก็ปรากฏว่ามีหลาย

ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำาหนด ไม่ว่าจะเป็นผู้

ประกอบการที่ยอมลูกค้า เพราะกลัวจะเสียลูกค้า และลูกค้า

ที่ตามใจตัวเอง ต้องการที่จะสนุกอย่างเต็มที่อย่างคนที่เห็นแก่

ตัว และไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ใน

ที่สุด ศบค.ก็ต้องแนะนำารัฐบาล ที่จะต้องมีมาตรการต่างๆ เพิ่ม

ขึ้น

บัดนี้มีมาตรการที่ทาง ศบค.เห็นว่าน่าจะเป็นหนทางใน

การแก้ปัญหา จึงให้รัฐบาลประกาศมาตรการต่างๆ เหล่านั้น

ออกมา เพื่อให้ทุกฝ่ายนำาไปปฏิบัติ

1.รัฐบาลรณรงค์เร่งรัดให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มที่ 3 

และรัฐบาลต้องจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอ และต้องจัดการฉีด

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.กำาหนดให้มีการ work from home กันให้มากขึ้นอีก

ครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ จะต้องพยายาม work 

from home ให้มากขึ้น

3.การเรียนการสอนน่าจะเป็น online มากกว่าเป็น on 

site แต่ถ้าจะมี on site ก็ควรจะมีการตรวจ ATK ทุกคนที่จะ

เข้าในสถานศึกษา

4.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำานวน 

มาก และทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน 

และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ New normal อย่างเคร่งครัด

5.งดการเดินทางเข้าบางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเป็น 

cluster เป็นจำานวนมาก ถ้าหากมีความจำาเป็นต้องเดินทางไป

จริงๆ ก็ควรจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่

6.จำาเป็นต้องปิดธุรกิจบางอย่าง เช่น ร้านอาหารกึ่งผับ

บาร์คาราโอเกะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็น cluster เพราะ

เวลานี้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมาจากการติดเป็น cluster ในแหล่ง

บันเทิง

7.ต้องยืดเวลาในการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบ Test 

and Go ไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเป็น

พาหะ นำาเอาเชื้อ Omicron เข้ามา

8.ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังจากระดับ 3 เป็นระดับ 

4 ที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด เพื่อระงับการแพร่ระบาดของ Omicron ให้ได้

หวังว่าสถานการณ์จะเป็นฉากทัศน์ที่ดีที่สุด (Best 

scenario) ที่คาดการณ์ว่าจะติดประมาณวันละไม่เกิน 11,000 

และจัดการได้ภายใน 2 เดือน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ ได้ทุกคนต้องร่วม

มือกัน ไปฉีดวัคซีนเข็ม 3 กันนะคะ ตอนนี้มีบริการฉีดหลาย

ที่ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

นะคะ อย่าทำาทุกอย่างตามใจตัวเองอย่างคนเห็นแก่ตัวนะคะ 

ลด ละ เลิก เลื่อน คือสิ่งที่ต้องทำาเวลานี้นะคะ บางอย่างต้อง

ลด บางอย่างต้องไม่ทำา บางอย่างต้องเลิกทำาสิ่งที่เคยทำา บาง

อย่างต้องเลื่อนไปก่อนนะคะ ต้องช่วยกันค่ะ ไม่ประมาท ไม่ทำา

ผิดกฎหมาย มีสำานึกสาธารณะ Save ตัวเอง และ save คนอื่น 

เพื่อให้เราเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้ เราต้องชนะไปด้วยกัน

นะคะ ขอให้เราผ่านพ้นระลอกที่ 5 นี้ ไปให้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว 

ตระหนักโดยไม่ตระหนกนะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

สถานการณ์ ไม่สู้ดี...แต่เราต้องสู้ได้
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เรือท่องเที่ยวขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

ตั

ต้

จจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตรเป็นจำานวนมากอยู่แล้ว แต่บางรายยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ

บำารุงรักษาที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การเกษตรในปัจจุบัน ดังนั้น สยามคูโบต้า ร่วมกับสำานักงานส่ง

เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการต้น

กล้าดิจิทัล เพื่อพลิกบทบาทจากผู้เรียนสู่ผู้สอน ถ่ายทอดความรู้

ด้านดิจิทัลให้เกษตรกร

ทั้งนี้โครงการ “คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล” เป็นโครงการที่

สยามคูโบต้ามุ่งหวังส่งเสริมภาคการเกษตรของไทยให้มีความ

เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรก้าวทัน

ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจะเข้าไปให้องค์ความรู้                                              

สนับสนุนและส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน

การเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะเข้าไปพัฒนาศักยภาพและองค์

ความรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรให้

แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 24 แห่งทั่วประเทศ 

สู่การสร้างคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล รวมทั้งสิ้นกว่า 475 ราย ตลอด

จนเกิดการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรอีกกว่า 820 

รายภายในระยะเวลา 3 เดือน

นางสาวพัชรี คงยศ นักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 คณะ

เกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กระบี่ ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการฯ กล่าวว่า สิ่งที่เราได้ไป

สอนเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ 

เราก็จะสามารถสื่อสารกับเกษตรกรได้รวดเร็ว เกษตรกรสามารถ

ซักถามหรือให้ข้อมูลตอบกลับได้ง่ายขึ้น ตลอดจนช่วยให้เกษตรกร

มองเห็นช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เป็นการใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของตัวเอง

อีกด้วย”

ทางด้าน นางสาวสุภาพร ชัยสวัสดิ์ เกษตรกรผู้ทำาสวนปาล์ม

น้ำามัน ยางพารา พื้นที่ 20 ไร่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ผู้ได้รับ

การสอนจากน้องๆ ในโครงการ เล่าถึงความประทับใจว่า “จาก

เดิมที่เคยทำาเกษตรเหมือนเป็นการลองถูกลองผิดไปเรื่อยๆ ลองไป

จนกว่ามันจะดีขึ้น แต่เมื่อมีน้องๆ มาสอนวิธีการหาความรู้เพิ่มเติม 

โดยใช้เทคโนโลยีอย่างแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน ก็เหมือนมีผู้

เชี่ยวชาญมาคอยสอนถึงที่ เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การทำาการเกษตร การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมและ

ทุ่นแรงเราได้ หรือวิธีการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำาเกษตรให้ดี

ยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม สยามคูโบต้าต้องการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนแปลง

สังคมในเชิงบวก และพร้อมสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แก่เกษตรกรไทย ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ผสานกับ

การสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกรไทย 

เพื่อคงจุดยืนการเป็น “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” โดยสยาม

คูโบต้าจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการต้นกล้าดิจิทัลอย่าง

ต่อเนื่อง ยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ 

พร้อมทั้งหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อ

ร่วมพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้ก้าวต่อไปในอนาคต.

ปั

คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล

บ้านปู เน็กซ์ อีโบ๊ท
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8 Life and City

าพจำาของฝั่งธนบุรีในสายตาของใครหลายคน จะคุ้นเคยกับ

พระปรางค์วัดอรุณฯ ที่โดดเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

หรือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

วงเวียนใหญ่ ไปจนถึงกุยช่ายตลาดพลู แป้งบาง ไส้เยอะ  อร่อยจน

ต้องยืนรอต่อคิว ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเมืองเก่าและมากด้วยเรื่อง

ราวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ 

แต่อีกแง่มุมที่หลายคนไม่รู้จัก ฝั่งธนบุรีมีพื้นที่สีเขียวมากมายที่

เป็นเรือกสวนไร่นา จนถึงพื้นที่รกร้างเขียวครึ้ม หลงเหลือรอดพ้นจาก

การเปลี่ยนไปเป็นบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมรองรับการขยายตัว

ของเมืองกรุงเทพฯ รวมถึงชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรี ที่ยังผูกพันกับการ

อยู่อาศัย มีอาชีพ และความเป็นอยู่ตามวิถีชาวคลองแบบดั้งเดิม 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเหมือนเหรียญ

สองด้าน เป็นทั้งโอกาสและปัญหาสำาหรับพื้นที่ ทำาให้เกิด โครงการ

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรี ด้วยเครือข่ายคลัง

สมองของพื้นที่ และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

อย่างยั่งยืน (Green Thonburi) ซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิจัยจาก

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันคลังสมองของชาติ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันอาศรมศิลป์ และ

มหาวิทยาลัยสยาม เป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง

ของชุมชน ทำาให้พื้นที่คลอง พื้นที่สีเขียว และวิถีชีวิตชาวฝั่งธนฯ ไม่

เลือนหายไป 

โครงการนี้นำาร่องพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชน

พูนบำาเพ็ญ เขตภาษีเจริญ, ชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี,  ชุมชน

คลองบางประทุน เขตจอมทอง และชุมชนคลองบางมด เขตทุ่งครุ-

บางขุนเทียน ส่วนระดับกลุ่มชุมชนโฟกัสพื้นที่ชุมชนและคลองเชื่อม

ต่อระหว่าง 4 เขตดังกล่าว

จากการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลของทีมผู้วิจัย ฝั่งธนฯ 

ในปัจจุบันยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำาคัญของกรุงเทพฯ มีพื้นที่

เพาะปลูกกว่า 4,000 ไร่  และมีสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

หลายแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตทวีวัฒนา  ตลิ่งชัน หนองแขม ทุ่ง

ครุ รวมถึงบ่อปลา-นากุ้งเขตบางขุนเทียน หลายชุมชนริมคลองฝั่ง

ธนฯ ยังรักษาวิถีวัฒนธรรมเกษตรสายคลอง รวมถึงการเป็นย่าน              

พาณิชยกรรมดั้งเดิม และย่านพหุวัฒนธรรมจีน ไทย มอญ มุสลิม 

ขณะเดียวกัน ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลง

การใช้ที่ดิน การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า  ทำาให้

พื้นที่เกษตรลดลง หลายคูคลองถูกกลบทับหรือเป็นที่ระบายน้ำาเสีย 

ชุมชนจำาเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพตัดขาดจากพื้นที่

เบญจมาส โชติทอง ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและ

แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ฝั่งธนฯ ในปัจจุบันมีส่วน

ผสมที่ชัดเจนทั้งพื้นที่กึ่งชนบท พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่เกษตร และ

ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม พื้นที่เกษตรลดน้อยลง และเหลือกระจัด

กระจายเป็นหย่อมๆ คนในชุมชนริมคลองฝั่งธนฯ ส่วนผู้อยู่อาศัย

ใหม่หรือชุมชนคอนโดฯ หันหลังให้คลองพร้อมสร้างกำาแพงกั้น ทำาให้

ชุมชนใหม่ละเลยและไม่เห็นความสวยงามของวิถีชาวคลอง เมื่อไม่

ได้ประโยชน์ รับรู้คุณค่า ความตระหนักดูแลรักษาคูคลองก็น้อยลง 

แต่อีกด้านหนึ่งผู้อาศัยใหม่มีศักยภาพเป็นตลาดสำาคัญสำาหรับชุมชน 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคคนเมืองรุ่นใหม่ ขณะที่หลายชุมชนริมคลอง

รักษาอัตลักษณ์สังคมวัฒนธรรมไว้ นี่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย

ในการพัฒนา

“พื้นที่เกษตรในชุมชนริมคลองฝั่งธนฯ ไม่เพียงเป็นแหล่ง

อาหารปลอดภัยใกล้เมือง แต่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร สวนเกษตรและสายคลอง

เป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยปรับอุณหภูมิให้เมืองเย็นลง เป็นพื้นที่สีเขียวที่

ใช้ได้จริงต่างจากสวนสาธารณะ จากการทำางานยังพบริมคลองตาม

ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพืชพรรณและสัตว์น้ำา ไม่ใช่โครงสร้างแข็งที่

พบทั่วไปริมคลองในกรุงเทพฯ” เบญจมาสให้ภาพในพื้นที่ 

4 ชุมชนเป้าหมาย ผู้อำานวยการคนเดิมบอกว่า มีบทบาทเป็น

พื้นที่เกษตรใกล้เมือง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม และที่สำาคัญมีผู้นำาท้องถิ่น และชาวบ้านมีความรู้ในพื้นที่

ของตัวเองอย่างดี มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งสินค้า

เกษตรและบริการท่องเที่ยว ทำาให้เกิดรายได้พึ่งพาตนเอง ซึ่งบาง

ชุมชนลุกขึ้นมาทำาท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรแล้ว พื้นที่ทั้ง 4 เชื่อม

โยงกันทางสายคลองและระบบขนส่งมวลชน เป็นโอกาสการพัฒนา

ระดับกลุ่มชุมชนเครือข่ายคลองฝั่งธนฯ หนุนให้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจ 

โดยนักวิจัยจากทั้ง 5 สถาบันเข้ามาเติมเต็มให้ชุมชนเป็นฐาน ช่วง

เวลาเปลี่ยนผ่านนี้สำาคัญมากที่ชุมชนจะพัฒนาในรูปแบบที่ดูดซับ

ประโยชน์จากการพัฒนา หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบเหมือนที่ผ่านมา 

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 4 พื้นที่นำาร่อง ชุมชน

ตลาดพลู เขตธนบุรี เป็นชุมชนพาณิชยกรรม มีของดี เช่น กุยช่าย 

ก๋วยเตี๋ยว ขนมไทยต่างๆ นอกจากอาหาร ยังเต็มไปด้วยมรดก

วัฒนธรรม เช่น วัดอินทาราม หรือวัดพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดราชคฤห์ 

ประวัติเกี่ยวข้องพระยาพิชัยดาบหัก ศาลเจ้ากวนอู  วัดปากน้ำา

ภาษีเจริญ มีท่องเที่ยวโดยกลุ่มตลาดพลูดูดี จะพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อม

โยงต้นทุนวัฒนธรรมของชุมชน 

ชุมชนพูนบำาเพ็ญ เขตภาษีเจริญ  ส่งเสริมทำาเกษตรอินทรีย์

ไม่ใช้สารเคมี ผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และพัฒนาพื้นที่ตลาด

เชิงอนุรักษ์วิถีคนคลอง  เกิดการกระจายรายได้ ส่วน ชุมชนคลอง

บางมด เขตทุ่งครุ-บางขุนเทียน มีทั้งส้มบางมดและมะพร้าวน้ำาหอม

ริมคลองบางมด วางแนวทางท่องเที่ยวชุมชนและเกษตรปลอดภัย 

หนุนการผลิตผลผลิตการเกษตรที่หลากหลาย หนุนท่องเที่ยวสีเขียว

เชื่อมกิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่โดยรอบ   

ชุมชนคลองบางประทุน เขตจอมทอง ในพื้นที่มีจุดขายผัก

สวนครัวและผลไม้ นอกจากผลิตส่งขายตลาด มีแนวทางแปรรูป

เป็นยาจากสมุนไพร และขนมจากผลไม้ สร้างมูลค่ามากขึ้น มีการ

สร้างแบรนด์ชุมชน ทำาโมเดลทางธุรกิจ ผู้คนมีรายได้จะยังอยู่ใน

พื้นที่  

การนำาเศรษฐกิจสีเขียวขับเคลื่อนคลอง เบญจมาสกล่าวใน

ตอนท้ายว่า เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ชุมชนริมคลองฝั่งธนฯ พัฒนาบน

ต้นทุนทางวัฒนธรรมและสภาพธรรมชาติที่มี ชุมชนต้องตั้งรับและ

ปรับตัวกับสังคมยุคใหม่ ทั้งนี้ ปัจจัยความยั่งยืนคือการเสริมสร้าง

ศักยภาพจากภายในชุมชน ในการพัฒนาผลผลิตและบริการ

ที่สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค หากชุมชนมีทางเลือก

ในการพัฒนา เชื่อว่าจะอยู่รอดและแก้ปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่

ได้ ขณะเดียวกันเสน่ห์ของคนริมคลองฝั่งธนฯ จะไม่สูญหาย

ไป อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพราะหากสูญเสียไปแล้ว

ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ 

อยากรู้จักฝั่งธนบุรีและชุมชนริมคูคลองฝั่งธนฯ ชวน

มาชมนิทรรศการ “คูคู่บ้าน คลองคู่เมือง” จัดขึ้นโดยเครือ

ข่าย Green Thonburi และชุมชนริมฝั่งคลอง ตั้งแต่วัน

นี้ถึง 30 ม.ค.2565 ที่โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ภายในนิทรรศการเล่าถึงศักยภาพย่าน

คลองฝั่งธนบุรี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว สิ่ง

แวดล้อม และการสัญจรทางล้อ ราง เรือ จนเป็นพื้นที่

คุณภาพขับเคลื่อนเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ทุกเสาร์-อาทิตย์ 

มีตลาดสินค้าชุมชน ส่วนวันที่ 16 ม.ค. เปิดวงเสวนาคูคู่บ้าน 

คลองคู่เมือง ย่านฝั่งธนบุรี เวลา 14.00-17.00 น. พบผู้แทน

ชุมชนในย่านกุฎีจีน ตลาดพูล บางประทุน บางมด บางอ้อ 

พูนบำาเพ็ญ พร้อมแลกเปลี่ยนกับว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. อาทิ ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์,  รสนา โตสิตระกูล และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สามารถ

ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์เพจธนบุรีมีคลอง เพจ 3C Project เพจ

เที่ยวคลองต้องลอง.

เปิดศูนย์พักคอย 25 แห่ง สู้ระบาดโอมิครอน 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอน กทม.เตรียม

ความพร้อมรับมือทุกด้าน รวม

ถึงสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดโดย

จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 

(Community Isolation : CI) สำาหรับ

รบัผูป้ว่ยโควดิเขา้มาดแูลรกัษาอาการ 

เพื่อรอการส่งต่อการรักษาในสถาน

พยาบาลต่างๆ ตามอาการ ปัจจุบัน

ในพื้นที่ 50 เขตของ กทม. มีศูนย์

พักคอยที่เตรียมพร้อมสำาหรับเปิดให้

บริการทั้งหมด 41 แห่ง ปัจจุบันเปิด

ให้บริการรับผู้ป่วยดูแลรักษาอาการป่วยแล้ว 25 แห่ง รวมจำานวนเตียงทั้งหมด 3,356 เตียง 

สำาหรับผู้ที่ตรวจพบว่าตนติดเชื้อสามารถติดต่อขอเข้าสู่ระบบการรักษาผ่านทางสายด่วน

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330 กด 14 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสาน

ทางช่องทาง Line : @nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด กรณีฉุกเฉินประสานผ่านช่องทาง

ศูนย์เอราวัณ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Line : @BKKCOVID19CONNECT และ

สายด่วนโควิดของ 50 สำานักงานเขต

ตรวจจับควันดำาเอาจริงในกรุงเทพฯ 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ และผู้อำานวยการศูนย์

แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิด

เผยว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น

ละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มที่ฝุ่น

ละอองจะสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 18 และ 

20 ม.ค.2565 ต้องเข้มงวดติดตามตรวจ

สอบกำากับแหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศ

ทุกประเภท จากข้อมูลการตรวจสอบตรวจ

จับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำาในปี 2564 

พบว่า รถยนต์ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก จากรถที่เรียกตรวจจำานวน 234,176 คัน พบควันดำา

เกินมาตรฐาน 114,888 คัน คิดเป็นร้อยละ 49 รถยนต์ตาม พ.ร.บ.จราจร จากรถที่เรียกตรวจ

จำานวน 123,640 คัน พบควันดำาเกินมาตรฐานจำานวน 60,301 คัน คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งได้

ติดตามการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐจะเพิ่มความเข้ม

งวดเรื่องการตรวจจับควันดำา “ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำา” บังคับใช้บทลงโทษสูงสุด 

โดยจะตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำาทุกประเภท ให้ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้ง

ขาเข้า-ออก ใน กทม.และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดเมืองหลักอีกด้วย ซึ่งประชาชนนำารถไป

ตรวจสภาพซ่อมบำารุงเครื่องยนต์ตามศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” 

หากพบรถควันดำาแจ้งได้ที่กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584, กองบังคับการตำารวจจราจร โทร. 

1197 และกรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650 

กทม.ซ่อมโลคัลโรดชั่วคราว ติดกรรมสิทธิ์ รฟท.

ตามที่มีผู้ร้องเรียนกรณีถนนกำาแพงเพชร 6 หรือถนนเลียบทางรถไฟ (โลคัลโรด) พื้นที่

เขตดอนเมืองชำารุด มีผิวจราจรชำารุดเสียหาย เป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน ไม่ปลอดภัยกับผู้ที่

สัญจรไปมา  กรุงเทพมหานครซ่อมโลคัลโรดชั่วคราว บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เบื้องต้น ทั้งนี้ พบอุปสรรคเข้าไปปรับปรุงเป็นการถาวรไม่ได้ เพราะพื้นที่ถนนอยู่ในกรรมสิทธิ์

และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่ง กทม.ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ปัญหาถนนกำาแพงเพชร 6 ชำารุด ผ่านช่องทางต่างๆ สำานักการโยธาเข้าตรวจสอบสาเหตุที่ถนน

กำาแพงเพชร 6 ตั้งแต่แยกวัดเสมียนนารีถึงบริเวณแยกคลังน้ำามันใต้สถานีรถไฟสายสีแดง มี

สภาพเป็นเนินลูกคลื่นตลอดแนว คาดว่ามาจากโครงการก่อสร้างของ รฟท. ซึ่งจัดซ่อมผิว

จราจรไม่ได้ระดับและไม่เรียบร้อย รวมทั้ง

มีการสกัดเสาตอม่อโฮปเวลล์เดิมออกไม่

หมดในแนวถนนที่ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างช่อง

จราจรใหม่ ทำาให้ถนนทรุดตัว ผิวจราจร

นูนเป็นคลื่น และเพื่อแก้ไขปัญหาระยะ

ยาว ทางสำานักงานเขตดอนเมืองประสาน 

รฟท. สน.ดอนเมือง และสำานักการโยธา

ร่วมแก้ไขปัญหาผิวจราจรถนนโรคัลโรด

เป็นการถาวรต่อไป  

ปรับภูมิทัศน์คลองบางลำาพูหนุนเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบาง

ลำาพู เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ระยะทาง 1,500 ม. ที่ผ่านมา สำานักการ

โยธาได้ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองและก่อสร้างทางเดินริมคลองเพิ่มเติม 

สำานักการระบายน้ำา ปรับปรุง

และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

คลองบางลำาพู ความยาว 

60 ม. ซ่อมแซมผนังลายอิฐ 

ความยาว 15 ม. และติดตั้ง

บันไดเหล็ก 30 แห่ง รวม

ทั้งพัฒนาระบบระบายน้ำา

พื้นที่เขตชั้นในออกสู่แม่น้ำา

เจ้าพระยา ปัจจุบันคืบหน้า 

40% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน 

ก.ค.65 สำานักการจราจรและ

ขนส่ง ศึกษาแนวทางการเดินเรือไฟฟ้าในคลอง สำานักงานเขตพระนครประสานสำานักงานเขต

ดุสิต บำารุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ตรวจสอบทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำา สายไฟฟ้าและ

สายสื่อสาร ขอความร่วมมือประชาชนงดตั้งวางสิ่งและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำาริมคลอง ไม่ทิ้งน้ำา

เสียลงคลอง เมื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำาพูแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง ตลอดจนเชื่อมต่อการเดิน

ทางและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พิพิธบางลำาพู และสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น.

พื้นที่สีเขียวฝั่งธนบุรี ชุมชนริมฝั่งคลองอนุรักษ์วิถีคนคลอง 

ภ

พื้นที่เกษตรใกล้เมืองในย่านฝั่งธนบุรีที่เหลืออยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือเชื่อมโยงทุนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

คณะนักวิจัยร่วมพัฒนาแผนผังพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

จับชีพจรอนาคตวิถีคนคลองฝั่งธนฯ 

การปลูกมะพร้าวริมคลอง ผลผลิตทางการเกษตร
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9กีฬา

ปทุมธานี • “โค้ชโอ่ง” มั่นใจนักเตะบีจีกำ�ลังอยู่ในช่วงลงตัว 

หวังปลดล็อกเอ�ชนะในฟุตบอลลีกให้ได้ในเกมที่จะบุกเมืองทอง 

ยูไนเต็ด วันอ�ทิตย์นี้ หลังไม่ชนะม� 4 เกมติด ชมได้ด�วยิงใหม่ 

“ฟ�นดี้” จ�กสิงคโปร์ และ “วรชิต” ม�ช่วยได้เยอะหลังจ�กทั้ง

คู่ประเดิมประตูได้ในบอลถ้วย

ก�รแข่งขันฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก นัดที่ 17 คู่ระหว่�ง 

“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 6 จะเปิดธันเดอร์

โดม สเตเดียม พบกับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีม

อันดับ 5 ในวันอ�ทิตย์ที่ 16 มกร�คม 2565 เวล� 18.00 น.

สำ�หรับ เมืองทองฯ พล�ดท�่ม�ในเกมบอลถ้วย หลังบุกไป

พ่�ยอุทัยธ�นี เอฟซี ส่วนบีจีไม่ชนะในลีกม� 4 เกมติดแล้ว แต่

ล่�สุดในบอลถ้วยก็เพิ่งปลดล็อก หลังบุกไปชนะสงขล� เอฟซี

โดย “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน หัวหน้�ผู้ฝึกสอน บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด เผยถึงคว�มพร้อมในเกมนี้ว่� “เกมกับสงขล� มัน

ก็วัดผล ม�เทียบกับในลีกไมได้ แต่บอลถ้วยปีนี้เร�เน้นทุกถ้วย 

เช่นเดียวกับในไทยลีกที่เร�ยังเน้นอยู่”

“คว�มมั่นใจในก�รเล่น นักเตะใหม่อย�่งอิคซ�น ฟ�น

ดี้ ก็ได้เล่นกับทีมแบบเต็มๆ ครั้งแรก ทำ�ให้รู้สึกว่�เข�ได้ปรับตัว

กับทีม และมีสกอร์ด้วย ทำ�ให้คว�มมั่นใจในตัวมันดีขึ้น คว�ม

สัมพันธ์ในทีมก็ดีขึ้น เพื่อนร่วมทีมก็รู้สึกดีขึ้น มั่นใจขึ้น มียิม   

วรชิต ม�ช่วย ก็เป็นสิ่งที่ดี และเป็นแรงผลักดันของเร�”

“สภ�พคว�มพร้อมก่อนเจอเมืองทองฯ เร�ก็มีอิคซ�น 

ฟ�นดี้ ที่ยังไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ อ�จจะต้องใส่ชื่อไว้ และ

อ�จจะเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะลงเล่นกับเมืองทองฯ ส่วนนัก

เตะเจ็บช่วงน้ีแมตช์ค่อนข้�งถ่ี เร�เองก็ไปเล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีกม�ด้วย มันเป็นผลต่อเนื่องที่มีนักเตะเจ็บเยอะ ซึ่งทีมง�นก็

ทำ�ง�นหนัก อย�กให้ทุกคนที่เจ็บกลับม�ช่วยทีมได้เร็ว ก็พย�ย�ม

อยู่ครับ”

สำ�หรับโปรแกรม    

ก�รแข่งขันรีโว่ ไทยลีก 

2021/22 สัปด�ห์ที่ 17 มี

ดังนี้ วันอ�ทิตย์ที่ 16 มกร�คม 

2565

18.00 น. โปลิศ เทโร 

เอฟซี พบ นครร�ชสีม� ม�ส 

ด้� เอฟซี ณ สน�มบุณยะ

จินด� ถ�่ยทอดสดท�ง ททบ.5 

และ AIS PLAY

18.00 น. เมืองทอง 

ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด ณ ธันเดอร์ โดม สเต

เดียม ถ�่ยทอดสดท�ง GMM 

25 และ AIS PLAY

18.30 น. เชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

ณ สน�มกีฬ�สมโภชเชียงใหม่ 

700 ปี ถ่�ยทอดสดท�ง 

PPTVHD 36 และ AIS PLAY.

กำ�ปั้นไทยหนีโควิด

งดศึกอช.ที่อุซเบฯ

เกรงกระทบซีเกมส์

กรุงเทพฯ • คำ�สั่งด่วน! พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หล�บเลิศบุญ 

ประธ�นคณะกรรมก�รเทคนิคสม�คมกีฬ�มวยส�กลแห่งประ 

เทศไทย ตัดสินใจประก�ศยกเลิกส่งทัพนักกีฬ�ไปแข่งขันศึกมวย

ส�กลช�ย-หญิง รุ่นอ�ยุไม่เกิน 22 ปี ชิงแชมป์เอเชีย ระหว�่ง

วันที่ 19-30 ม.ค.นี้ ที่อุซเบกิสถ�น เนื่องจ�กห่วงเรื่องคว�ม

ปลอดภัยของนักกีฬ�และสถ�นก�รณ์ โควิดที่รุนแรง เกรงว�่

จะกระทบก�รเตรียมทีมแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์กล�งปีนี้ ที่ประเทศ

เวียดน�ม เปลี่ยนแผนดึงมห�อำ�น�จมวยกำ�ปั้นเอเชีย-ยุโรปม�

เทรนนิ่งแคมป์ที่ประเทศไทยแทน พร้อมเรียกตัว “โค้ชตะวัน” 

ตะวัน มุ่งพิงกล�ง โค้ชทีมมวยส�กลหญิงสโมสรฮ�นอย ช่วย

ง�นทีมมวยส�กลทีมช�ติไทย

หลังจ�กก่อนหน้�นี้สม�คมกีฬ�มวยส�กลแห่งประเทศไทย 

เตรียมส่งนักกีฬ� 18 คน ประกอบด้วย มวยช�ย 8 คน และ

มวยหญิง 10 คน ไปแข่งขันศึกมวยส�กลช�ย-หญิงอ�ยุต่ำ�กว่� 

22 ปี ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชีย ปี 2565 ระหว�่งวันที่ 19-30 

มกร�คม 2565 ที่กรุงท�ชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถ�น

ล่�สุด พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หล�บเลิศบุญ ประธ�นคณะ

กรรมก�รเทคนิคสม�คมกีฬ�มวยส�กลแห่งประเทศไทย ตัดสินใจ

ประก�ศยกเลิกส่งทัพนักกีฬ�ไปแข่งขัน เนื่องด้วยห่วงสถ�นก�รณ์

โควิดท่ีรุนแรง เกรงว่�นักกีฬ�และสต�ฟฟ์โค้ชจะได้รับผลกระทบ

“ผมได้มีก�รพูดคุยกับทุกฝ่�ย ไม่ว�่จะเป็นน�ยกสม�คมฯ 

เลข�ฯ และหัวหน�้โค้ชมวยช�ย-หญิง และได้ข้อสรุปว�่ ควร

ยกเลิกไปแข่งขันทัวร์น�เมนต์นี้ เนื่องจ�กห่วงใยสถ�นก�รณ์

โควิดที่ประเทศอุซเบกิสถ�น ระบบส�ธ�รณสุขอ�จจะไม่เข้ม

งวดพอ เกรงว่�ห�กมีนักกีฬ�คนใดติดโควิดกลับม� ก็ต้องกลับม�

กักตัวอีก 14 วัน กว่�จะกลับม�ซ้อมได้ อีกท้ังยังต้องเรียกคว�มฟิต

และฟ้ืนฟูสมรรถภ�พร่�งก�ยอีก ต้องใช้เวล�น�น น่�จะส่งผลเสีย

ม�กกว่�ห�กฝืนส่งไปแข่งขัน เพร�ะสม�คมมีภ�รกิจท่ีสำ�คัญกว่�

น้ัน คือก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�ร่วมแข่งขันซีเกมส์คร้ังท่ี 31 

ท่ีฮ�นอย ประเทศเวียดน�ม ในวันท่ี 12-23 พ.ค.น้ี”

“สำ�หรับแผนก�รทำ�ง�นต่อจ�กนี้ สม�คมเตรียมท�บท�ม

ประเทศมห�อำ�น�จมวยส�กล ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป ม�

เทรนนิ่งแคมป์ที่ประเทศไทย เป็นก�รชดเชยที่ไม่ได้ไปต่�ง

ประเทศ เพื่อให้นักมวยส�กลทีมช�ติไทยได้มีทักษะเพิ่มม�กขึ้น” 

ประธ�นคณะกรรมก�รเทคนิคสม�คมฯ กล่�ว

นอกจ�กนี้ สม�คมกีฬ�มวยส�กลฯ ยังดึงตัว “โค้ชตะวัน” 

ตะวัน มุ่งพิงกล�ง โค้ชทีมมวยหญิงทีมสโมสรฮ�นอย ม�ช่วย

ง�นเป็นสต�ฟฟ์โค้ชทีมมวยส�กลทีมช�ติไทยอีกด้วย เนื่องจ�ก

โค้ชตะวันเป็นโค้ชที่มีผลง�นที่ดี พ�ทีมสโมสรฮ�นอยใน

เวียดน�มได้แชมป์ระดับประเทศและระดับช�ติม�กม�ย ส่วน

ในอน�คตสม�คมมีแผนที่จะดึงเอ�โค้ชต่�งช�ติม�ช่วยเสริมด�้น  

เทคนิคและแท็กติกให้นักกีฬ�ทีมช�ติไทย.

ชลบุรี • ม�ร์คัส ยอร์เกนเซน 

จ�กเดนม�ร์ก ขึ้นเป็นผู้นำ�ใน

เจ็ตสกีเรือนั่งรุ่นที่เร็วและแรง

ที่สุดในโลก ขณะที่สุดยอดเรือ

ยืน เควิน ไรเทอเรอร์ คัมแบ็ก 

ม�เป็นผู้นำ� ส่วนสุภัค เสร็จ

ธุระ ไม่พล�ดใน 2 โมโตแรก

ของโปร สปอร์ต จีพี ศึกเจ็ตสกี

ชิงแชมป์โลก ดับเบิลยู จีพี วัน 

เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซี

รีส์ ประจำ�ฤดูก�ล 2021-2022 

ที่ห�ดจอมเทียน พัทย� วันที่ 3 

ของก�รแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 

ม.ค.2565

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก

ร�ยก�รดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ต

สกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ 

ประจำ�ฤดูก�ล 2021-2022 ที่

ห�ดจอมเทียน พัทย� ร�ยก�ร

เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก แกรนด์    

สแลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักกีฬ�

ชิงชัยม�กท่ีสุดในโลกจ�กทุกทวีป ชิง

เงินร�งวัลสูงท่ีสุดในโลก รวมท้ังห�

แชมป์เวิลด์ ซีรีส์ ฤดูก�ลน้ี

เมื่อวันที่ 15 มกร�คมที่

ผ่�นม� วันที่ 4 ของก�รแข่งขัน 

เริ่มแข่งขันในระดับมืออ�ชีพท็อป 4 ของโลก รวมทั้งตัดสิน

แชมป์โลกประเภทเจ็ตเซิร์ฟ โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิ

ช�ญบัญช� ประธ�นอำ�นวยก�ร กล่�วเปิดก�รแข่งขันอย่�ง

เป็นท�งก�ร รวมทั้งน�ยวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจก�ร รองน�ยกเมือง

พัทย�ร่วมชมก�รแข่งขัน

รุ่นเจ็ตสกีที่แรงและเร็วที่สุดในโลก รุ่นมืออ�ชีพเรือ

นั่ง จีพี แต่งเครื่องยนต์ได้เต็มที่ (Pro Runabout GP) จัดเต็ม

นักแข่งมือดีของโลกม�รวมกันครบที่พัทย� มีฮ�จิเมะ อิซ�ไฮ 

แชมป์เก่�จ�กญี่ปุ่น ป้องกันแชมป์กับโมฮัมเหม็ด เบอร์บ�

ย� จ�กคูเวต ที่ฤดูก�ลนี้ฟอร์มแรงกว�ดแชมป์แกรนด์สแลม

ม�แล้ว ทั้งแชมป์ยุโรปที่โปแลนด์ และแชมป์เวิลด์ ไฟนอล

ที่สหรัฐ นอกจ�กนี้ยังมี ม�ร์คัส ยอร์เกนเซน ของเดนม�ร์ก, 

ว�ลีด อัลช�ร์ช�นี ของก�ต�ร์ เป็นตัวสอดแทรกลุ้นแชมป์

เมื่อเริ่มก�รแข่งขันโมโตแรก ธีระ เสร็จธุระ แชมป์

ประเทศไทย สร้�งคว�มฮือฮ�ด้วยก�รออกนำ�ก่อน ขณะที่ตัว

เต็งอย่�งเบอร์บ�ย� กับอัลช�ร์ช�นี เรือมีปัญห� อันดับตกลง

ไป แต่ก็มีโมฮัมหมัด อัลบ�ซ จ�กคูเวต กับม�ร์คัส ยอร์เกน

เซน แรงขึ้นม�แซงธีระได้ อัลบ�ซเข้�ที่ 1 ต�มด้วยยอร์เกน

เซนอันดับ 2 และเฌเรมี เปเรซ จ�กฝรั่งเศส เข�้ที่ 3 ส่วน

ธีระหลุดเป็นที่ 4 อย่�งน่�เสียด�ย

นักแข่งชั้นนำ�ของโลกกลับม�สู้กันต่อในโมโต 2 คร�ว

นี้เบอร์บ�ย�กลับม�ได้ออกนำ�ตั้งแต่รอบแรกจนจบเข�้ที่ 1 

ขณะที่อัลบ�ซพล�ดตกจ�กเรือในขณะที่เป็นอันดับ 2 ทำ�ให้

อันดับตกลงไป และอันดับ 2 เป็นของอัลช�ร์ช�นี และจุน อิ

โคม� จ�กญี่ปุ่นเข้�ที่ 3 ทำ�ให้รุ่นนี้สุดสูสี จบ 2 โมโตแรกยอร์

เกนเซนเป็นผู้นำ� 96 คะแนน ต�มด้วยอัลบ�ซ 87 คะแนน 

และจุน อิโคม� 75 คะแนน ก่อนจะไปสู้กันอีก 2 โมโตในวัน

ที่ 16 ธ.ค.

รุ่นที่เป็นสุดยอดของเจ็ตสกีประเภทยืนขับขี่ รุ่นมือ

อ�ชีพเรือยืน กรังด์ปรีซ์ (Pro Ski Grand Prix) คินเตน ฟ�น 

เดน บอสช์ แชมป์เก�่จ�กเบลเยียมลุ้นคว้�แชมป์แกรนด์    

สแลมที่ 3 ในฤดูก�ลนี้ หลังจ�กได้แชมป์ยุโรปและแชมป์เวิลด์

ไฟนอลม� โดยมีร�ฟ�แอล มอแร็ง จ�กฝรั่งเศส และเควิน ไร

เทอเรอร์ อดีตแชมป์โลกจ�กออสเตรีย ขอล้�งต�จ�ก 2 ศึกใหญ่

ที่ผ่�นม�

ฟ�น เดน บอสช์ ออกตัวได้ดีในโมโตแรกขึ้นนำ�ตั้งแต่รอบ

แรก โดยมีไรเทอเรอร์ต�มไล่จี้ตั้งแต่ต้นจนจบ 10 รอบ ซึ่งฟ�น 

เดน บอสช์ ยังเหนียวแน่นแม้จะโดนไล่เหนื่อย เข�้ที่ 1 ไรเทอ

เรอร์ต�มม�เป็นที่ 2 และมอแร็งต�มเข้�ที่ 3 แบบห�่งๆ

แต่โมโต 2 ไรเทอเรอร์ออกตัวดีขึ้นนำ�แบบม้วนเดียวจบ

เข้�ท่ี 1 ได้บ้�ง มีมอแร็งต�มเป็นท่ี 2 ขณะท่ี ฟ�น เดน บอสช์ ที่

ออกตัวไม่ดีไล่แซงคู่แข่งม�เข้�ที่ 3 ทำ�ให้จบ 2 โมโตแรกนักแข่ง

จ�กออสเตรียมีคะแนนนำ�ที่ 113 คะแนน ต�มด้วยฟ�น เดน 

บอสช์ 108 คะแนน และมอแร็ง 101 คะแนน

รุ่นมืออ�ชีพเรือนั่งสปอร์ต จีพี (Pro Sport GP) มี “บอม” 

สุภัค เสร็จธุระ แชมป์ประเทศไทย 10 สมัยและแชมป์เก�่เป็น

ตัวเต็ง ซึ่งในก�รแข่งขันครั้งนี้สุภัคลงแข่งด้วยเรือสปอร์ต จีทีวัน

อ�ร์ เจน ทู เรือสปอร์ตที่ผลิตโดยคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ลง

ป้องกันแชมป์กับโจอิชิโร ค�ต�โน นักแข่งญี่ปุ่นรองแชมป์เวิลด์

ไฟนอล และไซมอน เบลเชอร์ แชมป์ยุโรปจ�กสหร�ชอ�ณ�จักร

สุภัคไม่ทำ�ให้แฟนเจ็ตสกีไทยผิดหวัง โมโตแรกออกนำ�

ตั้งแต่ต้นจบจบเข้�ที่ 1 ได้ต�มค�ด นอกจ�กนี้นักแข่งไทยคน

อื่นๆ ก็ผลง�นดีเช่นกัน ธีรภัทร มีชัย เข�้เป็นที่ 2 และเอกชล 

กิ่งช�ญศิลป์ เข�้ที่ 3 ก่อนที่สุภัคยังเข้�ที่ 1 สบ�ยๆ ได้อีกในโม

โต 2 มีค�ต�โนเข้�ที่ 2 และเอกชลเข�้ที่ 3 ทำ�ให้สุภัคเก็บ 120 

คะแนนเต็มนำ�โด่ง ต�มด้วยค�ต�โนกับเอกชล 96 คะแนนเท�่

กัน

รุ่นมืออ�ชีพเรือนั่ง 1100 ซีซี โอเพ่น (Pro Runabout 

1100 Open) “พูล” เพิ่มพล ธีระพัฒน์พณิชย์ แชมป์เก�่และ

แชมป์เวิลด์ ซีรีส์ ฤดูก�ลที่แล้วลงม�ป้องกันแชมป์ โดยมี สุภทัต 

ฟูตระกูล ยอดนักแข่งไทยอีกคนที่เพิ่งคว�้แชมป์ประเทศไทยคน

ล�่สุด กับว�เลนติน� เลซค�โน นักแข่งส�วอเมริกันผู้มีคะแนน

นำ�เวิลด์ ซีรีส์ เป็นผู้ท�้ชิง

รุ่นนี้เริ่มโมโตแรกกันอย�่งดุเดือด เมื่อบรรด�ตัวเต็ง

ทะย�นคว�มเร็วกันอย�่งเต็มที่ และน่�เสียด�ยที่สุภทัตเร่ง

เร็วเกินไปทำ�ให้ตกเรือ เป็นโอก�สให้เพิ่มพลเข�้เส้นชัยเป็นที่ 

1 ต�มด้วยบุ๊ค เสริมสุวรรณ และอันดับ 3 ทศวนนท์ เผือก

ผ่อง

โมโต 2 บุ๊คเป็นคนขึ้นนำ�ได้ก่อน แต่เพิ่มพลก็ไล่จน

แซงเข�้ที่ 1 บุ๊คเข้�ที่ 2 และทศวนนท์ต�มม�เป็นที่ 3 รวม

คะแนน 2 โมโตแรก เพิ่มพลนำ�ห�่ง 120 คะแนนเต็ม บุ๊ค

ต�มม�ที่ 106 คะแนน และทศวนนท์ 96 คะแนน

ด้�นผลก�รแข่งขันเจ็ตเซิร์ฟ กีฬ�ท�งน้ำ�ชนิดใหม่ที่

กำ�ลังได้คว�มนิยมม�กขึ้นนำ�ก�รแข่งขัน 2 โมโต ปร�กฏ

ว่�แชมป์โลกเป็นของธรรมศักดิ์ เติมจิตอ�รีย์ 120 คะแนน

เต็ม รองแชมป์ วัชรศักดิ์ จันทร 106 คะแนน และอันดับ 3 

นิภ�พร อุตร�ช 91 คะแนน ขณะที่ (น้องฝ�้ย BNK) สุมิตร� 

ดวงแก้ว ที่ม�สร้�งสีสันให้ก�รแข่งขันจบที่อันดับ 6

สำ�หรับก�รแข่งขันร�ยก�รนี้มีม�ตรก�รด�้น

ส�ธ�รณสุขเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ โควิด-19 โดยเจ้�หน้�ที่ ทีม

ง�นที่เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน เช่น ช�่งเทคนิคเครื่องยนต์ เจ้�

หน้�ที่ประจำ�ทีมแข่งขัน คณะผู้ติดต�ม ผู้ชมจำ�นวนไม่เกิน 

30 เปอร์เซ็นต์ของคว�มจุสน�ม ฯลฯ ที่จะเข้�ร่วมในก�ร

แข่งขันร�ยก�รนี้ ต้องยืนยันด�้นเอกส�รก�รได้รับวัคซีน 

ครบต�มเกณฑ์ของท�งภ�ครัฐ และทุกคนต้องเข้�รับก�ร

ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ทุกๆ 72 ชั่วโมง รวมทั้งต้อง

สวมหน�้ก�กอน�มัยตลอดเวล�ที่อยู่ในบริเวณก�รจัดก�ร

แข่งขัน

แฟนเจ็ตสกีทั่วโลกที่ไม่ได้เข�้ไปชมในสน�มแข่งขัน 

ส�ม�รถติดต�มก�รแข่งขันได้ท�งก�รถ�่ยทอดสดไลฟ์สตรีม

มิง เฟซบุ๊กแฟนเพจ JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX 

และ YouTube ช่อง Jetski Worldcup ได้ตลอดทุกวันจบจบ

ก�รแข่งขันวันที่ 16 ม.ค.

‘ยอร์เกนเซน-ไรเทอเรอร์’ นำารุ่นใหญ่

‘สุภัค’ฟอร์มดีเจ็ตสกีเวิลด์ คัพ 2021-22

‘โค้ชโอ่ง’ยืนยัน‘บีจี’จัดเต็ม

หวังคว้า3แต้มจากเมืองทอง

“โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน หัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจี ปทุม ยูไนเต็ด.

แชมป์โมโต 1 • สุภัค เสร็จธุระ เข้าที่ 1 ในโมโตแรกรุ่นมืออาชีพ เรือนั่ง สปอร์ต จีพี ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก รายการดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ 

และเวิลด์ ซีรีส์ ฤดูกาล 2021-2022 ที่หาดจอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2565.

พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ประธานคณะกรรมการ

เทคนิคสมาคมฯ
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10 บันเทิง

	ารา	นักแสดง	ภาพยนตร์	ละคร	ผิวดำาคนแรกในยุค

ทศวรรษ 1950s ที่ได้รับความนิยมในบทบาทการแสดง 

บทที่เขาเลือกแสดงมักอยู่ในภาพยนตร์ที่สามารถโน้มน้าว

ให้ผู้คนลดความอคติในเรื่องเหยียดผิว เขาเป็นนักแสดงผิวดำาคน

แรกๆ ที่มีส่วนช่วยให้เพื่อนศิลปินผิวดำาด้วยกัน สามารถยืนเคียงบ่า

เคียงไหล่ เท่าเทียมกับนักแสดงผิวขาว ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี 

เขามีผลงานแสดงภาพยนตร์กว่า 50 เรื่อง เรื่องที่อยู่ในความทรงจำา 

อย่างเช่น Lilies of the field (1964), Guess who’s coming to the 

dinner (1967) และ To Sir, with Love (1967) เขาผู้นั้นไม่ใช่ใคร

นอกจาก ซิดนีย	์ปอยเตียร	์(Sidney Poitier) นักแสดงชาวอเมริกัน 

เชื้อสายบาฮามา เขาเพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2022 ขณะมีอายุ 94 ปี

ครอบครัวซิดนีย์ ปอยเตียร์ ทำาไร่ปลูกมันฝรั่งอยู่บนเกาะ

แคต ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในหมู่เกาะบาฮามา ประชากร 1,500 คน 

พ่อแม่มักเดินทางไปไมอามีเพื่อขายผลิตภัณฑ์การเกษตรและพัก

ผ่อนตากอากาศ ในปี 1927 แม่ซึ่งกำาลังตั้งครรภ์ไปทำาธุระที่นั่น 

เมื่อถึงกำาหนดคลอด ซิดนีย์ ปอยเตียร์ ได้ถือกำาเนิดขึ้นในวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 1927 หลังจากนั้นพ่อแม่พาหนูน้อยซิดนีย์กลับบาฮามา 

ความเป็นอยู่ของชีวิตบนเกาะแคตไม่สะดวกเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่ 

ไฟฟ้าก็ไม่มี รถแทบจะไม่เห็น

ในปี 1937 เมื่อรัฐบาลอเมริกันแบนนำาเข้ามันฝรั่ง   

ครอบครัวจึงย้ายไปอยู่เมืองนัสซอ (Nassau) เมืองใหญ่บนหมู่เกาะ

บาฮามา ที่นั่นถึงแม้เจริญกว่า แต่เต็มไปด้วยอบายมุข ความรุนแรง

ในสังคม หนูน้อยเข้าเรียนอยู่ปีเศษ พ่อคิดว่าส่งไปอยู่กับพี่ชายที่ไม

อามีจะดีกว่า อาจได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า พ่อ

จึงจัดการซื้อตั๋วเรือขนส่งสินค้าให้ซิดนีย์ไปไมอามี ตอนนั้นเขาอายุ 

14 ปี ซิดนีย์อยู่กับพี่ชาย 1 ปี มีโอกาสเห็นความแตกต่างทางสังคม 

ช่วงนั้นสังคมอเมริกันยังมีการเหยียดผิว แบ่งแยกระหว่างคนผิวขาว

กับคนผิวดำา  สถานที่หลายแห่งเขาไม่สามารถเข้าถึง หลายสิ่งเขา

ไม่สามารถทำาได้ ซิดนีย์อยู่ไมอามีปีเศษ ตัดสินใจไปเสี่ยงโชคหางาน

ทำาที่นิวยอร์ก ที่นั่นเขาพักอยู่ย่านฮาร์เล็ม เขาไม่รู้จักใคร มีเพียง

เสื้อผ้าสวมใส่หน้าร้อนไม่กี่ชุด กลางคืนต้องแอบไปนอนในห้องน้ำา

สถานีรถไฟใต้ดิน จนวันหนึ่งเขาเห็นประกาศรับสมัครเด็กล้างจาน

ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง เขาสมัคร ได้ทำาทั้งกะกลางวันและกลางคืน 

ซิดนีย์เป็นคนอัธยาศัยดี เพื่อนยิวคนหนึ่งที่ทำางานด้วยคอยช่วยเหลือ 

สอนให้เขาพูดอังกฤษสำาเนียงถูกต้อง รู้จักมรรยาททางสังคม วันหนึ่ง

ซิดนีย์เห็นประกาศรับสมัครนักแสดงคณะละคร American Negro 

Theater เขาไปสมัคร ทดสอบ ไม่ผ่านทั้งการแสดงออกและสำาเนียง

การพูดที่ยังฟังเป็นสำาเนียงคนดำาแถบแคริบเบียนอยู่  เขาคิดว่าคง

ต้องเข้าเรียนหลักสูตรการแสดง ซึ่งคณะละครเปิดสอนอยู่ เผอิญ

สถานที่ดังกล่าวกำาลังเปิดรับตำาแหน่งภารโรงทำาความสะอาด เขา

สมัครและได้งาน เงินค่าจ้างภารโรงนำาไปใช้เป็นค่าเล่าเรียน หลัง

จบหลักสูตร เขาทดสอบอีกครั้ง ได้เป็นนักแสดงสำารอง คืนวันหนึ่งมี

การทดสอบนักแสดงในละครเรื่อง Lysistrata เผอิญแฮร์รี เบลาฟอน

เต ซึ่งได้รับเลือกไม่มา ซิดนีย์ ปอยเตียร์ เป็นนักแสดงสำารองเลย

ได้แสดง ละครแสดงได้ 4 วันก็ลาโรง ปูทางให้ซิดนีย์ ปอยเตียร์ ได้

แสดงละครเรื่อง Anna Lucasta และจากละครเรื่องนี้เขาเริ่มเป็นที่

รู้จักในวงการนักแสดง เข้าตาแมวมองโรงถ่ายโคลัมเบีย ซึ่งกำาลังจะ

สร้างหนังเรื่อง No way out ในปลายปี 1949 เขาต้องเลือกระหว่าง

อาชีพนักแสดงละครหรือภาพยนตร์ ซิดนีย์ ปอยเตียร์ เลือกอาชีพนัก

แสดงภาพยนตร์ หนังเรื่องแรกที่แสดง ได้แก่ No Way Out (1950) 

ซิดนีย์ ปอยเตียร์ แสดงเป็นหมอรักษาสองนักโทษพี่น้อง คนที่เป็นพี่

แสดงโดยริชาร์ด วิดมาร์ก คนน้องเสียชีวิต คนพี่ซึ่งมีอคติกับคนผิว

ดำากล่าวหาและสร้างปัญหาต่างๆ ให้กับหมอ ซิดนีย์ ปอยเตียร์ ทั้ง

สองกลับมาแสดงหนังด้วยกันอีก 2 เรื่อง เรื่องแรกในปี 1964 The 

Long Ships หรือศึกระฆังทอง ซิดนีย์ ปอยเตียร์ แสดงเป็นเจ้าเมือง

กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเกเร ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก มักมีเรื่อง

จะทำาร้ายครูเสมอ ครูแสดงโดยเกลน ฟอร์ด นักเรียนเกเร แสดง

โดยซิดนีย์ ปอยเตียร์, วิค มอโรวส์, แอน ฟรานซิส หนังประสบ

ความสำาเร็จในระดับหนึ่ง อีก 12 ปีต่อมา ในปี 1967 ซิดนีย์ ปอย

เตียร์ เปลี่ยนจากบท

นักเรียนเกเรมารับบทครู

ในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน

อังกฤษ ซึ่งในชั้นเต็มไป

ด้วยนักเรียนเกเร หนัง

ชื่อ To Sir, with love (แด่

คุณครูด้วยดวงใจ) เขาทำา

ทุกอย่างเพื่อขัดเกลานิสัย

นักเรียนเหล่านั้นให้กลับ

ตัวเป็นคนดี หนังประสบ

ความสำาเร็จทั่วโลก รวม

ทั้งบ้านเราที่ฉายที่ศาลา

เฉลิมไทย หลายคนคงไม่

ลืมฉากในห้องเรียนตอน

จบที่ Lulu นักเรียนสาว

ร้องเพลง To Sir, with 

love พร้อมกับมอบของ

ขวัญเป็นการขอบคุณที่

คุณครูได้ช่วยทำาให้พวก

เขาเข้าใจชีวิต ย้อนกลับ

ไปในปี 1958 ผู้กำากับ                    

สแตนเลย์ เครมเมอร์ นำา

โทนี เคอร์ติส กับซิดนีย์ 

ปอยเตียร์ มารับบทสองนักโทษต่างผิวพันธุ์ หลบหนีการจับกุม โดยมี

โซ่ตรวนคล้องอยู่ที่แขนคนทั้งสองไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทั้งๆ 

ที่มีอคติเรื่องผิวสีอยู่ในใจ แต่ทั้งสองต้องอดทน ประคองให้รอดฝั่ง 

หนังชื่อ The Defiant Ones (1958) จากบทการแสดงในเรื่องทำาให้

เผ่ามัวร์ ที่เป็นเจ้าของระฆังทอง ริชาร์ด วิดมาร์ก แสดงเป็นหัวหน้า

ไวกิงส์ ที่แล่นเรือมาปล้นระฆังทองดังกล่าว ซิดนีย์ ปอยเตียร์ เคยให้

สัมภาษณ์ว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ชอบ และไม่ควรแสดง ส่วน

อีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังเพลง ชื่อ Porgy and Bess (1959) ซิดนีย์ 

ปอยเตียร์ ถูกเลือกมา

แสดงแทน แฮร์รี เบ

ลาฟอนเต  ซึ่งถอนตัว

ไป ในความเห็นของ

เขา ซิดนีย์บอกว่าเขา

ไม่เห็นด้วยกับละคร

เพลงที่มีตัวละครเป็น

คนผิวดำาทั้งหมด อีก

เรื่องหนึ่งที่ทั้งสอง

แสดงร่วมกัน ได้แก่  

The Bedford Incident 

(1965) หนังเหตุการณ์

ในช่วงสงครามเย็น 

ซิดนีย์ ปอยเตียร์ 

แสดงเป็นนักข่าวบน

เรือพิฆาต ที่กำาลังแล่น

เข้าใกล้เขตอาร์กติก 

โดยมีริชาร์ด วิดมาร์ก

เป็นกัปตันเรือ 

ย้อนกลับ     

ไปช่วงหลังจบจาก

แสดงเรื่อง No Way 

Out ซิดนีย์ ปอยเตียร์ 

มารับบทพระนักบวชในแอฟริกาใต้ ช่วงแบ่งแยกสีผิว ในหนังเรื่อง 

Cry Beloved Country (1952) บทบาทการแสดงเริ่มเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ชมและนักวิจารณ์ ปี 1955 The Blackboard Jungle (เลือด

ทารุณ) หนังจากฝีมือกำากับโดย ริชาร์ด บรูคส์ ซึ่งนำาเค้าโครงเรื่อง

ซิดนีย์ ปอยเตียร์ ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลตุ๊กตาทองดาราชาย

ยอดเยี่ยม โชคมาถึงเขาในปี 1963 เมื่อเขารับบทช่างไม้ใจดีช่วยกลุ่ม

แม่ชีจากเยอรมนีสร้างหอธรรมโบสถ์กลางทุ่งในฟาร์มแห่งหนึ่ง เหล่า

แม่ชีเข้าใจว่าเขาคือสิ่งที่พระเจ้าประทานในยามที่พวกเธอต้องการ 

ดนตรีประกอบในเรื่องโดยเจอร์รี โกลด์สมิธ เพลงร้องประสานเสียง

สนุกสนานที่ยังจำาได้ทุกครั้งที่ได้ยินคือเพลง Amen จากบทบาทการ

แสดงที่เป็นธรรมชาติ ลึกซึ้ง กินใจ ทำาให้ซิดนีย์ ปอยเตียร์ ได้รับ

รางวัลตุ๊กตาทองฝ่ายชายยอดเยี่ยมในปี 1964

สามเดือนต่อมา ประธานาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน      

ออกกฎหมายมอบความเสมอภาคให้กับคนผิวดำา เหตุการณ์รุนแรง

ยังไม่สิ้นสุด สามเดือนต่อมา นักเคลื่อนไหวสิทธิเสมอภาค 3 คน

ถูกลอบยิงตายในรัฐมิสซิสซิปปี ปี 1965 ซิดนีย์ ปอยเตียร์ เปลี่ยน

มาแสดงหนังดรามา เขาแสดงเป็นคนทำางานในศาล หลงรักสาวผิว

ขาวนัยน์ตาพิการ หนังชื่อ A Patch of Blue เขาเป็นข่าวอีกครั้งใน

ปี 1967 เมื่อรับบทตำารวจสายสืบ Mr. Tibbs จากฟิลาเดลเฟียส่งมา

ทำาคดีที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในรัฐมิสซิสซิปปี เขาต้องเผชิญกับตำารวจ

ท้องถิ่นใจแคบ แสดงโดยร็อด สไตเกอร์ หนังชื่อ In the Heat of the 

night ร็อด สไตเกอร์ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองชายยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ 

ความสำาเร็จกับบทบาทตำารวจชื่อ Mr. Tibbs ทำาให้ซิดนีย์ ปอยเตียร์ 

ได้สวมบทตัวละครนี้อีก 2 เรื่อง ได้แก่ They called him Mr. Tibbs 

(1970), The Organization (1971)  

ปี 1967 ช่วงเวลาแห่งการปรองดอง กฎหมายบางรัฐยัง

คงห้ามไม่ให้คนผิวดำาแต่งงานกับคนผิวขาว หนัง Guess who’s 

coming to dinner ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้น หนังเล่าถึงจอห์น 

หมอพ่อม่ายแสดงโดย ซิดนีย์ ปอยเตียร์ พบรักและหมั้นกับสาวผิว

ขาว โจอี แสดงโดยแคทาริน โฮตัน ซึ่งเป็นหลานแท้ๆ ในชีวิตจริง

ของแคทาริน เฮปเบิร์น ที่แสดงเป็นแม่ของเธอในเรื่อง ส่วนพ่อ

แสดงโดยสเปนเซอร์ เทรซี อยู่มาวันหนึ่งเธอโทรศัพท์ทางไกลมาหา

พ่อและแม่ ว่าจะพาคู่หมั้นมาทานอาหารค่ำา โดยไม่บอกว่าคู่หมั้นเธอ

เป็นคนผิวดำา หนังสร้างความฮือฮาทั่วอเมริกา บ้านเราฉายที่โรงหนัง

สยาม ฉายอยู่ 2 สัปดาห์จึงลาโรง 

ย้อนกลับไปดูชีวิตแต่งงานของ ซิดนีย์ ปอยเตียร์ เขาแต่งงาน

กับนางแบบ ฮัวนิตา ฮาร์ดี (Juanita Hardy) ในปี 1960 แยก

ทางในปี 1965 เธอทิ้งพยานรักเป็นลูกสาว 4 คนให้ดูต่างหน้า ช่วง

แต่งงาน ซิดนีย์ ปอยเตียร์ มีความสัมพันธ์กับดารา นักร้องหญิงผิว

ดำาชื่อ ไดแอน แครอล หลายคนอาจเคยเห็นเธอแสดงหนังโทรทัศน์

ซีรีส์เรื่อง Julia (1968-1971) เธอจัดเป็นผู้หญิงผิวดำาที่สวย สง่า 

เธอแต่งงานมีสามีแล้ว ซิดนีย์ขอให้เธอแยกทางกับสามี แต่เธอไม่

ทำาตาม ซิดนีย์ ปอยเตียร์ มาแต่งงานครั้งที่ 2 ในปี 1976 กับโจฮัน

นา ชิมกุส (Joanna Shimkus) ดาราหญิงผิวขาวชาวแคนาเดียน ทั้ง

สองพบรักขณะแสดงหนังเรื่อง The Lost Man (1969) เธอให้กำาเนิด

ลูกสาวสองคนกับเขา ทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งซิดนีย์ ปอยเตียร์เสีย

ชีวิต นอกจากแสดงภาพยนตร์ทุกแนวรวมทั้งหนังคาวบอยตะวันตก

อย่าง Duel at Diabolo (1966) ซิดนีย์ ปอยเตียร์ ยังกำากับภาพยนตร์

อยู่หลายเรื่อง อาทิ A Warm December (1973), Uptown Saturday 

Night (1974) Stir Crazy (1980) ระยะหลังภาพยนตร์ที่เขาแสดงมัก

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์ แต่ทุกเรื่องล้วนเกี่ยว

กับเรื่องราวที่น่าสนใจ อย่างเช่น Mandela and de Klerk (1997) 

เรื่องสุดท้ายที่แสดงได้แก่ The Last Brickmaker in America (2001)

ซิดนีย์ ปอยเตียร์ เขียนหนังสือบันทึกความทรงจำาไว้ 3 เล่ม 

The Measure of a Man, Life Beyond, This Life ระยะหลัง ซิดนีย์ 

ปอยเตียร์ ประสบปัญหาสุขภาพ หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกระ

ทั่งจากไปด้วยโรคชราที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่  6 

มกราคม 2022 ขณะมีอายุ 94 ปี. 

ช่นเดียวกับ	Passing	ของนักแสดงสาว	รีเบกกา	

ฮอลล์ The Lost Daughter หนังเปิดตัวในฐานะผู้

กำากับและคนเขียนบทของคุณป้าแม็ก...แม็กกี จิลเลน

ฮาล ไม่เพียงสตรีมมิงทางเน็ตฟลิกซ์ แต่ยังมีชื่อชิงรางวัล

เกือบทุกสถาบัน และที่คว้ามาแล้วคือ Gotham Awards 

(รางวัลสำาหรับหนังอินดี้ทุนสร้างไม่เกิน 35 ล้านเหรียญฯ)  4 

สาขา ประกอบไปด้วย บทดัดแปลง - ผู้กำากับ - หนัง และนัก

แสดงนำา โอลิเวีย โคลแมน 

ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกัน

ที่แปลจาก La figlia oscura ของเอ

เลนา เฟอร์รานเต (นามปากกานัก

เขียนชาวอิตาเลียน หนึ่งในผู้ทรง

อิทธิพลที่สุดในโลกเมื่อปี 2016 ของ

ไทม์ และ La vita bugiarda degli 

adulti หรือ  The Lying Life of Adults ผลงานล่าสุดยัง

เป็นหนึ่งในร้อยหนังสือดีในปี 2020 ของไทม์) บอกเล่าหรือ

สำารวจชีวิตในช่วงพักร้อน ณ เกาะกรีกของแม่...แม่หม้ายลูก

สอง เลดา (ชื่อมาจาก Leda and the Swan บทกวีที่อิงมา

จากตำานานเทพกรีกของ วิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์) ที่การมา

ถึงของครอบครัวอิตาเลียน ที่ทำาตัวเป็นขาใหญ่ ทำาลายความ

สุข (?) จากการอยู่เงียบๆ คนเดียวบนชายหาดของเธอ แม้

จะบาดหมางกับแคลลี สมาชิกครอบครัวที่ขอให้เธอย้ายที่

อาบแดดเพื่อความเป็นส่วนตัวของพวกเขา แต่กลับถูกชะตา

กับนินา น้องสะใภ้ และเอเลนา  ลูกสาวตัวน้อยของเธอ การ

พบ-พาเอเลนาที่พลัดหลงมาคืน เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ 

ที่แปรเปลี่ยนไปเพราะตุ๊กตาที่หายไปทำาของเอเลนา  

มาทางหลอนด้วยบรรยากาศแบบหนังสยอง ประเภท

พลัดหลงเข้าไปอยู่ในหมู่คนพาล ครอบครัวมาเฟีย (จาก

ปากคำาของคนงาน) ทำาให้เป็นห่วงความปลอดภัยของป้าเอ

ดา แต่หน้าตาและพฤติกรรมของป้าก็มีรังสีอำามหิต ทำาให้เรา

แต่ที่ป้าแม็ก หรือจริงๆ แล้วคือ เอเลนา เฟอร์รานเต 

เจ้าของเรื่องแทรกไว้อย่างมีชั้นเชิงคือ ความไม่เท่าเทียมกันทาง

เพศในครอบครัว เพราะพ่อๆ ในเรื่องที่ต่างไม่มีเวลาให้ลูก และ

รายหนึ่ง ทิ้งลูกไว้กับปู่ย่าเพื่อตัวเองจะได้ท่องโลกกับแฟนใหม่ แต่

บรรดาพ่อๆ เหล่านี้ ไม่รู้สึกผิด ไม่มีปมในใจ ไม่เป็นจำาเลยของ

สังคมในข้อหาพ่อเลว 

เหมือนหนังดรามาจิตวิทยาส่วนมาก The Lost Daughter 

ตีแผ่พฤติกรรมคนเป็นแม่ เพื่อจะได้เข้าใจว่า...แม่เป็นคนธรรมดา 

มีกิเลส ตัณหา ผิด/พลาด หลงทิศหลงทางได้ 

และเป็นอีกหนึ่งหนังดีของเน็ตฟลิกซ์ ที่คอหนังไม่ควร

พลาด. 

สนใจใคร่รู้ว่าฝ่ายไหนจะร้ายกว่ากัน ระหว่างนั้นก็เผยความเป็นมาของ

ป้าเอดา ตามสูตรคู่ขนานในแบบตัดสลับระหว่างปัจจุบันกับอดีต ด้วย

ลูกเล่นที่เราคุ้น แทรกเข้ามาในรูปของภาพความทรงจำาที่ถูกกระตุ้นจาก

เรื่องในปัจจุบัน  เอเลนากับนีนา ทำาให้คิดถึงตัวเองกับลูกสาว การพลัด

หลงหรือหายไปของเอลานานำาไปสู่ภาพการหายไป 

พลัดหลงกับลูกสาวของตัวเอง ซึ่งเรื่องในความทรง

จำาก็ทำาให้จับทางได้ว่า สาส์นที่เป็นแก่นของเรื่องคือ 

ความเป็นแม่ ผ่านสองแม่ เอดาและนีนา 

ที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องคือ เอดา ช่วงเป็น

ป้า รับบทโดย โอลิเวีย โคลแมน มากับบุคลิกแบบ

ไบโพลาร์ หรือโบราณเรียกคุ้มดีคุ้มร้าย มีความ

เพี้ยน มีความร้าย พูดง่ายๆ เป็นมนุษย์ป้าเรื่องมาก ไม่น่าคบ แต่ภาวะ

คนเหงา ก็ทำาให้ผู้ชมเห็นใจ ช่วงสาวรับบทโดย

เจสซี บักลี หน้าตาอาจจะไม่เหมือนในระดับ

โคลนนิงป้าโอลิเวีย แต่ท่วงท่า สีหน้า แววตา 

ทำาให้เราเชื่อหมดใจว่าเธอคือเอดา เมื่อครั้งยัง

สาว ส่วนนีนา รับบทโดยดาโกตา จอห์นสัน 

เป็นตัวละครที่เป็นกระจกสะท้อนภาพป้าเอดา 

ครั้งที่เป็นคุณแม่ยังสาว 

เอ็ด แฮร์ริส - ไลน์ ผู้ดูแลบ้าน แจ็ก 

ฟาร์ทิง - โจ สามีนักวิชาการของเอดา  ปีเตอร์ 

ซาร์สการ์ด - นักวิชาการผู้เป็นมือที่สามในชีวิต

แต่งงานของเอดา เหมือนตัวละครชายในหนัง

ผู้หญิง มากับพฤติกรรมผู้ชาย ในกรณีนี้เน้นไปที่ภาวะความเป็นพ่อ ที่

ตอกย้ำาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในครอบครัว ที่ภาระการดูแลลูก

ตกหนักอยู่ที่คนเป็นแม่ 

เรื่องราวพฤติกรรมของเอดา ในฐานะแม่ตอนสาว ทำาให้เราเห็น

ถึงปัญหาของคุณแม่ยังสาว ที่พยายามสร้างสมดุลของชีวิต 

ความเป็นแม่ที่ต้องดูแลสองสาวสองวัยสองคน กับหน้าที่

การงาน งานวรรณกรรมวิจัยของเธอ ทำาให้เราเห็นใจเธอ

ที่ต้องดูแลลูกสาววัยซน เอาใจตัวเอง แม่ลูกมีช่วงวีน ช่วง

เหวี่ยง แต่ก็มีช่วงเวลาของ

ความสุข และที่กลายมาเป็น

สัญลักษณ์ของความสุข ความรัก

ความผูกพันระหว่างแม่ลูก คือ 

ส้ม อย่างไรต้องดูเอง ตามสูตร

พ่อ ที่เป็นนักวิชาการช่วยบ้าง 

แต่ส่วนใหญ่จะทิ้งภาระไว้กับคน

เป็นแม่โดยมีงานเป็นข้ออ้าง 

งานเป็นจุดเปลี่ยน เป็น

ตัวแปร เอดา ต้องทิ้งลูกไป

ทำางานต่างเมือง ไม่เพียงเป็น

อิสระจากภาระความเป็นแม่ แต่ยังพบรักใหม่ ความ

สัมพันธ์นำาไปสู่ทางสองแพร่ง เส้นทางที่เธอเลือกคือทิ้งลูก

ทิ้งสามีไปกับชายชู้  

หนืด...หน่วง สำาหรับการเล่าเรื่อง แต่ลูกเล่น ลูกหลอก ด้วย

บรรยากาศ พฤติกรรมในแบบหนังทริลเลอร์สยองขวัญ ก็เข้ากันได้

กับงานดรามาจิตวิทยา ที่เล่นกับภาวะทางจิตของแม่ 

แม่อย่างเอดา จะไม่ใช่แม่ที่ดีตามมาตรฐานสังคม แต่เป็นแม่

ที่ป้าแม็ก-แม็กกี นิยามว่าเป็นแม่ที่ผิดธรรมชาติ ที่หากเราทบทวน

พฤติกรรมที่เราเห็นในหนัง เธอเป็นตัวแทนของแม่ ที่เราพบเจอใน

ปัจจุบัน ที่ติดอยู่ในกรอบความเป็นแม่ที่ดีตามมาตรฐานสังคม แบก

รับภาระหน้าที่ดูแลลูก เพื่อเปิดโอกาสให้สามีได้ทำางานหาความ

ก้าวหน้า การแหกกฎทิ้งลูกทิ้งสามีเพื่อตัวเอง ทั้งความสุขในกามและ

ความสำาเร็จในอาชีพ ทำาให้เธอไม่ใช่แม่ที่ดี หรือพูดภาษาสวยๆ ไม่ใช่

แม่ในอุดมคติ เพราะไม่อาจอุทิศชีวิต เสียสละความสุข ความฝันของ

ตัวเองเพื่อลูกได้ 

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ด

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

เ

ลาก่อน ซิดนีย์ ปอยเตียร์

The Lost Daughter
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11ดวง/อาหาร

นช่วงภาวะเนื้อหมูราคาแพง ก็จะขอแนะนำา

เมนูอาหารป่ารสจัดจ้านอร่อยเด็ดอยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “ป้าแตนอาหาร

ป่า” เป็นร้านริมทางปลูกสร้างแบบเพิงหมาแหงน ตั้ง

อยู่พื้นที่หมู่ 1 ตำาบลบ่อโพง อำาเภอนครหลวง หากวิ่ง

มาจากสายเอเชีย เลยตัวเมืองอยุธยาไม่ไกลนัก ก่อนจะ

ข้ามแม่น้ำาป่าสัก ให้ชิดซ้ายแล้วกลับรถใต้สะพาน จะ

เห็นตลาดใหญ่ชื่อ ตลาดสุวรรณเกลียวทอง ให้เลี้ยว

ซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 3063 ตรงไปประมาณ 100 เมตร 

เจอเซเว่นฯ และโลตัส เลยไปอีก

นิดก็จะถึงร้านป้าแตน

อาหารป่า ซึ่งไม่มีป้าย

ชื่อร้าน

ร้านป้าแตนคือ

ตัวอย่างของรสชาติอาหาร

แบบเก่าแก่ดั้งเดิม เปิดขาย

มานาน 35 ปี ทุกวันนี้มี

คุณต่าย อายุ 48 ปี ลูกสาว

ป้าแตน เป็นผู้สืบทอดดูแล

ร้าน เพราะคอยช่วยมาตั้งแต่เด็ก รับมรดกฝีมือการ

ปรุงรสอันเป็นทีเด็ดประจำาถิ่น ลูกค้าดั้งเดิมยังเหนียว

แน่นไม่เสื่อมคลาย จุดเด่นคือ เครื่องแกงโขลกเองสด

ใหม่ กลิ่นหอมโชยทำาให้คิดถึงเครื่องแกงสมัยก่อน บน

โต๊ะไม่มีเมนูให้ดู แต่ต้องดูป้ายไวนิล รายการอาหาร

มีทั้งตามสั่งและแบบกับข้าว ทั้งเมนูผัดเผ็ด นก กบ 

ปลาไหล ปลากระเบน ปลาดุก หมูป่า หนู ไก่บ้าน ผัด

กะเพรา หมู เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก ต้มยำา ปลาช่อน 

ปลาบึก ไก่บ้าน และกบทอดกระเทียม 

เริ่มด้วยเมนูผัดเผ็ดหมูป่า เนื้อหมูป่าสดใหม่

ไม่แช่เก็บหลายวัน ไม่มีกลิ่นสาบ เนื้อสัมผัสหนึบ

กรุบๆ ไม่แข็งเคี้ยวยาก เนื้อหมูไม่เหนียว ชั้นไขมัน

บาง ที่ไม่เคยพบที่ไหนคือใส่หน่อไม้ดองพร้อมด้วย

รสเผ็ด สามารถเลือกได้ว่าเผ็ดมากหรือน้อย

ผัดเผ็ดปลากระเบน นับวันปลากระเบนจะหา

ยากขึ้นทุกวัน กระเบนที่ใช้ผัดจานนี้จะได้กลิ่นรมควัน

ก่อนแกง เป็นภูมิปัญญาเพื่อไม่ให้คาวจัด เลยได้ความ

หอมของกลิ่นควันทดแทน ร้านนี้จะใช้หน่อไม้ดองมา

ผัดผสมเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งหน่อไม้ล้างสะอาดจนไร้

กลิ่นหืนใดๆ ทั้งสิ้น

กบทอดกระเทียม เป็นกบนาเช่นกัน สัมผัส

ได้ถึงความเหนียวของเนื้อกบที่เคี้ยวได้บรรยากาศ

ให้เมื่อยกรามเล็กน้อย ต่างจากกบเลี้ยงที่เนื้อนุ่มจน

เกินควร บรรดาขาดื่มไม่ควรพลาดสั่งกบทอดมาเป็น

กับแกล้ม เข้าคู่กันดีนักแล

ไข่เจียวหมูสับมีกันทั่วทุกหัวระแหงใน

ประเทศไทย แต่วิธีการเจียวนั้นมีหลากหลายวิธี ตั้งแต่

เจียวเป็นไข่ฟู ไข่หนา ไข่แฟบ ไข่คอนโด นานาวิธี

การที่จะคิดได้ ร้านนี้เจียวได้เกือบดี เพียงแต่ฉ่ำาน้ำามัน

ไปหน่อย น่าจะซับให้แห้งกว่าจะสมบูรณ์แบบ ราคา

กับข้าวทุกอย่าง จานละ 100 บาท แต่ถ้าสั่งราดข้าว

จานละ 40-50 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-6130-

5926.

ใ

ลัคนามังกรกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี 2565

ภาพลัคนาสถิตราศีมังกร-เรื่องราว

ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำาคัญปี 2565

โดยสรุป-อีกหนึ่งปี (สุดท้าย) ที่แบก

ทุกข์อันมาในรูปแบบต่างๆ พร้อมถูกไล่จาก

สถานะเดิมเป็นระยะๆ++ต้นเมษายนเป็นต้น

ไปเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในชีวิตเกี่ยวกับญาติ

พี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือนพี่น้อง++ระยะ

ทบทวนชีวิตเริ่มปลายพฤษภาคมเป็นต้นไป+

+ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นมีนาคมเกิดปรากฏการณ์

ศัตรูมาขอคืนดีและเอาชนะปัญหาอุปสรรค

ได้++ตั้งแต่เมษายนถึงสิ้นปีบุญเก่าหนุนนำา 

ชีวิตให้คนยำาเกรงมีโชคลาภ++ต้นปีถึงกลางปี

ยังมีปรากฏการณ์ต่อเนื่องปฏิวัติใหญ่พ้ืนฐาน 

ชีวิต-บ้าน-ที่ดินรถเก๋ง-พ่อหรือแม่-ทรัพย์ใน

ดินสินในน้ำา-กงสี-การเรียน++แทรกเข้ามา

ตั้งแต่ปลายมีนาคมไปอีกสิบแปดเดือน ห้าม

พลาดเรื่องบ้าน ที่ดิน รถเก๋ง การเรียน++ตั้ง 

แต่ต้นปีถึงปลายมีนาคมผันผวนเรื่องความ

รัก ลูกๆ หลานๆ การเสี่ยงและถูกแย่งของ

รัก++กลางปีเร่ิมเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ ลูก

หลาน ความรัก การเสี่ยง ความหวัง การ

บันเทิงเริงรมย์

ปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนวโน้ม 

เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย สำาคัญที่

จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรได้ตลอด

เวลาดังนี้

1.ตลอดทั้งปี 2565-เป็นปีสุดท้ายที่ 

ทุกข์-ภาระร้อยแปดมาในหลายรูปแบบ

ทยอยเข้ามาทับบนบ่าพวกท่านเป็นระยะๆ 

(เริ่มมาตั้งแต่มีนาคม 2563-พระเสาร์จร 7 

เดินในราศีมังกรทับลัคนา) ทุกข์นี้ตำาราบอก

ในระดับชีวิต.. ทรามยิ่งแท้แฮ…

อีกทั้งมีโอกาสเกิดเรื่องใหญ่เสีย

เงิน-ทองหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกไล่จาก

สถานะเดิมเป็นระยะๆ เพียงแต่จะไล่ได้หรือ

ไม่เท่านั้น ตามนิทานโหรพระยาโปริสาตร์ 

ตกจากเก้าอี้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ครั้งที่ผ่านมา

ตัวอย่างอื่นที่เก็บข้อมูลมาเพื่อให้ใช้

เทียงเคียง เช่นเริ่มต้นทำางานซึ่งเป็นภาระ

หนักและหลักของชีวิต-ไม่รู้จะเป็นอะไรดี-

ทะเลาะกับญาติพี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือน

พี่น้องหรือเพื่อนบ้าน (พระเสาร์จร 7 ที่

มังกรส่งแสงถึงราศีมีน-ภพสหัชชะ)-หรือเป็น

คนกลางห้ามพี่น้องทะเลาะกัน-มีตำาแหน่ง

เดียวแต่ต้องดูแลอีกสามเขตงานเพิ่มเป็นสี่ 

(พระเสาร์จร 7 เดินในราศีมังกรสาดแสงถึง

ราศีตุลขอบเขตงาน)-ตกงานเอาดื้อๆ ทำาเอา

คู่ชีวิตทุกข์ตาม (พระเสาร์จร 7 เดินในราศี

มังกรเล็งราศีกรกฎ-ภพปัตนิ) ฯลฯ

1.1 เกณฑ์แทรกเข้ามา ตั้งแต่ 

ประมาณ 8 เมษายน-สิ้นปี 2565 ชีวิต-

สถานะ ของท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกร มี

โอกาสสั่นไหวเป็นระยะๆ คล้ายๆ แผ่น

ดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด เกี่ยวข้องกับ 

ญาติพี่น้อง หรือ คนที่รักกันเหมือนพี่น้อง 

กระทบถึงคู่ครอง หรือ หุ้นส่วนชีวิตทั้ง

หลาย และ งาน เป็นระยะๆ ท่ีจะ เปล่ียนภูมิ

ทัศน์ชีวิตพวกท่านมากมาย (พระเสาร์จร 7 

ที่ราศีมังกรทำามุมถึงพฤหัสบดีจร 5 ที่ราศีมีน)

นี่คือจุดที่ผู้เขียนพูดผ่านช่อง 9 อสมท                                          

เมื่อต้นปีว่า ให้จับตาดูลีลาชีวิตพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยว

กับความสัมพันธ์ของพี่น้องหรือคนที่รักกัน

เหมือนพี่น้องร่วมทุกข์สุขกันมาคงจะมีการ

สั่นไหวมากมาย

1.2 แทรกเข้ามาระยะของการปรับ-

ทบทวนชีวิต คือระหว่าง 27 พฤษภาคม-20 

ตุลาคม 2565 (พระเสาร์จร 7 เดินผิดปกติ

ในราศีมังกร) ตามลีลาการเดินของดาวคือ

ระหว่าง 27 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 

2565 เป็นระยะนิ่งพะอืดพะอมเหมือนคน

ท้องอืด

ระหว่าง 9 มิถุนายน-9 ตุลาคม 2565 

เหมาะกับการปรับแผนและทบทวนชีวิต

ระหว่าง 9 ตุลาคม-20 ตุลาคม 

2565 เป็นระยะนิ่งพะอืดพะอมเหมือนคน

ท้องอืดอีกรอบ หลังจากนั้นชีวิตก็จะเดิน

หน้าต่อไป

2.ตั้งแต่ต้นปี (ต่อเนื่องจาก 9 

พฤศจิกายน 2564)- 8 เมษายน 2565 

พวกท่านส่วนใหญ่เกิดปรากฏการณ์ ด้านดี

แทรกเข้ามาในชีวิต คือ ศัตรู หรือ ปัญหา

อุปสรรค หรือ หนี้สิน กลายเป็น เรื่อง

ดี ตามโฉลก…ศัตรูมีมาคืนดี โอนอ่อน

เอง..หรืออีกตำาราบอกจะ ได้ผลดีทางการ

เงิน (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในราศีกุมภ์-      

ภพกฎุมภะ)

ลม-พายุขนาดไหน

ก็จะทนทานอยู่

ได้ แต่หากทำาได้

ไม่ดีฐานรากชีวิต

ของพวกท่านจะ

คลอนแคลนไป

นาน ก็ คงต้องหา

โอกาสอื่นๆ เสริม

ฐานรากให้แน่นต่อ

ไป แต่ จะเป็นปรากฏการณ์ที่ย่อยกว่านี้ เท่า

ที่เก็บข้อมูลปฏิวัติใหญ่มาเช่น

อยู่มาตลอดชีวิตหมดสัญญาเช่าต้อง

ย้ายครอบครัวหาที่อยู่ใหม่-ซื้อบ้านหรือคอน

โดฯ-ย้ายภูมิลำาเนาไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่าง

ประเทศ-ยกมรดกให้ลูก-พ่อหรือแม่ป่วยหรือ

จากไป-ซื้อที่ดินมรดกคืนได้-เรียนต่อ-จบ

การเรียนเฉพาะทาง-บางคนหยุดเรียนไปทำา

กิจกรรม เป็นต้น

5.ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2565 เริ่ม

ปรากฏการณ์ 18 เดือนของการห้ามพลาด

เด็ดขาด เรื่อง-บ้าน-ที่ดิน-รถเก๋ง-การเรียน-

เอกสารสัญญา เพราะเหมือนมีอะไรบังตา 

โดย เรื่องเงินล่อตาล่อใจ ชนิด เอาช้างมา

ฉุดก็หยุดไม่อยู่ เพราะส่วนใหญ่ ได้ไม่คุ้ม

เสีย และ ระวังถูกหลอกด้วยเรื่องเหล่านี้ 

ตามโฉลก..จะรำาคาญ คนสามานย์จะหมาย

ปอง.. (พระราหูจร 8 เดินในราศีเมษเป็นสี่

กับลัคนา-ดวงแตก-ร้าว)

เกณฑ์นี้ ไม่ว่าจะดีแค่ไหน (ระยะพระ

ราหูเป็นศรีจร) ก็จะเป็นทุกขลาภหรือลาภ

ทุกข์จนเมื่อ 18 เดือนผ่านพ้นไปแล้วพวก

ท่านอาจจะบอกกับตัวเองว่า ไม่น่าเลย เช่น

ซื้อบ้านแพงมากปล่อยเช่าไม่คุ้ม จะขายก็

ยาก-จองคอนโดฯ หลายห้องไปไม่รอด ขาด

สภาพคล่องตั้งแต่จ่ายเงินดาวน์-ซื้อที่ดิน

ทำาการเกษตรแล้วไม่คุ้ม-เสียที่ดินมรดกที่ได้

มาเกือบหมดเพราะรังวัดใหม่แล้วทับซ้อนที่

ป่า-เจอปัญหาเอกสารสิทธิ-ซื้อที่ดินถูกโกง-

แบกภาระในบ้านหนักมาก-บางคนสถาบัน

การเงินให้ผ่อนอสังหาฯ แต่ดอกเบี้ยเป็นการ

ยืดหนี้อีกยาว-ที่เจอแรงมากๆ (เกณฑ์ร้ายอื่น

แทรก) ไฟไหม้อสังหาฯ-พลาดให้คนกู้เงินโดย

ไม่มีเอกสาร-จ่ายเงินชดเชยเพราะเปลี่ยนที่

เรียน ฯลฯ

6.ตั้งแต่ต้นปี-29 มีนาคม 2565 ยัง

มีปรากฏการณ์ต่อเนื่อง (จาก 10 กันยายน 

2563) ที่ ผันผวนมาก กระทบมากกับ อา 

รมณ์ หรือ ความรัก หรือ เด็กๆ ในปกครอง 

หรือการเสี่ยง หรือ การจะทำาสิ่งใหม่ในชีวิต 

และอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือ ถูกแย่งของรัก

ตามโฉลก…เพื่อน (คนแย่ๆ) ปองของ เรา

ขัดข้องก็จะเอา..(พระราหูจร 8 เดินในราศี

กษัตริย์กินเนื้อคนแล้วหยุดไม่ได้ถูกเชิญให้

ออกจากเมืองตามโฉลก…เสาร์จรปะทะลัค-

นะนั้นจะหม่นหมอง เสียทรัพย์และสิ่งของ 

ครุเหตุจะพึงมี ดังโปริสาตร์ราษ-ฎรเขาขับ

หนี จากขัตติยาศรี ศิริราชนคร..

มีบางท่านที่บางระยะโอกาสที่ภาระ

หนักหน่วงอาจเพิ่มเป็นสองเท่า (ระยะพระ

เสาร์เป็นกาลกิณีจร-เดินในราศีมังกรมาตร

ฐานเกษตราธิบดี) แต่บางท่านมีช่วงโชคดีคือ

แม้ภาระจะหนักแค่ไหนชีวิตกลับพลิกกลับ

เป็นดีขึ้นสองเท่า (ช่วงพระเสาร์เป็นศรีจร-

เดินในราศีมังกรได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)

แต่ข่าวดีคือ ไม่ว่าทุกข์ทยอยทับจะ

หนักแค่ไหน แต่สำาหรับพวกท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีมังกรแล้ว ทุกข์คือดีเอ็นเอของพวกท่าน

ที่รออยู่แล้วตั้งแต่เกิด (พระเสาร์ตัวแทนโทษ

ทุกข์เป็นดาวประจำาชีพ) ผลคือพวกท่านเกิด

มาเพื่อเป็นผู้นำา-นักสู้-อึด-อดทน-แบกภาระ

หนักอึ้ง เป็นนักบริหารจัดการที่ดี..ประดุจ

ธงชัยของกองทัพ..จึงเชื่อว่าพวกท่านจะ

ผ่านได้สบาย  หรือคุ้นเคยกับมัน และเมื่อ

เวลาผ่านไปรอบนี้แล้ว หวังได้ว่า ชีวิต หรือ 

สถานะของพวกท่านจะมั่นคงขึ้น เช่น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี สามารถอ้างอิงเป็น ดวงครู คือ 

ตัวอย่าง ให้พวกท่านเทียบเคียงได้คือ แม้จะ

ไม่แน่ใจเวลาเกิดที่แน่นอน แต่ด้วยปรากฏ 

การณ์น้ี ทำาให้ผู้เขียนม่ันใจว่า ลัคนาท่านสถิต

ราศีมังกร เพราะต้ังแต่มีนาคม 2563 มาแล้ว 

ท่ีโควิด-19 มาเป็นระยะๆ ต้องแบกภาระหนัก 

เป็นระลอกๆ จนเมื่อถึงคิวโอมิครอนท่านก็ชิน

แล้ว และ ผลออกมาค่อนข้างดี

อีกทั้งการไล่ออกจากตำาแหน่งก็เกิด

เป็นระยะๆ ทั้งจากม็อบทะลุฟ้า-สามนิ้ว-ฝ่าย

ค้าน-เมื่อไล่ไม่ได้ก็ขอให้ออกเองก็มี หรือ

แม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ทรยศเอาดื้อๆ เฉียด

ตัวอย่างที่ทำาเอาผู้เขียนขำากลิ้งทุกครั้ง

ที่นึกถึงคือ ผู้หญิงคนหนึ่งที่โพสต์ โจมตีพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีเป็น

สัตว์เลื้อยคลาน มาพบตำารวจ อัดคลิปพนม

มือแต้ขอโทษบอกว่าจะไม่ทำาอีกแล้ว

หรือบางท่านลูกหนี้มาเจรจาขอผ่อน-

แก้ปัญหาหนี้สินกับสถาบันการเงินได้-แก้

ปัญหาเรื่องเจ็บได้ป่วยได้-แก้ปัญหาภาษีหรือ

ได้คืนภาษี หรือได้เงินจากมรดกหรือของเก่า-

ได้สัญญางานเก่ากลับมา เป็นต้น

3.ไม่ว่าชีวิตจะสั่นสะเทือนขนาดไหน 

(ตามเกณฑ์ 1.1) แต่ตั้งแต่ 8 เมษายน-สิ้น

ปี พวกท่านส่วนใหญ่ได้ อานิสงส์จากบุญเก่า 

น้อมนำาผลดีให้ เกิดโชค-ลาภในชีวิต คน

ยำาเกรง สาดแสง ถึงคู่ครอง หรือ หุ้นส่วน

ชีวิต-เรื่องในบ้านหรือทางชีวิต-เกิดรายได้

พิเศษหรืองานพิเศษ-ได้มิตรออกแนวดี-หรือ 

มีโอกาสชนะคดีความ ในระดับ สั่นสะเทือน

ชีวิตเป็นระยะๆ (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินใน

ราศีมีน-โยคหน้าลัคนา)

เช่นบางท่านได้เซ็นสัญญาใหญ่-ได้ราย

ได้พิเศษมาลดค่าใช้จ่าย-ได้งานพิเศษไม่คาด

ฝัน-คดีความพลิกแล้วพลิกอีกแต่ออกมาใน

ด้านดี-พลิกแล้วพลิกอีกเรื่องหุ้นส่วนชีวิต แต่

สุดท้ายจะออกมาดี

แต่มีบางท่านที่ออกแนวร้าย (พฤหัส 

บดีเป็นกาลกิณีจร) จากบุญเก่าจะกลาย

เป็นกรรมเก่าเพิ่มขึ้นสองเท่าที่ต้องระวัง

การทรยศหักหลัง หรือระวังยุ่งยากเกี่ยว

กับเอกสารลายเซ็นหรือเกิดเรื่องราวจาก

ข้อความที่โพสต์หรือแต่ง หรือเรื่องผิด

ระเบียบกฎหมาย-เสียเปรียบคดีความ เสีย

เงินทองและเดินทางใกล้หรือไกลอาจไม่

สะดวก

4.ตั้งแต่ต้นปียังมีปรากฏการณ์เจ็ดปี

ของการปฏิวัติใหญ่ต่อเนื่องในพื้นฐานชีวิต-

บ้าน-ที่ดิน รถเก๋ง-พ่อหรือแม่-ทรัพย์ในดิน

สินในน้ำา-กงสี-การเรียน (เริ่มจากประมาณ

มีนาคม 2559 มฤตยูจรเข้าเดินในราศีเมษ-

ภพพันธุ) และ จะจบลงกลางปีนี้

ปรากฏการณ์นี้หากพวกท่านทำาได้

ดี ฐานชีวิตของพวกท่านจะเหมือนอาคารที่

โครงสร้างแข็งแรง ไม่ว่าต่อไปจะเจอแรง-

พฤษภ-มาตรฐานนิจ-ภพที่ห้าของดวงชะตา)

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่ โผล่มาให้

เห็นกลางเมืองคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจมีสมาชิก

พรรคชื่อเสียงไม่ดีนัก (นิจแปลว่า ต่ำา-ไร้แสง) 

ต้องการเอาตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี (ไปให้

คนอื่น)

ส่วนตัวอย่างอื่นๆ เช่นเด็กๆ ใน

ปกครองถูกบูลลี หรือไม่ก็บูลลีคนอื่นทำาให้

เดือดเนื้อร้อนใจ-ถูกแย่งแฟน-เสียเงินทำา

ลูกต้องรับฮอร์ โมนฉ่ำาไปทั้งตัว-อารมณ์

ขึ้นๆ ลงๆ-ขว้างอารมณ์อุตลุด-มีคนชวน

เข้าพรรคการเมือง-สนใจการลงทุนที่เสี่ยง 

เป็นต้น

เมื่อปรากฏการณ์ 18 เดือนเรื่องเหล่า

นี้จบลง พวกท่านก็ต้องเตรียมรับมือปรากฏ

ใหม่ที่จะตามมาที่ใหญ่กว่านี้คือ

7.ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เริ่มปรา 

กฏการณ์เจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ ลูกๆ 

หลานๆ-เด็กๆ ในปกครอง-ความรัก-คนรัก-

การได้เสียก่อนสมรส-ความบันเทิงรวมทั้ง

ความหวังของชีวิต-การลงทุนเสี่ยงโชคที่ ได้

มากเสียมาก เป็นระยะๆ เช่น

มีแฟนแล้วเลิก-เลิกแล้วมี หรือบาง

จังหวะมีพร้อมกันหลายคนเป็นทุกข์มากหรือ-

ทิ้งกับกิ๊กหรือถูกกิ๊กที่เป็นมานานทิ้ง-หรือลูกๆ 

หลานๆ เปลี่ยนสถานภาพ เช่นแต่งงาน บาง

คนเรียนจบ-หรือได้ลูกหรือหลานซึ่งเปลี่ยน

บรรยากาศของชีวิตไปเลย-หรือลูกหลาน

ทำาให้ไม่สบายใจ-หรือหาพรรคการเมืองใหม่

สังกัด-หางานใหม่ทำาอีกครั้ง ฯลฯ

วิธีสังเกตเกณฑ์นี้คือจะมีการสะสม

พลังของการเปลี่ยนแปลงก่อน จนเมื่อได้ที่

แล้วจะระเบิดเหตุการณ์แล้วสะสมพลัง

ใหม่ แล้วระเบิดเป็นระยะๆ ตัวเอง เช่นลูก

แต่งงานแบบไม่คาดฝัน ขัดอกขัดใจมาก แต่

พอได้หลานคนแรกอารมณ์ดีขึ้นและยังได้

ตามมาอีก

ด้วยเพราะเกณฑ์นี้เป็นเรื่องของ

อารมณ์มากกว่าเหตุผล คงยากที่จะบอกว่า

ถ้าอึดอัดให้พวกท่านชิงเปลี่ยนแปลงก่อน 

หากไม่เปลี่ยนแปลงจะถูกเปลี่ยน หากฝืนได้

ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดหรือหมด

ความสำาคัญไป จึงบอกได้แต่เพียงว่า ขอให้

เอาที่สบายใจ และมีความสุขที่สุด

8.วาระของพวกท่านในปี 2565

8.1 ตั้งแต่มีนาคม 2563 มาแล้ว-สิ้นปี 

2565 ไม่ว่าพวกท่านจะแบกภาระหนักและ

ทุกข์ขนาดไหน ทางโหรถือว่าเป็นช่วงที่ดีของ

พวกท่านในอันที่จะทำาให้ชีวิตมั่นคง

8.2 ตั้งแต่ 8 เมษายน-สิ้นปี 2565 

เป็นระยะที่ดีของชีวิตด้วยบุญเก่าหนุนนำา.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

ป้าแตน อาหารป่าอยุธยา

สุดยอดเพิงหมาแหงนเด็ดทุกจาน



ทางวิชาการ ซ่ึงทำากันมาต่อเนื่องยาวนาน ใช้อ้างอิงได้จนถึงปัจจุบัน

เมื่อพูดถึงคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยัง

มี อาจารย์สุรชาติ บำารุงสุข ที่เชี่ยวชาญงานด้านความมั่นคง 

แม้ไม่ได้เป็นที่ปรึกษารัฐบาล แต่เคยทำาวิทยานิพนธ์เรื่อง F-16 

มาแล้ว ในยุคที่  พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ดำารงตำาแหน่ง

ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ก็เคยเชิญ พล.อ.อ.ประพันธ์มาร่วม

งานสัมมนาพูดถึงเหตุผลในการจัดซื้อ นับได้ว่าเป็นประโยชน์

และเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ ทอ.ในการสื่อสารกับภาค

ประชาสังคม โดยเฉพาะแวดวงวิชาการ

มายุคนี้ ทอ.เตรียมซื้อ F-35 อีกครั้ง พล.อ.อ.นภาเดช  

ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบัน บุตรชายของ 

พล.อ.อ.ประพันธ์ กำาลังเดินตามเส้นทางผู้เป็นบิดา บุกเบิกเครื่อง

บินรบเจนเนอเรชันที่ 5 ด้วยหลักการที่ว่า “รบต้องชนะ” ใคร

เห็นแล้วไม่กล้ามาแหย็ม

มีนักวิชาการหน้าใหม่ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีให้

ความสนใจพัฒนาการด้านอาวุธ รับไม้ต่อจากนักวิชาการรุ่น

ใหญ่ ส่วน ดร.ปณิธาน ซ่ึงเคยทำาวิทยานิพนธ์เรื่องอาวุธมาก่อน ก็

ติดตามข้อมูลอยู่เหมือนกัน  แม้จะยังไม่ได้คุยกับ “เพื่อนป้อง” 

พล.อ.อ.นภาเดช ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนคริสเตียนวิทยาลัย 

แต่ก็เชื่อว่าเพื่อนน่าจะช้ีแจงข้อมูลต่างๆ  ได้เพราะเตรียมตัวมาดี

และหากย้อนไปในยุค พล.อ.อ.ประพันธ์ท่ีซ้ือ F-16 มาประจำา

การ ก็ตอบคำาถามและให้ข้อมูลนักวิชาการ จนคุ้นเคยกับ “สุรชาติ-

ปณิธาน” เป็นอย่างดี ส่วนทศวรรษน้ีแนวร่วมทางวิชาการและ

ข้อมูลลงไปอยู่ในเพจท่ีพูดคุยเรื่องพวกน้ีเป็นส่วนใหญ่ มีเหล่าบรรดา 

“คนรุ่นใหม่” ท่ีโชว์ข้อมูล-วิสัยทัศน์กันในชุมชนออนไลน์

การแสวงหาผู้ที่เห็นต่างให้เข้าใจในโครงการซื้อเครื่องบิน

รบ ที่เมื่อก่อนต้องเดินเข้าหานักวิชาการเพื่อชี้แจงข้อดีข้อเสีย 

และกลายเป็นตัวกลางสื่อสารผ่านสื่อ และข้อมูลถูกนำาเสนอไป

ในสังคม เวลาผ่านไป 30 ปีอาจต้องปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึง

เหล่าบรรดา “นักเทคนิเชียล” ที่ล้วนเป็นคนหน้าใหม่ร้อนวิชา 

ก่อนที่จะเจอศึกนักการเมืองลอกการบ้านไปพูดในสภา

ส่วนกลยุทธ์จะเป็นแบบไหน และในอดีต ผบ.ทอ.เข้าถ้ำา

เสืออย่างไร “กุนซือตึกแดง” น่าจะมีคำาตอบ.

ปลายปีก่อนเกิดประเด็นลอตเตอรี่แพงร้อนแรงมาก     

ถึงขนาดผู้ค้ารายย่อยต้องเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนกันถึง

ทำาเนียบรัฐบาล  

คนที่รับหน้าม็อบขณะนั้นของรัฐบาลคือ แรมโบ้-เสกสกล 

อัตถาวงศ ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ขณะที่รัฐมนตรี

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคือ เสี่ยแฮงค์-อนุชา นาคาศัย 

รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

มาต้นปีน้ี บ๊ิกตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เซ็นคำาส่ังแต่งต้ัง 21 อรหันต์ข้ึนมาแก้ไขแบบ

เป็นรูปธรรม มี “เส่ียแฮงค์” เป็นประธานคณะกรรมการ    

คณะกรรมการชุดน้ีเกือบท้ังหมดเป็นข้าราชการประจำา 

ประกอบด้วย อัยการสูงสุด, ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี, ปลัด

กระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ  

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ, อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ,  เลขาธิการกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร,  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน, ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้อำานวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย 

มีเพียงแค ่“เสี่ยแฮงค์” และ “แรมโบ้อีสาน” เท่านั้นที่เป็น

ฝ่ายการเมือง 

หลายฝ่ายแปลกใจทำาไมต้อง “เสี่ยแฮงค์” ในเมื่อเรื่อง

ใหญ่ขนาดนี้  หากเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรียังพอเข้าใจได้ 

เรื่องของเรื่องที่มันโยงมาถึง รมต.ประจำาสำานักนายกฯ รายนี้

ได้ เพราะกำากับดูแลสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) ดูแลเกี่ยวกับความเดือดร้อนอยู่แล้ว 

ขณะที่ “แรมโบ้” ที่โผล่มาอยู่ในคณะกรรมการได ้เป็น

เพราะรับเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอด และต่อติดกับบรรดาม็อบ

อนุชา นาคาศัย
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12 ในประเทศ

นที่ ไม่รู้คุณค่าหรือบุญคุณของผู้มีอุปการคุณ     

คนไทยเรียกคนเหล่านั้นว่าพวกเนรคุณ คำานี้ในทาง

กฎหมายก็ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์เช่นกัน อยู่ในเรื่องสัญญาให้

สัญญาให้ คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้

ให้ โอนทรัพย์สินของตนให้ โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง

เรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น เช่น บิดา

มารดามอบกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์ให้บุตร

ในโอกาสที่บุตรแต่งงานมีชีวิตครอบครัวใหม่ หรือชายมอบ

เครื่องประดับให้แก่หญิงที่ตนเองรักโดยเสน่หา เป็นต้น 

แบบของสัญญาให้ กฎหมายกำาหนดว่าการให้

ทรัพย์สินทั่วไปจะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์ที่ให้นั้น แต่

ถ้าการให้ทรัพย์สินซึ่งหากจะซื้อขายกันจะต้องทำาเป็นหนังสือ

และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (เช่น บ้านและที่ดิน 

หรือเครื่องจักรที่จดทะเบียน) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำาเป็น

หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งในกรณี

เช่นนี้การให้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์ โดยไม่ต้องส่งมอบ

โดยหลักแล้วเมื่อการให้สมบูรณ์ ผู้ให้จะกลับใจ

เรียกคืนไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์ได้ โอนไปเป็นของผู้รับโดย

บริบูรณ์ตั้งแต่วันส่งมอบ หรือวันที่ได้ทำาเป็นหนังสือและจด

ทะเบียนตามแบบของกฎหมายข้างต้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  

กฎหมายยังกำาหนดยกเว้นให้เรียกถอนคืนการให้ได้ หากมี

เหตุที่ผู้รับประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้

การเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติ

เนรคุณนั้น กฎหมายกำาหนดให้เรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะ

กล่าวต่อไปนี้

(1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญา

อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ

(2) ถ้าผู้รับได้ทำาให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่น

ประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

(3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำาเป็นเลี้ยงชีวิต

แก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

อย่างไรก็ตาม การเรียกถอนคืนการให้ยังต้องอยู่ภาย

ใต้เงื่อนไขว่า 

1) การให้น้ันจะต้องไม่ใช่กรณีท่ีเป็นการให้ท่ีเป็น

บำาเหน็จสินจ้างโดยแท้ หรือให้ส่ิงท่ีมีค่าภาระติดพัน หรือให้

โดยหน้าท่ีธรรมจรรยา หรือให้ในการสมรส ซ่ึงหากเป็นการให้

ในกรณีดังกล่าวแม้จะปรากฏเหตุเนรคุณ ผู้ให้ก็เรียกคืนไม่ได้ 

2) ผู้ให้จะต้องไม่แสดงการให้อภัยแก่ผู้รับและต้อง

เรียกคืนการให้ภายในกำาหนดเวลา 6 เดือนนับแต่ทราบเรื่อง

เหตุประพฤติเนรคุณนั้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นข้อกติกาที่กฎหมายบ้านเมือง

วางไว้ แต่ในทางธรรม คำาว่า เนรคุณ หมายถึง ไม่สำานึก

บุญคุณ เป็นทางเบียดเบียนนำาสู่ความทุกข์ความเสื่อม ตรง

ข้ามกับคำาว่า รู้คุณ หรือ กตัญญู ซึ่งหมายถึงระลึกถึงความ

ดีที่เขาทำาให้แก่ตนและตอบแทนคุณ อันเป็นคุณธรรมที่จะ

พาผู้ประพฤติไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้น 

ก่อนทำาอะไรก็ขอให้พิจารณาคำาสองคำาข้างต้นไว้แล้วเลือก

ทำาในทางของคุณธรรมจะดีกว่ามั้ย.  

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘เนรคุณ’

แก้หวยแพงริบหรี่

หลายสาย เอาไว้เป็นตัวรับหน้าได้ 

หลายฝ่ายมองว่าเป็นแค่ เสือกระดาษ เพราะไม่มีอำานาจ

หน้าที่ชี้ขาดอะไรได้ นอกจากตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงการ

ขายสลากเกินราคา  เสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ปัญหา

ความเดือดร้อน และรายงานผลให้นายกฯ ทราบเท่านั้น 

อีกทั้งยังเหมือนการลูบหน้าปะจมูก สูตรถนัดของรัฐบาล 

เวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ มักจะใช้วิธีแต่ง

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา บางเรื่องถูกลืมไปแล้วก็ยังไม่มี

อะไรเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการชุดนี้ก็เช่นกัน ต่อให้ศึกษาดีเลิศขนาดไหน 

แต่ใครต่อใครต่างก็รู้ เสี่ยแฮงค์-แรมโบ้ ไม่มีพลังพอจะชน ตัว

ใหญ่ ในกองสลากได้  

ดังนั้น แค่เห็นรายชื่อก็พอจะเห็นความตั้งใจของรัฐบาล

ว่า จริงจังระดับไหน. 

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ควบตำาแหน่ง รมว.กลาโหม และนั่งคุมตำารวจแทน “ลุงป้อม” 

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มาพักใหญ่ ปล่อยงาน

ด้านความมั่นคงในระดับนโยบายให้ดูแลแค่แบบลอยๆ ทำาให้

เจ้าตัวต้องใช้ทั้งฝ่ายเสนาธิการ “ทหารตึกไทย” และพูดคุยกับ

เหล่าผู้บัญชาการเองในการประชุมระดับต่างๆ และใช้ “คอน           

เนกชัน” สายทหารในการประสานงาน รับฟังข้อมูล ในเรื่องที่

สงสัย ประเด็นที่ตกเป็นข่าว

ในส่วนของท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคง ท่ีต้อง

เสนอแนะผลการศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลดิบข้ึน

ไปผ่านช่องทางรองนายกฯ ฝ่ายความม่ันคง ไปจนถึงนายกฯ และ

รัฐบาล ก็ยังต้องทำางานต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลจะปรึกษาหรือไม่ก็ตาม 

ในปัจจุบัน คณะที่ปรึกษานายกฯ ด้านดังกล่าวมี 

ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร นักวิชาการด้านการทหาร อาจารย์

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน มี

สำานักงานอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตึกแดง ทำาเนียบรัฐบาล 

แต่ในสถานการณ์ โควิดทีมที่ปรึกษาชุดนี้เวิร์กฟรอมโฮม ประชุม

ผ่านระบบ Zoom มีข้อเสนอที่เป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ไม่น้อย

ทั้งร่างกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การป้องกันรักษาความ

ปลอดภัยไซเบอร์, กฎหมายคุมเอ็นจีโอ เป็นต้น 

กุนซือชุดน้ีไม่ได้ทำางานในเชิงเอกสาร ค้นคว้าวิจัยเท่าน้ัน 

แต่ยังประสานกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ พูดคุย ถก

เถียง หาข้อมูลใหม่จากนักวิชาการหลายรุ่น หลายพวก หลายสี 

ทำาให้รับรู้แนวคิด  ทัศนคติ เครือข่าย ท่ีหลากหลายไม่จำากัดพวก 

ท่ีปรึกษาคณะน้ีเรียกส้ันๆ ว่า คปม. หรือ กุนซือตึกแดง 

ประสานงานกับสำานักการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีมีงานวิจัย

๒๕๖๕ จะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้ว่าราชการ กทม. ที่ผ่านมาเมืองไทย

มีพ่อเมือง กทม.จำานวน ๑๖ ท่าน พ่อเมืองท่าน

แรกมาจากการแต่งตั้ง ชำานาญ  ยุวบูรณ์ (๑ 

ม.ค.๒๕๑๖-๒๒ ต.ค.๒๕๑๖) ต่อมา อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล, 

ศิริ สันตะบุตร, สาย หุตะเจริญ, ธรรมนูญ เทียนเงิน, 

ชลอ ธรรมศิริ, เชาวน์วัศ สุดลาภา, พล.ร.อ.เทียม มกรา

นนท์, อาษา เมฆสวรรค์, พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง พ่อเมือง

คนท่ี ๑๐, ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา, พิจิตต รัตตกุล, 

สมัคร  สุนทรเวช, อภิรักษ์ โกษะโยธิน, ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ

อดีตผู้ว่าราชการ กทม. ๒ สมัย ใช้หลักธรรมาภิบาล

บริหารงาน กทม. ทำางานโดยไม่รับเงินเดือน มีความสุจริต

ต่อหน้าที่การงาน มีผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติมากมาย ปี ๒๕๓๔ ได้รับรางวัลอิลกา (ILGA) 

บุคคลดีเด่นของโลกด้านพัฒนาท้องถิ่นแห่งเอเชีย สาขา

การช่วยเหลือประชาชน จากประเทศเกาหลีใต้ ปี ๒๕๓๕ 

ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาการให้บริการของรัฐ จาก

ประเทศฟิลิปปินส์ ปี ๒๕๒๙ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ 

“สังข์เงิน” สาขาการบริหารและการปกครองจากสมาคม

นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ไพจิตร รัตนานนท์ ประธานมูลนิธิ พล.ต.จำาลอง 

ศรีเมือง เป็นแม่ทัพบริหารจัดการเพื่อจัดทำาหนังสือ

อัตชีวประวัติ พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง อดีตผู้ว่าราชการ 

กทม. ซึ่งพารวย   จันทรสกุล หัวหน้าฝ่ายธุรการคลินิก

มูลนิธิ พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง ได้รวบรวมและเรียบเรียง

ข้อมูลดิบในเบื้องต้น เพื่อจัดทำาหนังสือในนามมูลนิธิ 

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ

ถึงเกียรติประวัติผลงานที่เป็นแบบอย่างการทำางานรับใช้

ประเทศชาติ 

วลีเด็ดที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ “ผมดีใจที่มีที่ดิน มี

บ้าน  มีรถตั้งแต่เป็นร้อยเอก แต่เราไม่รู้หรอกว่า เราได้เดิน

สวนทางกับพระพุทธองค์เสียแล้ว สร้างบ้านเสร็จแล้วก็อยู่

โก้ดีหรอก  แต่เหนื่อยในการผ่อนใช้หนี้ กว่าจะหมดก็หลายปี 

พอดูของที่ต้องสะสมจากความไม่มีสู่ความมั่งมี ตามที่โลกเขา

สมมติกัน  ยึดหลักว่าเป็นตัวกูของกูไปเสียทุกอย่าง ความรัก

ตอนนั้นคงมีกว่า ๑๐๐ อย่าง เมื่อลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆ จังๆ 

ได้พิจารณาถ่องแท้แล้วพบว่ามีบ้านหลังใหญ่ดูๆ ไปแล้วก็เป็น

ทุกข์ ต้องเสียเงินเสียเวลาดูแลรักษาเพื่อให้ทุกข์น้อยลง จึง

พยายามเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ ด้วยการกิน

น้อยใช้น้อยทำางานมาก ถ้ามีเหลือก็จุนเจือสังคม”

“ไม่ว่าเงินจะมากกี่ล้าน โอกาสจะอำานวยแค่ไหน เรา

จะไม่มีวันโกง เพราะเราคือผู้ที่ยึดมั่นในพระศาสนาที่แท้

จริง ไม่มีศาสนาใดในโลกที่ชื่นชมกับการคดโกง เราทนต่อ

การพิสูจน์เสมอ” “นักการเมืองยิ่งต้องมีธรรมะ ถ้าไม่มีจะ

กลายเป็นนักกินเมือง เมืองไทยไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนา 

ตั้งหน้าตั้งตากิน ก็สิ้นชาติเท่านั้นเอง” “ความไว้วางใจเป็น

เรื่องสำาคัญมากสำาหรับนักการเมือง ต่อให้ทำาดีเพียงใด ถ้า

ประชาชนไม่ไว้ใจก็หมดท่า” “เราจะทำาในสิ่งที่บุคคลอื่นทำาได้

ยาก เราจะอดทนในสิ่งที่บุคคลอื่นอดทนได้ยาก เราจะสละ

ในสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยาก เราจะเอาชนะในสิ่งที่บุคคลอื่น

เอาชนะได้ยาก” 

พล.ต.จำาลองมีความเห็นว่าการเมืองกับศาสนาเป็นสิ่งที่

จะต้องอยู่ด้วยกัน แยกออกจากกันไม่ได้ นักการเมืองจำาเป็น

ต้องมีธรรมะ พร้อมเอ่ยคำาสอนของท่านปัญญานันทภิกขุและ

ท่านพุทธทาสภิกขุ “เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ระบบ

ประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด” “เมื่อโลก

ระส่ำาระสายเพราะประชาธิปไตยตามใจกิเลส ถึงเวลาแล้วที่

จะต้องเผด็จการด้วยธรรมะ” “ประชาธิปไตยนี้ มันดีต่อเมื่อ

มีศีลธรรมเป็นรากฐาน ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นรากฐาน มันก็

เป็นประชาธิปไตยโกง” โลกของการเมืองมีธรรมะ ขอให้เลิก

อบายมุข ให้ถือศีล ๕ ศีล ๘ นักการเมืองจำาเป็นต้องมีธรรมะ 

พล.ต.จำาลองขณะมียศพันโทเริ่มรับราชการเป็น

ข้าราชการการเมืองในเดือน ต.ค.๒๕๒๑ ดำารงตำาแหน่ง

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีสมัย พล.อ.เกรียงศักดิ์        

ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีอยู่วันหนึ่งเห็นชาวบ้าน

สวมเสื้อผ้าเปียกปอนพากันมาร้องเรียนที่บ้านนายกรัฐมนตรี 

เพราะน้ำาท่วมขังอยู่หลายวันไม่มีใครช่วยเหลือ พล.ต.จำาลอง

ได้ยินท่านนายกฯ สั่งการทางโทรศัพท์ให้เข้าไปช่วยเหลือชาว

บ้านโดยเร็ว ขณะนั้นน้ำาท่วมทุ่งสองห้อง ริมคลองประปา 

ถนนประชาชื่น บางซื่อ แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน และ

บริเวณรอยต่อกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พื้นที่นับร้อยๆ ไร่

น้ำาท่วมสูงถึงหัวไหล่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา 

“ท่านนายกฯ ไม่ได้สั่งการอะไรผม เพราะตอนนั้นผม

ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แต่ความที่ผมเป็นคนชอบแก้ไขปัญหา 

จึงตามไปดูสถานที่เกิดเหตุที่หมู่บ้านชินเขต ถ้าไม่ตามไปดูก็

ไม่รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนแค่ไหน ฝั่งนี้แห้งผาก แต่อีกฝั่ง

หนึ่งของถนนน้ำาท่วมเกือบมิดหัว เพราะอยู่นอกเขตป้องกัน

น้ำา แล้วจะไม่ให้ชาวบ้านเดือดแค้นได้อย่างไร ชาวบ้านแค้น

ถึงขนาดนัดแนะกันว่าจะไปพังเขื่อนและทำาลายเครื่องสูบ

น้ำา  ผมจึงรีบโทรศัพท์รายงานให้ท่านนายกฯ ได้รับทราบ

ปัญหา พร้อมกับเสนอแนะให้ท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ พลโทเทพ 

กรานเลิศ และผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นคือ พล.อ.เปรม 

ติณสูลานนท์ ส่งรถทหารไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน” 

พล.ต.จำาลองยังโทรศัพท์ไปประสานกับ พ.ท.มนูญ รูป

ขจร ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๔ (ม.พัน๔) ไว้ล่วงหน้า เมื่อ

ได้รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชาจะได้ปฏิบัติงานทันที ไม่เกิน 

๓๐ นาที รถ ม.พัน๔ และรถขนส่งทหารก็มาถึงที่เกิดเหตุ

วิ่งตามกันมาเป็นทิวแถว ชาวบ้านก็ยิ้มออก ทหารนำารถวิ่ง

เข้าไปช่วยทุกตรอกซอกซอย ชาวบ้านพากันโบกไม้ โบกมือ

เลิกคิดที่จะพังเขื่อน ทหารนำาเรือท้องแบนมาช่วยขนของ

หนีน้ำา  ในช่วงบ่าย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้บัญชาการ

ทหารบกนั่งรถบรรทุก ม.พัน๒ เข้าไปตรวจพื้นที่น้ำาท่วม ตอน

ค่ำา พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี นั่งรถจี๊ปลุย

เข้าไปปลอบใจชาวบ้าน ตั้งแต่นั้นมา พล.ต.จำาลองก็รับหน้าที่

ประสานงานแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมแต่เพียงผู้เดียว มีการตั้ง

ศูนย์ประสานงานอยู่ริมถนน มีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัด

รถ  จัดเรือ จัดหมอ พยาบาล ตำารวจครบถ้วน ดูๆ ไปแล้ว

เสมือนหนึ่งเป็นการเตรียมตัวเป็นผู้ว่าราชการ กทม.โดยไม่รู้

ตัว

พล.ต.จำาลองมองเห็นว่าอบายมุขได้ครอบงำาสังคมไทย  

Inspiration Heart Work พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง

ค

ปณิธาน วัฒนายากร

ปี

‘กุนซือตึกแดง’ ย้อนอดีต F-16

และยังตระหนักว่าการแสดงธรรมะเพียงอย่างเดียวย่อม

ไม่เท่าทันอบายมุขที่รุกคืบหน้าเข้ามาอย่างรวดเร็ว เมื่อมี

โอกาสสมัครเป็นผู้ว่าราชการ กทม. พล.ต.จำาลองจึงตัดสิน

ใจลงสนามการเมืองท้องถิ่น ด้วยเส้นทางที่เรียบง่าย แต่

ปลุกจิตสำานึกทางการเมืองได้อย่างน่าสนใจยิ่ง มีเป้าหมาย

ชัดเจนจะทำาให้บ้านเมืองสะอาด สร้างการเมืองให้มีธรรมะ 

นำาธรรมะเข้าสู่จิตใจนักการเมือง ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบ

รับจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดเวลาที่ทำางานเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.ไม่รับเงินเดือนแต่อย่างใด พล.ต.จำาลองมีความมุ่งมั่น

ในการแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพมหานคร ด้วยความคิด

ริเริ่มโครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั้งทางบกและทาง

น้ำา เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

มากขึ้น โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าที่มีการต่อขยายทั้งบนดิน

และใต้ดิน ครอบคลุมใน กทม.และจังหวัดปริมณฑลใกล้

เคียง พล.ต.จำาลองเดินทางไปดูงานระบบรถไฟฟ้าที่เมือง

โอซากา ประเทศญี่ปุ่น 

โครงการแก้ไขปัญหาจราจร ระบบขนส่งมวลชน

ขนาดใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการ

แก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ทั่วโลก เป็นความ

พยายามของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่จะผลักดันระบบ

ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่  แต่ปัจจัยหนึ่งคือปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชันทำาให้ต้นทุนสูง ไม่มีเอกชนรายใดกล้า

เข้ามาลงทุน  แต่ในช่วงที่ พล.ต.จำาลองดำารงตำาแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม.ในสมัยที่ ๒ สามารถผลักดันให้เอกชนเข้า

มาลงทุนได้สำาเร็จ ผลักดันให้รัฐบาลอนุมัติโครงการ

รถไฟฟ้ายกระดับในปี ๒๕๓๔ ทำาให้รถไฟฟ้ายกระดับ 

BTS เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เป็นผลงานเด่น

ในการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองหลวง ขณะเดียวกัน

ในช่วงนั้น พล.ต.จำาลองยังคิดที่จะผลักดันให้มีการสร้าง

รถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน

ขนาดใหญ่ทั้งหมด การก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS (สายสี

เขียว) ๑.สายสุขุมวิทเริ่มจากสถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช 

ระยะทาง ๑๗ กม. ล่าสุดเปิดให้บริการ ๔๗ สถานี สถานี

คูคต-สถานีเคหะฯ ๒.สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม) เริ่มจาก

สนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน ระยะทาง ๖.๕ 

กม. ปัจจุบันเพิ่มเป็น ๑๔ สถานี จากสนามกีฬาแห่งชาติ-

สถานีบางหว้า.
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13สิ่งแวดล้อม

4

รวดเร็ว การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น การเข้ามาของเทคโนโลยี การ

พัฒนานวัตกรรม การสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค รวม

ถึงด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ชุมชน ทิศทางความ

เคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะสอดคล้องไปกับภาค

การก่อสร้างของประเทศ ทั้งของภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และของภาคเอกชนเป็นงานก่อสร้างที่

อยู่อาศัยในแนวราบ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชย                                           

กรรม แบ่งเป็นปูนซีเมนต์สำาหรับงานโครงสร้างและงานหล่อ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 89 ปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป ร้อยละ 10 

และปูนซีเมนต์สำาหรับงานพิเศษ ร้อยละ 1

“5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2563) ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์

ในประเทศประมาณ 30–35 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50-

60 ของกำาลังการผลิตโดยรวม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย

มุ่งเน้นหนุนการพัฒนาเติบโตของประเทศ ไม่มีนโยบายผลิตส่ง

ออก ประเมินอัตราการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ปี 2564 ที่ -1% และปี 2565 เติบโตขึ้น 2% ทิศทางปี 2565 เรา

เดินหน้าการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งกระบวนการผลิต การ

ทำาเหมืองตามแนวทาง Green Mining ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่การดูแลชุมชนโดยบูรณาการขับ

เคลื่อนอย่างเข้มข้น” นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนฯ กล่าว

ส่วนการกำาหนด “Mission 2023” ตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2566 

ลดก๊าซจากมาตรการทดแทนปูนเม็ดให้ได้ 1,000,000 ตัน CO
2 

เทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 122,000,000 ต้น โดยผู้ผลิตทุกราย

พร้อมใจส่งปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เข้าสู่การใช้

งานในวงกว้างทั่วประเทศเพื่อให้การลดก๊าซบรรลุเป้าหมาย และ

เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

“เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 1 ล้านตัน สมาชิก

มุ่งมั่นหลังเป้าหมายแรกทำาได้ดีและภาครัฐสนับสนุน นอกจากนี้

มีแนวคิดยกเลิกปูนโครงสร้างเดิมออกจากตลาดสมาชิกทั้งหมด

และนำาปูนไฮดรอลิกใช้ทดแทนทั้งประเทศ เป็นปูนที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมและเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำา ถือเป็นภาคอุตสาหกรรมแรก

ของประเทศไทยที่มีโรดแมปชัดเจน ส่วนโครงการคาร์บอนซิงค์มุ่ง

เน้นฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเป็นกระ

บวนการดูแลพื้นที่เหมืองเป็นสีเขียว” นายก TCMA กล่าว.

สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้ 300,000 ตัน เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน

ปี 2565 เทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 31 ล้านต้น เป็นการเปลี่ยนปูนเม็ด

มาเป็นปูนไฮดรอลิกเกือบ 6 ล้านตัน ซึ่งการนำานวัตกรรมปูนซีเมนต์ 

ไฮดรอลิกไปใช้ มีการวิจัย พัฒนาและได้มาตรฐาน มอก. 2594

2.ยังมีการดำาเนินการการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน 

ขณะนี้โครงการ “เขาวงโมเดล” ที่เป็นการวางผังเหมืองร่วมกันเพื่อ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ “แก่งคอยโมเดล” ได้รับความเห็น

ชอบในร่างแผนผังโครงการจากภาครัฐเป็นต้นแบบการทำาเหมืองที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยังมีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังการทำาเหมือง

สิ้นสุด อาจเป็นแหล่งน้ำาหรือจุดเรียนรู้สำาหรับชุมชนนั้นๆ ตัวอย่าง

ที่เห็นชัดคือ เหมืองบ้านแม่ทาน จ.ลำาปาง ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งน้ำา 

และส่งต่อไปยังบ่อน้ำาชุมชนใกล้เคียงให้ได้ใช้ประโยชน์กว่า 250 

ครัวเรือน ทั้งนี้ ช่วงปีที่ผ่านมาได้นำาน้ำากว่า 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 

จากบ่อเหมืองช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง, 

เหมืองห้วยแร่ จ.สระบุรี เปิดคันขอบเหมืองแร่ดินซีเมนต์ที่สิ้นสุด

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น

อันดับสามรองจากอุตสาหกรรมน้ำามันและอุตสาหกรรม

เหล็ก อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมปูนยังคงเติบโตต่อ

เนื่อง เพราะรัฐลงทุนตอกเสาเข็มเมกะโปรเจ็กต์ในประเทศ หาก

ไม่มีมาตรการลดผลกระทบจากการผลิต ก็จะก่อผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  

ถ้าผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยจับมือกันลดการปล่อยก๊าซ

ตัวการก่อภาวะโลกร้อนจะมีส่วนสำาคัญให้ประเทศไทยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 

COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร  

เหตุนี้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) โดยผู้

ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกรายในประเทศ จึงได้ทำาข้อตกลงร่วมกัน 

ประกาศเป้าหมาย “MISSION 2023” ลดก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์

ให้ได้ 1 ล้านตัน CO
2
 ภายในปี 2566 หลังจากประสบความสำาเร็จ

จากมาตรการส่งเสริมใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ที่ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกทดแทนปูนเม็ดในปี 2564 สามารถลดก๊าซได้ 300,000 

ตัน CO
2
 บรรลุเป้าหมายก่อนปี 2565 ที่ได้ตั้งธงไว้

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 

กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศชะงักงันจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากปัญหาปากท้อง ประเทศไทยยัง

เผชิญอุบัติภัยจากน้ำาท่วม ภัยแล้งเป็นระยะ การเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศส่งผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม จนทุกคนต้อง

ปรับตัว หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการลด

ก๊าซเรือนกระจก บนเวที COP26 มีการประกาศเป้าหมายเพิ่ม

จากข้อตกลงปารีสที่กำาหนดขีดจำากัดอุณหภูมิโลก 1.5 องศา ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม TCMA 

จึงร่วมกับสมาชิกขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน 3 แผน

งาน 1.ลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยบูรณา

การความร่วมมือภายใต้ “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการ

ความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : 

มาตรการทดแทนปูนเม็ด” ระหว่าง 19 หน่วยงาน

โดยการสนับสนุนของ 5 กระทรวงคือ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย

ส่อง‘Mission2023’อุตสาหกรรมปูน

ปฏิบัติการลดโลกร้อนที่เป็นจริง

อุ

ริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) หรือ 

ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำาระดับโลกที่ดำาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล “Best Sutainability-

Linked Transaction & Best ESG-Linked Finacing Deal 

of the Year” หรือธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนที่ดีที่สุด

และข้อตกลงเงินทุนที่เชื่ยมโยงกับการดำาเนินงานที่คำานึงถึง

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล (Environment, Social 

and Governace: ESG) ที่ดีที่สุดแห่งปี จากการออกหุ้นกู้ส่ง

เสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) มูลค่า

รวม 10,000 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564

รางวัลดังกล่าวประกาศในงาน Best Deal & Solution 

Awards ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2564 จัดโดยนิตยสารอัลฟา 

เซาท์อีสท์ เอเชีย (Alpha South East Asia) ที่มุ่งเน้นนำา

เสนอข่าวการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย

ความสำาเร็จครั้งนี้ตอกย้ำาความมุ่งมั่นของไอวีแอลต่อการ

เติบโตอย่างยั่งยืนและการดำาเนินงานด้าน ESG ในฐานะ

บริษัทชั้นนำาของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการ

ดำาเนินงานที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับ

ดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับในครั้ง

นี้สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนที่มีมาอย่างยาวนาน 

รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมสร้างการ

เปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็น

เครื่องยืนยันว่าตลาดทางการเงินเห็นคุณค่าต่อการดำาเนิน

งานด้านความยั่งยืนที่ท้าทายและความทุ่มเทด้าน ESG ของ

เรา อันจะช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้าน

บาทของไอวีแอลได้กำาหนดมาตรฐานใหม่ในฐานะ SLB ที่มี

มูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับ

ทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีเงื่อนไขที่เชื่อม

โยงกับผลการดำาเนินงาน

ด้านความยั่งยืนของไอวี

แอล ทั้งการลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทางตรงและทาง

อ้อมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ภายในปี 2568 

การใช้ขวด PET หลัง

การบริโภคในการรีไซเคิล

ได้ในจำานวนไม่น้อยกว่า 

750,000 ตันต่อปี ภายใน

ปี 2568 และการใช้ไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ภายในปี 2573

ซิดดิก บาซาร์วา

ลา ผู้ก่อตั้ง นิตยสาร            

อัลฟา เซาท์อีสท์ เอเชีย กล่าวว่า หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

มูลค่า 10,000 ล้านบาท ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งออกท่าม                                              

กลางสถานการณ์ที่ท้าทาย นับเป็นธุรกรรมที่สำาคัญสำาหรับ

อินโดรามาฯคว้ารางวัลธุรกิจยั่งยืน

คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม

ตลาดหุ้นกู้ที่กำาลังเฟื่องฟูในประเทศไทย กระแสตอบรับอย่าง

ท่วมท้นอันเนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของไอวีแอล ทำาให้หุ้นกู้

ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially 

Responsible Investment) ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างสำาคัญให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการ

ระดมเงินทุน.

บ

นั

ทำาเหมืองแล้วเป็นพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ำาถึง 6.6 ล้าน ลบ.ม. ช่วย

ป้องกันน้ำาท่วมนาข้าวในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ บรรเทาความเดือด

ร้อนช่วงน้ำาท่วมที่ผ่านมา  

3.สร้าง Ecosystem สำาหรับการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

(Waste) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน TCMA ส่งเสริม

สมาชิกนำา Waste ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและการเกษตร

มากกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี มาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์

แบบ Co-processing สมาคมร่วมลงนาม MOU กับกระทรวง

อุตสาหกรรม เลขาธิการอ้อยและน้ำาตาลทรายนำา Waste จากอ้อย

มาเผาเป็นเชื้อเพลิง ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและลดปัญหาฝุ่น 

PM 2.5      

นอกจากนี้ ยังมีโครงการใหม่จะศึกษาความเป็นไปได้นำาเศษ

คอนกรีตจากการก่อสร้างและรื้อถอนมาใช้ประโยชน์ เป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการปล่อยก๊าซอีกทาง  

สำาหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2564 และแนวโน้มใน

อนาคต นายชนะให้ภาพรวมว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยต้อง

ปรับตัวให้ก้าวข้ามความท้าทายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวม สภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไทยรูปแบบ Green mining ตามนโยบายเหมืองสีเขียว

ถุงใส่ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก  โดยปูนชนิดนี้จะเป็นพระ 

เอก สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตได้

เหมืองแม่ทาน จ.ลำาปาง ที่มีการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน หลังสัมปทานเหมืองสิ้นสุด
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โคราชติดโควิดเพิ่ม 161 ราย 

นครราชสีมา • เมื่อวันเสาร์ คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดนครราชสีมารายงานว่า จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วย

ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 161 ราย โดยมีผู้ป่วย

เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 290 ราย รวมผู้

ป่วยสะสมจำานวน 35,834 ราย รักษาหายสะสม 33,927 

ราย ยังรักษาอยู่จำานวน 1,617 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่

จังหวัด 155 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 7 ราย โดย อ.เมือง

นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงติดเชื้อมากที่สุด 66 ราย 

พื้นที่สีแดงรองลงมา อ.ปักธงชัย 12 ราย และ อ.ปากช่อง 

11 ราย ส่วนโอมิครอนสะสมยังอยู่ที่ 17 ราย

สำาหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายล่าสุดนั้น เป็นเพศชาย 

อายุ 48 ปี  ชาว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ตรวจพบ

เชื้อและรักษาที่ รพ.มหาราชฯ วันที่ 14 ม.ค.65 อาการไม่

ดีขึ้น กระทั่งถึงแก่กรรม

ขณะที่คลัสเตอร์ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา ต.บ้าน 

โพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์คัดแยกและกระจาย

พัสดุจดหมายในพื้นที่เขต  3 นำาส่งปลายทาง 4 จังหวัด

ภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย  นครราชสีมา, ชัยภูมิ, 

บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เชื้อซึ่งได้แพร่กระจายไปยังพนักงาน

แผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษยังคงอยู่ท่ี 5 ราย และแผนก

ลำาเลียงขนส่งอีก 8 ราย รวมขณะนี้ผู้ป่วยจากคลัสเตอร์

น้ียังคงอยู่ที่ 15 ราย  โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค

ได้ลงพื้นที่จัดการควบคุม เฝ้าระวังกักตัวพนักงานทั้งหมด

กว่า 230 คนแล้ว พร้อมมีการตรวจเชิงรุก ATK  ทุกคน

นครพนมพบพบคลัสเตอร์ใหม่ ‘ร้านเหล้า’

นครพนม • วันที่ 15 ม.ค.65 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานความคืบ

หน้าเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิดประจำาวันว่า พบผู้

ป่วยเพิ่ม 58 ราย ติดเชื้อในพื้นที่  47 ราย มาจากพื้นที่อื่น 

11 ราย ได้แก่ ชลบุรี 4 ราย, กทม. 3 ราย  และกระบี่-

กาฬสินธุ์-ขอนแก่น-มุกดาหาร จังหวัดละ 1 ราย รวมยอด

ป่วยสะสม 5,331 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 28 ราย โดยมีผู้

ป่วยที่รักษาอยู่ใน รพ.จำานวน 492 ราย ไม่มีอาการ 309 

ราย อาการปานกลาง  31 ราย และรุนแรง 2 ราย

ทั้งนี้ ในจังหวัดนครพนมมีตัวเลขผู้ป่วยโควิดเป็น

เลขตัวเดียวมานานนับเดือน แต่เริ่มมีตัวเลขดีดขึ้นมาเป็น

สองตัวตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.65  หลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมา 

รวมตัวเลขถึง ณ วันที่ 15 ม.ค.65 หรือ 12 วันผ่านมา มีผู้

ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วจำานวน 519 ราย 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงก่อนและหลัง                                                                                          

เทศกาลปีใหม่เกิดคลัสเตอร์แล้ว 4 แห่ง คือ 1.คลัส 

เตอร์งานบวช 2.คลัสเตอร์วงเหล้า 3.คลัสเตอร์หมอลำา 

4.คลัสเตอร์ห้างดัง และคลัสเตอร์ล่าสุดโผล่กลางเมือง

นครพนม เป็นร้านเหล้าแห่งหนึ่งแถวท้ายเมืองย่านบันเทิง

ที่กำาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ 

ลำาพูนติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย

ลำาพูน • ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำาพูน นาย

บุญส่ง ไชยมณี  หัวหน้าสำานักงานจังหวัดลำาพูน พร้อม

ด้วยนายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ 

COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำาพูน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 

10 ราย ต่างจังหวัดอีก 1 ราย ATK Plus 58 ราย มีผู้ป่วย

ยืนยันสะสมทั้งสิ้น 5,894 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 44 ราย 

ผู้ป่วยยืนยันรักษาตัวทั้งหมด 154 ราย กำาลังรักษา Pro.

Case  จำานวน 532 ราย แบ่งเป็นใน รพ.รัฐ 196 ราย 

รพ.เอกชน 419  ราย CI และ HI จำานวน 85 ราย รักษา

หายแล้ว 4,886 ราย  รักษาหาย Pro.Case จำานวน 474 

ราย

โควิดบุกตลาดสดพังงาสั่งปิด 2 วัน

พังงา • เมื่อวันที่ 15 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่

ตลาดสดกราภูงา  เทศบาลเมืองพังงา ซึ่งเป็นตลาดเช้า

ที่สำาคัญที่สุดของชาวเมืองพังงา  เป็นแหล่งรวมของกิน

ของใช้ วัตถุดิบอาหารต่างๆ บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา 

มีคนออกมาจับจ่ายบางตา หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองพังงาได้ออกประกาศปิดตลาดสดเป็นเวลา 2 

วัน ในวันที่  16-17 ม.ค.65 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในเขตอำาเภอเมืองพังงา

ลุกลามเข้ามาสู่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด มีผู้ป่วยยืนยัน

แล้วถึง 6 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงอีกเป็นจำานวนมาก และ

จะเปิดตลาดให้ค้าขายตามปกติในวันที่ 18 ม.ค. ทำาให้มี

พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนวิจารณ์ว่า การประกาศปิดแบบนี้

พวกตนไม่ทันได้ตั้งตัว  ทำาให้เกิดความเดือดร้อนในหลาย

กลุ่ม เทศบาลควรจะประกาศล่วงหน้าก่อน 1-2 วัน ไม่ใช่

ประกาศวันนี้แล้วปิดพรุ่งนี้เลย

นายพิเชษฐ์ ลิ่มคำา พ่อค้าเนื้อหมู กล่าวว่า การ

ประกาศปิดตลาดสดแบบนี้ทำาให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความ

เดือดร้อนทันที เพราะบางคนไม่ได้เตรียมของไว้ให้ลูกค้า

ขาประจำาในวันพรุ่งน้ี ส่วนบางคนก็สั่งสินค้ามาเตรียมไว้

ขายแล้วจะเอาไปขายที่ไหน เทศบาลควรจะประกาศล่วง

หน้าให้พ่อค้าแม่ค้าได้เตรียมการเสียก่อน แล้วจะปิดตลาด

กี่วันก็ทำาได้

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 ในจังหวัดพังงานั้น มีผู้ป่วยยืนยันในระลอกวันที่ 1-14 

ม.ค.65 จำานวน 769  ราย และยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ในอำาเภอเมืองพังงา จากคลัสเตอร์สำาคัญซึ่งเป็นร้านดนตรี

เพื่อชีวิตในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา.

‘ประภัตร’

 

ซ่ึงการดำาเนินการในครั้งนี้จะมีอาสา

ปศุสัตว์เข้ามาเป็นส่วนสำาคัญในการช่วย

เหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

“ขอยืนยันว่าหากตรวจพบการ

เกิดโรค ASF กระทรวงเกษตรฯ  โดย

กรมปศุสัตว์จะเร่งเข้าควบคุมโรคโดย

ทันที ภายใต้มาตรการต่างๆ  อย่างรัดกุม 

และจำากัดวงเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ

เกษตรกรน้อยที่สุด”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานี โต 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่

ประเทศไทยได้ประกาศพบโรค ASF 

ในสุกร พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยอย่างมาก 

ได้เรียกประชุมด่วนเพื่อเร่งแก้ปัญหา

โรคระบาดในหมู โดยได้มอบนโยบาย

ให้กรมปศุสัตว์ เร่งตรวจสอบการขึ้น

ทะเบียนเกษตรเจ้าของฟาร์มผู้เสียหาย

ให้ครอบคลุมทั้งรายย่อยและรายใหญ่

โดยให้ประสานความร่วมมือไป

ยังกระทรวงมหาดไทย, องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน, กำานันและผู้ใหญ่บ้านใน

พ้ืนท่ี และให้กรมปศุสัตว์ลงพ้ืนท่ีตรวจ

สอบคุณภาพการเล้ียงสุกร ท้ังโรงฆ่าสัตว์

และเขียงหมูโดยเร็ว รวมท้ังให้ปศุสัตว์

จังหวัดและสัตวแพทย์ติดตามพ้ืนท่ีท่ีมี

การระบาดของโรค เพื่อเร่งสอบสวนหา

สาเหตุและควบคุมโรคได้โดยเร็ว และให้

เพ่ิมช่องทางและเน้นการประชาสัมพันธ์

สื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องแก่เกษตรกรผู้เล้ียงหมู รวมท้ัง

การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เสียหาย 

เพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายแก่

เกษตรกรและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

ให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดน้ัน

กรมปศุสัตว์เร่งดำาเนินการทันที

ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยได้

ประชุมด่วนกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากประชุมกับนายกรัฐมนตรีเสร็จ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ทันที ทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาคทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ 

ประกอบด้วยสำานักงานปศุสัตว์เขต 1-9, 

สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด, 

ด่านกักกันสัตว์, สำานักควบคุม ป้องกัน

และบำาบัดโรคสัตว์, กองสารวัตรและ

กักกัน, สำานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำานักพัฒนา

พันธุ์สัตว์ , สำานักพัฒนาอาหารสัตว์ , 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทย์ เป็นต้น

เพื่อเร่งดำาเนินการตามนโยบาย

นายกรัฐมนตรี และดำาเนินการตาม

มาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์

อย่างเคร่งครัด โดยได้สั่งการให้ทุกเขต

และจังหวัดจัดตั้งวอร์รูม เพื่อสื่อสาร

ข้อมูลกับประชาชนและรายงานการ

ดำาเนินงานทุกวันต่อผู้บริหารอย่างทัน

ท่วงที ทุกพื้นท่ีให้การบังคับใช้กฎหมาย

ในการควบคุมป้องกันและการเคลื่อน

ย้ายสัตว์ต้องโปร่งใส ไม่มีการสร้าง

เงื่อนไข

“นายกฯ สั่งการให้คำานึงถึงผล

ประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ไม่

สร้างความเดือดร้อนหรือภาระค่าใช้จ่าย

เพิ่มแก่เกษตรกร สำารวจการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและปริมาณหมูที่คง

เหลือในระบบ พร้อมทั้งสำารวจปริมาณ

ความต้องการของประชาชนต่อการ

บริโภคและใช้เนื้อหมูในประเทศ รวมทั้ง

ปริมาณการส่งออก เพื่อนำาข้อมูลที่ ได้

มาวิเคราะห์บริหารจัดการแก้ไขปัญหา

ความต้องการสุกรทั้งระบบ ให้ศึกษา

การเพิ่มผลผลิตสุกรแม่พันธุ์และลูกหมู

ในระบบการเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ และการช่วยเหลือบริการเกษตร

กรผู้เลี้ยงรายย่อยและรายใหญ่”

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยว่า นายกฯ 

ยังเร่งให้มีการช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์

และศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์ เพื่อ

เป็นการลดต้นทุนในการผลิต การร่วม

มือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น พาณิชย์

ในการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกัน

การกักตุนสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษ

จีนที่กำาลังจะมาถึง  การรายงานโรค

ตามระบบรายงานโรคระบาดในสุกรให้

ดำาเนินการตามมาตรการที่แจ้ง

โดยจังหวัดที่พบโรคให้รีบรายงาน

แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วน

กลางทันที บูรณาการกับหน่วยงานใน

พื้นที่เพื่อสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา

และหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว 

ทำาการประเมินความเสี่ยงและการตรวจ

สอบให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อโรค ASF ใน

สุกรก่อนทำาการลงเลี้ยงรอบใหม่ และสิ่ง

สำาคัญที่สุดคือ การผลักดันให้เกษตรกร

ผู้เลี้ยงรายย่อยทำาการเลี้ยงโดยปรับปรุง

ฟาร์มให้มีระบบความปลอดภัยทาง

ชีวภาพให้ ได้มากท่ีสุด เพื่อเป็นการ

ป้องกันโรคเข้าฟาร์มได้ดีที่สุด  เนื่องจาก

โรคนี้ ไม่มีวัคซีนและยารักษาที่จำาเพาะ

โดยทำาฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน

โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM: 

Good Farming Management) เพื่อ

เป็นการลดความเสียหายและสามารถ

ป้องกันการเกิดโรคได้ ทั้งเป็นการเตรียม

ความพร้อมก่อนเพื่อยกระดับเป็นฟาร์ม

ที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good 

Agricultural Practices: GAP) และการ

รายงานผลตรวจโรคหากตรวจพบผล

บวกต่อเชื้อ ASF ในสุกรให้ในใบรายงาน

ผล เพิ่มข้อแนะนำาและมาตรการดำาเนิน

การให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้ดำาเนิน

การได้ถูกต้องและลดความเสียหายจาก

การแพร่กระจายโรคด้วย

นายสัตวแพทย์สรวิศขอย้ำ าให้

ทุกเขตทุกจังหวัดทำาการสื่อสาร สร้าง

ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรรายย่อย

ให้ปรับปรุงฟาร์มให้มีความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญมากใน

การป้องกันโรค หากพบโรคให้จังหวัด

รายงานและดำาเนินการสอบสวนทันที 

ถ้าไม่ทำาตามจะถือว่ามีความผิดละเลย

การปฏิบัติงานในหน้าที่ การปฏิบัติงาน

และการรายงานของวอร์รูมในทุกเขต

และจังหวัด ให้ดำาเนินการทุกวันไม่เว้น

แม้ในวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์ 

จนกว่าสถานการณ์ โรคจะคลี่คลาย

พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้

บริการเกษตรกร และจ่ายเงินชดใช้

ค่าเสียหายจากการทำาลายสุกรเพื่อ

ป้องกันโรคโดยเร็ว โดยขอให้ทุกคนร่วม

มือกันเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ ไปให้ ได้ 

การดำาเนินงานทุกอย่างให้คำานึงถึงผล

ประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวม และ

ประเทศชาติเป็นสำาคัญ.

เสียโอกาส

 

ขณะท่ียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่

ปี  2563 จำานวน 2,316,408 ราย มียอด

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี  2563 จำานวน 

2,217,124 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี  2563 จำานวน 21,916 ราย 

ฉีดวัคซีนวันที่ 14 ม.ค.เพิ่มขึ้น 

602,487 โดส ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่

วันที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 108,916,435 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมียอดผู้ติด

เชื้อสะสม 324,233,702 ราย เสียชีวิต

สะสม 5,547,126 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

รายใหม่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ  777 

ราย, สมุทรปราการ 681 ราย, ชลบุรี 

525 ราย, ภูเก็ต 420  ราย, นนทบุรี 419 

ราย, อุบลราชธานี 269 ราย, ปทุมธานี 

239  ราย, นครศรีธรรมราช 194 ราย, 

เชียงใหม่ 179 ราย และขอนแก่น  177 

ราย 

นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์                                                 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถาน 

การณ์และประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19 

ว่า ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 

108 ล้านโดส ซึ่งในเดือนมกราคมนี้

กระทรวงสาธารณสุขต้ังเป้าฉีดวัคซีน

ให้ได้อย่างน้อย 9 ล้านโดส ขณะนี้ผ่าน

ไปได้ครึ่งทางสามารถฉีดวัคซีนได้ตาม

เป้าแล้ว 

และเมื่อติดตามประเมินผลประ                                                          

สิทธิภาพของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ด้วย                                                         

การวัดผลในพื้นท่ีจริง (Real World 

Effectiveness) พบว่าวัคซีนมีประสิทธิ 

ภาพดีมาก ในการป้องกันการป่วยหนัก

และเสียชีวิตจากโรคโควิดทุกสายพันธุ์

ได้ถึง 90-100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งการฉีด

สูตรปกติ สูตรไขว้ หรือบูสเตอร์ โดส อีก

ท้ังยังสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีพอ

สมควร 

แต่สิ่งที่สำาคัญคือ ระยะเวลาใน

การฉีดวัคซีน หากผ่านพ้น 3 เดือนไป

แล้วประสิทธิภาพจะค่อยๆ ลดลง เพราะ

ฉะนั้นการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือบูส

เตอร์ โดสจึงเป็นเรื่องสำาคัญ จากข้อมูล

บ่งชี้ว่า ผู้ที่ ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ทั้งสูตร  

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และ

ไฟเซอร์ (Pfizer) มีประสิทธิผลป้องกัน

การติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิ 

ครอนได้มากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์จาก

การระบาดที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ปูพื้นด้วยเชื้อตาย 2 เข็ม 

นายแพทย์ โอภาสกล่าวอีกว่า 

สำาหรับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีน

เข็มกระตุ้นมีดังนี้  1.ผู้ที่ ได้รับวัคซีน 

Sinovac-AstraZeneca ครบในเดือน                                                

สิงหาคม-ตุลาคม 2564 ให้ฉีดเข็มกระ                                             

ตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca 2.ผู้ที่ ได้ 

รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม 

ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ให้ฉีด                                                   

เข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer และ 3.ผู้ที่ 

ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 

4 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วย

วัคซีน  AstraZeneca 

“ผู้ท่ี ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ในเดือน

กันยายน-ตุลาคม 2564 ให้มารับวัคซีน

เข็มกระตุ้นได้ภายในเดือนมกราคม 

2565 ส่วนผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อให้

ฉีดวัคซีน AstraZeneca กระตุ้นได้ 1 

เข็ม  สำาหรับผู้ที่ ได้รับวัคซีนไม่ครบตาม

เกณฑ์ แต่คนไหนที่ ได้รับครบแล้วยังไม่

ต้องกระตุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนกรมควบคุมโรค  โทร.1422” 

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Yong Poo 

vorawan ระบุว่า “โควิด-19 วัคซีน 

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ 

หลังให้เชื้อตายครบ 2 เข็ม

ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์

เห็นได้ชัดเจนและได้รับการลงพิมพ์ ใน

วารสารแล้ว การให้วัคซีนเชื้อตายครบ 

2 เข็ม เป็นการปูพื้นที่ดีมาก เพื่อการ 

กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Virus Vector 

(AZ) หรือ mRNA (PZ) เราจะเห็นว่าการ

กระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้สูงมาก  ขึ้น

สูงถึง 2 log scale หรือประมาณ 100 

เท่า และภูมิต้านทานดังกล่าวสามารถ

ขัดขวางสายพันธุ์แอลฟาและเดลตาได้

เป็นอย่างดี นอกจากนี้การศึกษาระดับ

เซลล์ CMIR ก็พบว่ามีการตอบสนองที่ดี

ขณะนี้ ได้มีการศึกษาจากต่าง

ประเทศตามมาอีกเป็นจำานวนมาก ที่ลง

พิมพ์ใน MedRxiv โดยทีมยุโรปและจีน 

ที่ศึกษาการกระตุ้นด้วย  mRNA ตาม

หลังวัคซีน Sinovac มีการกระตุ้นที่สูง

มากเช่นเดียวกับของเรา การปูพื้นด้วย

เชื้อตาย 2 เข็มจึงเป็นวิธีการที่ดี เพื่อ

การกระตุ้นในเวลาต่อมา และได้ระบบ

ภูมิต้านทานที่สูงมาก และน่าจะขัดขวาง 

omicron ด้วย

จากการศึกษาของเราจะเห็นว่า 

การกระตุ้นเข็ม 3 ถ้าใช้วัคซีนเชื้อตาย

กระตุ้น ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นเพียง 1 log 

หรือประมาณ 10 เท่า  แต่ถ้าใช้ AZ จะ

สูงขึ้นไปประมาณ 2 log หรือเกือบร้อย

เท่า ถ้าเป็น  mRNA จะสูงขึ้นถึง 200 

เท่า เมื่อเปรียบเทียบอาการข้างเคียง

ของวัคซีนทั้ง 3 ตัวแล้ว จะเห็นได้ชัดเจน

ว่าวัคซีนเชื้อตายมีอาการข้างเคียงน้อย

ที่สุด ดังแสดงในรูป

ขณะนี้เรากำาลังทำาการศึกษาเพิ่ม

เติมถึงปฏิกิริยาการขัดขวางต่อสายพันธุ์ 

omicron โดยใช้เชื้อเป็น omicron ที่

แยกได้ในประเทศไทย ผลจะออกมาใน

สัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุน

จากการศึกษาในอินโดนีเซีย บราซิล  ที่

ร่วมกับ Oxford และต่อไปก็จะมีงาน

สนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

ส่วนการศึกษาการกระตุ้นเข็มสาม หลัง

ให้วัคซีนสูตรไขว้ SV  AZ ขณะนี้ทำาเสร็จ

แล้ว จะได้แสดงผลในโอกาสต่อไปและ

ส่งเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

ที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมากจากการ

ด้อยค่าของวัคซีนเชื้อตาย”

สถานะโรงพยาบาลสนาม

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  เปิด

เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม เตือนประชาชนอย่าประมาท

จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค

วิด-19 สายพันธ์ุ โอมิครอน แม้เช้ือจะ

ไม่รุนแรงในเด็กและคนสูงอายุ แต่โอ

มิครอนยังทำาให้มีผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็วท่ัวโลก ยืนยันรัฐบาลเตรียมความ

พร้อมรองรับผู้ป่วยท่ีเพ่ิมข้ึนได้อย่างเพียง

พอ ขอเพียงประชาชนร่วมมือปฏิบัติ

ตามมาตรการ Universal Prevention งด

เข้าสถานท่ีเส่ียง ชะลอเดินทาง ตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนภัย

ระดับ 4 หากสถานการณ์ปรับตัวดีข้ึน 

การแพร่ระบาดลดระดับลง อาจมีการ

พิจารณาลดระดับในระยะถัดไป

นายธนกรกล่าวว่า สรุปสถานภาพ

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  (ข้อมูล 

ณ วันที่ 12 ม.ค.65) ตามที่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมสถาน

พยาบาลเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรค

โควิด-19  ตามระดับอาการ ดังนี้ 

1.สถานะโรงพยาบาลสนามของ 

กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) และกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) รวมสถานะการจัดต้ังโรงพยาบาล

สนามจาก 3 หน่วยงาน ปัจจุบันมีทั้ง 

หมด 118 แห่ง พร้อมรับ 24,646 เตียง 

รับผู้ป่วยแล้ว 2,611 เตียง และสามารถ

รองรับได้เพิ่มเติมอีก 22,035 เตียง 

และ 2.สถานะศูนย์แยกกักชุมชน 

(Community  Isolation) ของ อว. 

ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 แห่ง พร้อมรับ 

2,951 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 201 เตียง 

และสามารถรองรับได้เพิ่มเติม 2,705 

เตียง ทั้งนี้ 14 วันที่ผ่านมา แผนชะลอ

การระบาดถือว่าสามารถควบคุมได้ดี 

ขอความร่วมมือประชาชนมารับวัคซีน

ให้ครบตามที่สาธารณสุขแนะนำา เน้น

มาตรการ ATK First ขณะเดียวกันการ

ดำาเนินการของมาตรการทางการแพทย์

ได้มีระบบสายด่วนประสานผู้ติดเชื้อ ซึ่ง

สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1330 หรือ

สายด่วนในระดับจังหวัด 

โดยในขณะนี้ยั ง เน้นการดูแล

ที่บ้าน Home Isolat ion เป็นหลัก 

เนื่องจากจำานวนผู้ป่วยที่มีอาการน้อย

มากมีจำานวนมากที่สุด  ประมาณร้อย

ละ 90 โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่ม

นี้จะมีระบบการติดตามและดูแลโดย

บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล  

หากดูแลที่บ้านไม่ได้ก็สามารถดูแลผ่าน

ศูนย์ระดับชุมชน Community  Isolation 

ซึ่งหากระหว่างการติดตามอาการพบว่า

ผู้ป่วยอาการรุนแรงขึ้น ก็จะดำาเนินการ

ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที

“นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อ                                        

เสนอที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำามาปรับ 

ปรุงแก้ ไขมาตรการรับมือต่างๆ เพื่อ

ให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้

มากที่สุด ยืนยันว่าไม่เคยลดหย่อนการ

ทำางานแม้สถานการณ์จะดีขึ้น  ในส่วน

ของมาตรการต่างๆ จะพิจารณาผ่อน

คลายให้เร็วที่สุดภายหลังสถานการณ์

ดีขึ้น โดยจะเน้นความปลอดภัยของ

ประชาชนเป็นหลัก ย้ำาขอความร่วมมือ

ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันตัว

เองตามมาตรการ VUCA ประกอบด้วย 

V-Vaccine, U-Universal Prevention, 

C-Covid-19 Free  Setting และ A-ATK 

เพื่อป้องกันตัวเองและเป็นการช่วยกัน

ลดการแพร่ระบาด” นายธนกรกล่าว.

‘กกต.’

 

โดยหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

มากที่สุด 800 คน ส่วนหน่วยเลือก

ตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำานวน 

200 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีหน่วยละ 500 

คน คาดว่าการติดประกาศผลการนับ

คะแนนที่หน้าหน่วยจะแล้วเสร็จในเวลา 

19.00 น. ส่วนการนำาผลนับคะแนน

ทั้งหมดมารวมที่ศูนย์ปฏิบัติการ คาดว่า

จะแล้วเสร็จในเวลา 22.00 น. ซึ่งจะได้

รับผลการประกาศคะแนนอย่างไม่เป็น

ทางการ

ส่วนคำาร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง                                                                 

เขต 1 ชุมพร ขณะนี้ยังไม่มีคำาร้อง

ใด ส่วนที่สงขลามี 1 คำาร้องเรื่องการ

ปราศรัยของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า                                                     

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อยู่ระหว่าง

กระบวนการพิจารณาคำาร้อง หากมีการ

รับคำาร้องก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวน  

และขณะนี้ในพื้นที่การเลือกตั้งซ่อมยัง

ไม่มีรายงานเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขาย

เสียงเข้ามา ซึ่งมีทีมผู้ตรวจการเลือกตั้ง

และชุดหาข่าว กกต. รวมถึงชุดเคลื่อนที่

เร็วที่ร่วมมือกับตำารวจปฏิบัติหน้าที่อยู่

ในพื้นที่ และฝากเตือนประชาชนผู้มี

สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครด้วย ให้ระวัง

กระทำาผิดกฎหมายในการหาเสียงหลัง

เวลา 18.00 น.  

“ฝากไปยังประชาชนพลเมืองดี                                                          

หากพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง  สามารถ

แจ้งเบาะแสเข้ามายัง กกต. หรือแจ้งผ่าน                                                         

แอปพลิเคชันตาสับปะรด ซ่ึง กกต.มีระบบ

คุ้มครองพยานและการให้เงินรางวัลผู้ท่ี

แจ้งเบาะแสด้วย” นายอิทธิพรกล่าว

ส่วนมติ กกต.ท่ีส่ังให้ใบเหลืองนาย

วัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำาปาง พลังประชา

รัฐ นายอิทธิพร กล่าวว่า  พิจารณาคำาร้อง

แล้วมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะเชื่อว่ามีการ 

กระทำาผิดตามคำาร้อง ทำาให้การเลือกต้ัง 

ไม่สุจริต จึงต้องส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ 

แต่ท้ังน้ีศาลฎีกาจะเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด  

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ฝากถึงประชาชนทั้ง 2 

จังหวัดว่าขอให้สละเวลาไปใช้สิทธิ์ใน

วันพรุ่งนี้ เพราะเป็นวิถีประชาธิปไตย 

และเป็นหนทางที่จะทำาให้อำานาจกลับ

มาอยู่ในมือของประชาชน ขอฝากให้

ประชาชนพิจารณาทั้งตัวบุคคลทั้งพรรค

ที่สังกัด  เลือกคนดีมีอุดมการณ์ มากกว่า

พิจารณาเรื่องเงินเป็นปัจจัยหลัก ตน

ม่ันใจว่าคนใต้จะพิจารณาตัดสินจาก

อุดมการณ์เป็นสำาคัญมากกว่าเงินอยู่

แล้ว เราต้องรักษาสิ่งนี้ ไว้เพื่อให้เป็นจุด

แข็งของการเมืองภาคใต้บ้านเรา

นายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำา 

นปช.และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรค

เพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมที่ 

จ.ชุมพร โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัย

พาดพิงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

นายจุรินทร์ต้องไม่ลืมว่าที่พรรค พปชร.                                              

เป็นรัฐบาลมาถึงทุกวัน คนที่มีส่วน

สนับสนุนและผลักดันมาโดยตลอดก็คือ

พรรคประชาธิปัตย์ เรียกได้ว่าเป็นจุด

เริ่มต้น  ในอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

หลายคนกระโดดไปเป็นแกนนำา กปปส.  

โดยเฉพาะนายชุมพล จุลใส อดีต 

ส.ส.ชุมพร เป็นแกนนำา กปปส.คนสำาคัญ

จนถูกศาลตัดสินคดี ทำาให้ต้องหลุดจาก 

ส.ส.จนมีการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ พรรค

ประชาธิปัตย์เองคือคนที่กวักมือเรียก

ทหารให้ออกมายึดอำานาจจากรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ หลังการยึดอำานาจมีการเลือก

ตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ ไปจับมือกับ

พรรค พปชร.สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

เป็นนายกรัฐมนตรี เรียกได้ว่าพรรค

ประชาธิปัตย์ เป็นนั่ งร้านสำาคัญที่ ให้

เผด็จการสืบทอดอำานาจมาจนเกือบจะ 

8 ปีแล้ว ที่ผ่านมารัฐบาลมีการบริหาร

ที่ผิดพลาดในหลายเรื่อง กระทรวงภาย

ใต้การดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ โดย

เฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่นายจุรินทร์

เป็นรัฐมนตรีอยู่ จนตอนนี้เรียกได้ว่า

แพงทั้งแผ่นดิน

ตนอยากฝากไปถึงนายจุรินทร์ว่า 

นายจุรินทร์มีคุณสมบัติความเหมาะสม

ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ในการเลือก

ตั้งครั้งต่อไป แต่สิ่งที่นายจุรินทร์ต้องทำา

หากอยากเป็นนายกฯ คือ หยุดเป็นนั่ง

ร้านให้เผด็จการเสียก่อน.

เฮ! ‘คนละครึ่ง’

 

“จะเปิดยืนยันสิทธิ์โครงการคน 

ละครึ่งเฟส 4 ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ เพื่อ

เป็นของขวัญในวันแห่งความรักหรือวัน

วาเลนไทน์ โดยคาดว่าวงเงินที่ให้จะอยู่

ที่ 1,000-1,500 บาท มีระยะเวลาการใช้

จ่ายประมาณ  1-2 เดือน”

นายสุพัฒนพงษ์เผยว่า วงเงินที่

จะนำามาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง 

เฟส 4 นำามาจาก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 

5 แสนล้านบาท ที่ถูกจัดไว้เพื่อใช้ใน

การดูแลเศรษฐกิจที่ ได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 และก่อนหน้านี้ โครงการ

คนละครึ่ง เฟส 3 ยังมียอดใช้จ่ายไม่เต็ม

จำานวน โดยเหลือวงเงินที่ส่งคืนรัฐอีก

ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  กล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ห่วงใยประชาชนทุกกลุ่ม ทุก

สาขาอาชีพ สั่งเร่งบรรเทาผลกระทบค่า

ครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิ                                                                

ครอนท่ียังส่งผลกระทบภาพต่อรวมเศรษฐ                                                               

กิจไทย มอบหมายกระทรวงการคลังเร่ง 

รัดโครงการให้เร็วขึ้น จากเดิมที่กำาหนด

ระยะเวลาการออกมาตรการไว้ประมาณ

ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ยังเผยถึงกระแสข่าวที่ว่า จะให้ประชา 

ชนกลุ่มเก่าท่ีเคยได้รับสิทธ์ิกดยืนยันสิทธ์ิ 

และให้ประชาชนกลุ่มใหม่จำานวน 5 ล้าน

คนลงทะเบียนเข้าร่วม โดยจะมีการเปิด

ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 4 ในวันที่ 16 มกราคม 

2565 นั้น กระทรวงการคลังได้ออกมา

ชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริง  ขอให้

ประชาชนอย่าหลงเชื่อ

นายธนกรกล่าวว่า ความคืบหน้า                                                              

โครงการคนละคร่ึง เฟส 4 หลังจากท่ี

ประชุมคณะรัฐมนตรีเ ม่ือ วัน ท่ี 21 

ธันวาคม 2564 เห็นชอบโครงการ

คนละคร่ึง เฟส 4 เพื่อช่วยลดภาระค่า

ครองชีพและกระตุ้นกำาลังซ้ือประชาชน 

ล่าสุด กระทรวงการคลัง โดยสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.ได้นำาเสนอ

เรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกลั่น

กรองเงินกู้ สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

เ รียบร้อยแล้ว แต่อ ยู่ระหว่างการ

พิจารณารายละเอียดการดำาเนินโครงการ 

เช่น จำานวนสิทธ์ิท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 

วันแรกท่ีจะเปิดรับลงทะเบียนซ่ึงเบ้ือง

ต้นจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนวันท่ี 14 

กุมภาพันธ์  2565 และเร่ิมใช้จ่ายได้ในวัน

ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ระบุว่า สำาหรับเงื่อนไขและรายละเอียด

ว่าจะได้รับตัววงเงินสิทธิ์เท่าใดนั้น ต้อง

ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเคาะอนุมัติ

วงเงินก่อน จากนั้นก็จะจัดทำาแนวทาง

แล้วนำาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจะสามารถเปิดลง

ทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ให้พี่น้อง

ประชาชนได้ต่อไป

ทั้งนี้ วงเงินที่จะนำามาใช้จ่ายใน

โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 นำามาจาก 

พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 5 แสนล้านบาท ที่

ถูกจัดไว้เพื่อใช้ดูแลเศรษฐกิจที่ ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 และก่อนหน้านี้

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังมียอดใช้

จ่ายไม่เต็มจำานวน โดยเหลือวงเงินที่ส่ง

คืนรัฐอีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า โครงการ

คนละครึ่งเฟส 4 นี้ครอบคลุมกลุ่มคนที่

มีแอปเป๋าตัง และผู้ที่ประสงค์เข้าร่วม

โครงการใหม่ รวมทั้งโครงการอื่นที่ดูแล

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่ม

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยจะมีส่วนในการ

ลดภาระของประชาชน ช่วยกระตุ้นให้

เกิดการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ.
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การท่ีพรรคกล้าบอกว่าจะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจคนตัวเล็ก มัน

ต้องมีข้อพิสูจน์ ผมคิดว่าเรื่องน้ีคนก็พูดกันเยอะ หลายพรรคการเมือง

ก็พูดหมด บอกว่าจะช่วย SME แต่การจะช่วยจริงหรือไม่ รัฐบาลหน้า                                                                        

ต้องทำาเรื่องหลักๆ เช่น ต้องสร้างโอกาสให้เกิดข้ึนให้กับเอสเอ็มอี 

เช่น การสร้างโอกาสในการส่งออก เพราะวันน้ี SME มียอดขาย

ยอดส่งออกน้อยมาก สัดส่วนการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาด

ใหญ่ เรื่องท่ีสองต้องทำาให้เศรษฐกิจของคนตัวเล็ก SME มีโอกาสท่ี

จะขายสินค้าได้ท้ังในและต่างประเทศ เพราะหากไปดูสินค้าโอท็อป-

สินค้าเกษตรของไทย โอกาสขายคนในประเทศกันเองยังน้อย เพราะ

คนไทยนิยมใช้ของนอก และสินค้าไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

(Value-Added)

...หากไปดูสินค้า SME ของจีนหรือญ่ีปุ่น จะเห็นเลยว่ามี

การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าทำาได้ดี เช่น การทำา packaging ท่ีดี 

นอกจากน้ีการเติบโตของ SME ยังใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยต่ำา

มาก โดยหากไปดูโมเดลของจีนจะพบว่า เมื่อ 20-30 ปีท่ีผ่านมามี

ปัญหาความยากจนเช่นกัน แต่การท่ี SME ของเขาแข็งแรง ทำาให้

ความยากจนเร่ิมหายไป ก็พบว่ารัฐบาลผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่

ระบบธุรกิจออนไลน์ เพราะตอนน้ี SME โอกาสในการขายออนไลน์

ยังมีเปอร์เซ็นต์ท่ีน้อยเกินไป เราต้องทำาให้เขาเข้าสู่ระบบการขาย

ออนไลน์มากกว่าน้ี เพราะหาก SME ของไทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ท่ีดีแล้วเข้าสู่ระบบออนไลน์ ก็จะตอบโจทย์ท้ังการส่งออกไปต่าง

ประเทศและการบริโภคในประเทศ เพราะการส่งออกด้วยการขาย

ออนไลน์เป็นการค้าไร้พรมแดน หากมีช่องทางท่ีทำาให้บุกตลาดโลก

ได้ สินค้า SME ของไทยจะบุกตลาดโลกได้แน่นอน เช่นเดียวกับการ

บริโภคในประเทศ หากสินค้าดีๆ ของคนไทยหน่ึงจังหวัดขายไปยังอีก 

76 จังหวัดท่ีเหลือได้ จังหวัดใดหากทำาได้ ประชาชนก็รวย เศรษฐกิจ

ในจังหวัดจะดีตามไปด้วย ซ่ึงการจะมีลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนได้ หาก

ไม่นำาระบบออนไลน์มาช่วย ผมยังนึกไม่ออกว่าจะด้วยวิธีไหน เพราะ

หากจะไปด้วยวิธีการค้าปลีกแบบเดิมก็ต้องไปอาศัยห้างใหญ่ ท่ีใน

ห้างเองก็มีพ้ืนท่ีโชว์สินค้าจำากัด ก็จะผลักดันสินค้าได้ไม่ก่ีราย แต่ถ้า

เราผลักดันให้ธุรกิจออนไลน์แข็งแรงและเติบโตในประเทศไทย ผม

ว่าผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์มากมาย เพราะเขาจะตัดบายพาส

คนกลางออก และทำาให้ตัวเองได้รายได้จากการขายท้ังหมดโดยตรง

วรวุฒิ-อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

ว่า เช่น การขาย ทุเรียน แกะเปลือกผ่านหน้าเฟซบุ๊ก-ระบบออนไลน์

ท่ีขายได้กิโลละ 1,200 บาท โดยโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแล้วคนก็โอนเงิน

ไปซ้ือ โดยไม่ได้มีระบบอะไรไปช่วยเขา แต่เขาก็สามารถขายได้ หาก

ผู้ประกอบการปรับตัวและใช้พ้ืนท่ีทางโซเชียลมีเดียเป็น แค่น้ีก็ลืมตา

อ้าปากได้แล้ว จากท่ีเคยขายทุเรียนพร้อมเปลือกท่ีเคยขายให้กับล้ง 

โลละ 80-120 บาท กลายเป็นทุเรียนแกะเปลือกโลละ 1,200 บาท 

ก็ทำาให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่ต้องโดนกดราคา อันน้ียังไม่รวมถึงการ

แปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าท่ียังทำาได้อีกหลายอย่าง เช่น 

เค้กทุเรียน-ทอฟฟ่ีทุเรียน-ไอศกรีมทุเรียน ซ่ึงหากทำาเรื่องพวกน้ี เรา

จะไม่มีปัญหาเรื่องฤดูกาลการผลิต เพราะสามารถนำาสินค้าเกษตรไป

แปรรูปและทำาการตลาดได้ตลอด อย่างทุเรียนก็สามารถทำาการตลาด

ได้ท่ัวโลก อยู่ท่ีว่ารัฐบาลจะเข้าใจเรื่องระบบออนไลน์และการตลาด

สมัยใหม่ดีแค่ไหน

...ท้ังหมดหากเข้าใจสามารถทำาได้แน่นอน หากไม่เชื่อ ถ้าผม

มีโอกาส ผมจะทำาให้ดู เพราะผมเป็นนักธุรกิจมาตลอดชีวิต และ

เป็นนักธุรกิจท่ีทำาการตลาดแบบออนไลน์รายแรกๆ ของเมืองไทย 

ผมเข้าใจว่าเรื่องพวกน้ีต้องทำาอย่างไร แต่ท่ีผ่านมาต้องบอกเลยว่า

รัฐบาลไทยไม่เข้าใจเรื่องพวกน้ีดีพอ ก็เหมือนกับคนทำาเป็นไม่ได้ไป

ท่ีผ่านมานอกจากพรรคกล้าจะชูนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ

เพื่อคนตัวเล็กแล้ว ยังเน้นย้ำาเรื่องการดำาเนินการทางการเมือง

แบบ ปฏิบัตินิยม เราเลยถามถึงเรื่องน้ีแบบชัดๆ กับ วรวุฒิ-รอง

หัวหน้าพรรคกล้า ซ่ึงเขาบอกว่าแนวทางปฏิบัตินิยมคือการเน้น

เรื่องการลงมือทำา เพราะวันน้ีเราไม่เสียเวลาไปทะเลาะกับใครใน

ทางการเมือง เราจะบอกว่าเราจะทำาอะไรให้กับประเทศ มากกว่า

ท่ีจะพูดว่าฝ่ังโน้นฝ่ังน้ีไม่ดีอย่างไร 

...วันน้ีเราเห็นการเมืองแบบแบ่งข้ัวแบ่งข้าง ซ่ึงทำาให้

ประชาชนหลงไปตามเกมการเมืองของพรรคการเมือง โดยเมื่อ

ใดก็ตามท่ีเขาเชื่อว่า เขาเลือกเพราะความเกลียด ความกลัว ถึง

ต้องเอาอีกฝ่ายมาสู้ เขาจะไม่สนใจนโยบายพรรคแล้ว จะไม่สนใจ

คุณภาพตัวบุคคลท่ีพรรคนำาเสนอ เขาสนใจแต่ว่าไม่ใช่พวกฉันก็

เป็นศัตรู วิธีแบบน้ีเราเรียกว่า แบ่งแยกแล้วปกครอง ซ่ึงผมคิด

ว่าเป็นแนวคิดท่ีทำาให้ประเทศไทยติดหล่มมาร่วม 10-20 ปีกับ

การเมืองประเภท ไม่เลือกเรา-เขามาแน่ แล้วสุดท้ายรู้หรือไม่ว่า

พรรคท่ีเลือกพรรคน้ันมีนโยบายอย่างไร ไม่สนเลยว่าคุณภาพตัว

บุคคลท่ีพรรคน้ันส่งลงสมัครเป็นใคร ไม่สนใจ สนแต่เพียงว่าฉัน

เกลียดพรรคโน้น จึงเลือกพรรคน้ี 

...ปฏิบัตินิยมของพรรคกล้า เราจึงจะบอกว่าเราจะแก้

ปัญหาอะไร ด้วยวิธีไหน อย่างไร อย่างเช่น เราจะแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ เราบอกเลยว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจของคนตัวเล็ก เพราะ

เราเชื่อว่าถ้าคนตัวเล็กดี เศรษฐกิจจะดี แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะ

ปฏิเสธคนตัวใหญ่ แต่เราคิดว่าคนตัวใหญ่ เขาสบายแล้ว แต่แค่

ไปแก้กฎ กติกา สร้างความหล่อลื่น ทำาให้เขาทำางานง่าย  หรือ

สนับสนุนให้เขาไปเติบโตในต่างประเทศ แค่น้ีเขาก็ติดปีกบิน

แล้ว เพียงแต่ว่าหากเราผลักดันคนตัวเล็ก-เกษตรกรลืมตาอ้าปาก

ได้ เปล่ียนจากเกษตรกรมาเป็นผู้ประกอบการให้มากข้ึน ผมว่า

เกษตรกรไทย SMEs ของไทยลืมตาอ้าปากได้ ซ่ึงการเปล่ียนก็ทำา

โดยใช้เทคโนโลยี-อีคอมเมิร์ซเข้ามา ซ่ึงจีนทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง

มาแล้ว 

...ส่ิงท่ีเราพูดมันไม่ได้เลื่อนลอย ไม่ได้ขายฝัน แต่มีตัวอย่าง

เป็นรูปธรรม มีนโยบายท่ีชัดเจนจับต้องได้ ทำาได้จริง ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ี

เราคิดว่าพรรคกล้าแตกต่างจากการเมืองในอดีต เพราะพวกเรา

ไม่ใช่นักการเมือง พวกเรามาเพื่อลงมือทำา พวกเราคิดว่าเราเป็น

มือทำางาน เพียงแต่เส้นทางการเมืองก็ต้องได้คะแนนก่อนถึงจะ

เข้าไปทำางานได้ ตรงน้ีก็ข้ึนอยู่กับประชาชนแล้วว่าจะให้โอกาส

พรรคแบบเรา หรือจะใช้การเมืองแบบเก่าท่ีแบ่งแยกแล้วปกครอง 

เกลียดเธอ-เกลียดเขาก็ให้มาเลือกฉัน ต้องให้ประชาชนเป็นคน

ตัดสินใจ

วรวุฒิ-รองหัวหน้าพรรคกล้า ย้ำาว่า จุดแข็ง-ข้อแตกต่าง

ของพรรคกล้ากับพรรคการเมืองอื่น ก็คือพรรคกล้าชูคนเป็นแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรี น่าจะดีท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองท่ีมีอยู่ตอน

น้ี กับคุณภาพของหัวหน้าพรรค กรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง ท่ี

เปรียบเทียบกันได้เลย โดยเอาโปรไฟล์ของหัวหน้าพรรคการเมือง

ตอนน้ีมาเทียบกันเขาไม่แพ้ใครแน่นอน น่าจะดีท่ีสุด เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีสุด เพราะเคยเป็นนักบริหารท่ีประสบความสำาเร็จ และ

ไม่ขัดแย้งกับใคร เข้าได้ท้ังคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า และไม่มีปัญหา

กับสถาบัน 

ผมว่าการไม่มีปัญหากับสถาบัน การจงรักภักดีกับสถาบัน 

ผมว่าทำาให้ประเทศเราอยู่ในจุดที่คลื่นลมสงบ แต่ถ้าพรรคไหนมี 

นโยบายที่ไม่เอาสถาบัน อันนี้สร้างปัญหาแน่นอน จะสร้างความ

แตกแยกและสร้างปัญหาลุกลาม และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด Civil 

War หรือสงครามกลางเมืองอย่างมากด้วย และการที่คิดว่าจะ

เลือกพรรคนี้เพื่อไปปราบพรรคโน้น ผมว่ามันทำาให้ประเทศเราติด

หล่ม เพราะว่าพรรคการเมืองแบบนี้เขาก็ไม่เน้นเรื่องนโยบาย แต่

ไปเน้นการสร้างความเกลียดชัด ซึ่งการสร้างความเกลียดชัง ได้

คะแนนง่าย ไม่ต้องมีนโยบาย ไม่ต้องคัดตัวบุคลากรที่มีคุณภาพ 

อันนี้คือความแตกต่าง และเราก็เชื่อว่าการที่เรารักสถาบัน ไม่ใช่

เรื่องผิดอะไร มีคนไทยเกือบทั้งประเทศคิดแบบเรา 

ข้อแตกต่าง ข้อที่สองคือเรื่อง ปฏิบัตินิยม พรรคกล้าเป็น

พรรคที่ลงมือทำา มีนโยบายที่จับต้องได้จริง ทำาได้จริง โดยคน

ทำางานเป็น ยกตัวอย่างคนในพรรค ซึ่งไม่ได้มีแค่ผม แต่ก็ยังมีคน

อื่น เช่น โจ-แอร์เอเชีย หรือธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ CEO AirAsia 

ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรค ทำาธุรกิจสายการบิน low 

cost airlines จากธุรกิจเล็กๆ จนตอนนี้กลายเป็นธุรกิจใหญ่ และยัง

มีคนอย่าง ภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซัสโก้ 

จำากัด (มหาชน) หรือ พี่เชาว์-สมคิด จิรานันตรัตน์ อดีตที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม 

Digital ต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน-เป๋าตัง ที่เป็นมือ Tech อันดับ

ต้นๆ ของประเทศไทย และยังมีคนอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยอยู่ข้าง

หลัง แต่ตอนนี้ยังไม่อยากเปิดตัวเพราะอยู่ในสายธุรกิจ คนเหล่า

นี้ที่ผมคิดว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับพรรคการเมืองอื่น 

นอกจากนี้ พรรคกล้าเป็นพรรคที่จะไม่ใช้เงินซื้อเสียง เพราะเมื่อ

พรรคการเมืองใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง โอกาสที่จะเข้าไป

ถอนทุนก็มีสูง ก็จะหนีไม่พ้นวังวนของการทุจริตคอร์รัปชัน ก็ขอ

ให้ประชาชนลองให้ โอกาสพรรคกล้า เราไม่ทะเลาะกับใคร เพราะ

เราคิดว่ามันหมดเวลาแล้ว ประเทศต้องการมือทำางานมืออาชีพ

ที่ทำางานเป็น ไม่พูดเยอะ ไม่สร้างความแตกแยก ก้มหน้าก้มตา

ทำางานเพื่อทำาให้เศรษฐกิจประเทศมันดี 

-คนท่ีเคยทำางานการเมืองหรือทำาการเมืองอยู่ปัจจุบัน จะ

มีใครเข้ามาร่วมงานกับพรรคกล้าอีกหรือไม่ หลังก่อนหน้าน้ีมี 

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตคนพลังประชารัฐ?

-สถานการณ์วันข้างหน้า หากมีการเปล่ียนแปลงทางการ

เมือง เช่น มีการยุบสภา หรือแม้แต่รัฐบาลอยู่ครบเทอม ความ

พร้อมของพรรคกล้าในการลงเลือกต้ังสนามใหญ่? 

พรรคกล้าพร้อมสู้ทุกกติกา จริงๆ แล้วตอนท่ีเราต้ังพรรคกล้า

ตอนน้ัน ยังเป็นกติกาการเลือกต้ังท่ีใช้บัตรใบเดียว ซ่ึงบอกเลยว่า

น่าจะเป็นกติกาท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมสำาหรับประเทศไทย เพราะ

ทำาให้คะแนนเสียงไม่ตกหล่น ทำาให้พรรคขนาดเล็กท่ีไม่ได้มีทุนรอน

สามารถเติบโตได้ แต่เมื่อการเลือกต้ังต่อไปจะใช้บัตรสองใบ เราก็ไม่มี

ทางเลือก ต้องสู้เต็มท่ี เพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้มาซ่ึง ส.ส.ของ

พรรคกล้า ก็ต้องยอมรับว่ามันยากข้ึน เพราะกติกาบัตรสองใบให้

ความสำาคัญกับ ส.ส.เขตมากกว่าปาร์ต้ีลิสต์

ต้องยอมรับตรงๆ ว่าในชนบทหรือในต่างจังหวัด เรื่องของ

ทุน-ระบบอุปถัมภ์ เรื่องของการใช้เงินซ้ือเสียง ยังมีบทบาทสูง เรื่อง

น้ีทำาให้พรรคเล็กแข่งกับพรรคใหญ่ได้ยาก แต่หากถามว่าแล้วพรรค

กล้ามีความพร้อมในการส่งคนลงเลือกต้ังหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีความ

พร้อมเต็มท่ี เราเชื่อว่าแม้จะมีการเลือกต้ังใหญ่เกิดข้ึนภายในอีกไม่

ก่ีเดือนถัดจากน้ีไป พรรคกล้าน่าจะส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตได้ไม่น้อย 

และปาร์ต้ีลิสต์ก็น่าจะส่งได้ในระดับหน่ึง มีรายชื่อครบถ้วนตามท่ี

รัฐธรรมนูญกำาหนด 

“พรรคกล้าสู้ทุกรูปแบบ เพียงแต่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะ

ยากข้ึน อาจจะเหนื่อยข้ึน”

พร้อมสู้ทุกรูปแบบ

บนเป้าหมาย 30 ท่ีน่ังหลังเลือกต้ัง

-พรรคต้ังเป้าว่าเลือกต้ังใหญ่จะได้ ส.ส.ท้ังหมดก่ีคน ท้ัง 

ส.ส.เขตและปาร์ต้ีลิสต์? 

คงประเมินยากเหมือนกัน คงต้องรอจังหวะใกล้การเลือกต้ัง

ใหญ่ แต่เรามองว่าพรรคกล้า หากเราได้เสียง ส.ส.สักประมาณ 30 

ท่ีน่ังข้ึนไป ก็น่าจะส่งผลและเข้าไปมีบทบาทในการเปล่ียนแปลง

ประเทศได้ในระดับหน่ึงเลย เพราะอย่าลืมว่าพรรคเราไม่ได้เป็นพรรค

ท่ีเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร พรรคเราเป็นพรรคปฏิบัตินิยม ไม่ทำาตัวแบบ

ชวนทะเลาะ เพราะเราเห็นว่าการทะเลาะกันของพรรคการเมืองหรือ

ฝ่ายการเมืองท่ีแบ่งข้างกันอยู่ มันทำาให้ประเทศเสียหายเยอะพอแล้ว 

ส่ิงท่ีพวกเราควรต้องทำาร่วมกันคือ หันหน้ามาทำามาหากิน ช่วยกัน

ทำางาน มันไม่ใช่เวลามาทะเลาะกัน เพราะหลังโควิดผมคิดว่าปัจจัย

เรื่องเศรษฐกิจจะเป็นตัวกดดันประเทศไทยอย่างสูง เพราะเดิมขนาด

เราไม่มีโควิด เราก็เหนื่อยยากสาหัสแล้ว เศรษฐกิจมีแนวโน้มตก

ลงเรื่อยๆ ย่ิงมาเจอโควิด การแก้ปัญหาปากท้องประชาชน การแก้

ปัญหาครัวเรือน การทำาให้เศรษฐกิจดีข้ึน ทำาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ผู้

ประกอบการกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม

 ส่ิงเหล่าน้ีคือพันธกิจหลักของประเทศ และพรรคกล้าเรา

มีความเชื่อว่าเราเป็นพรรคการเมืองท่ีมีความพร้อมในเรื่องทีม

เศรษฐกิจมากท่ีสุดพรรคการเมืองหน่ึง ตรงน้ีคือจุดหน่ึงท่ีเราหวังว่า

ประชาชนจะเห็นความสำาคัญเรื่องน้ีแล้วให้โอกาสพรรคกล้าเข้าไป

ทำางาน  

ขณะเดียวกัน พรรคกล้าก็ชูคุณกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ

การมารวมตัวกันของคนในพรรคกล้า อย่างตัวผมเอง ก็เพราะเชื่อ

ม่ันในตัวคุณกรณ์ เรามองว่านายกรัฐมนตรีในยุคถัดไปต้องเป็นคนท่ี

มีคาแรกเตอร์แบบคุณกรณ์ ซ่ึงเป็นคนท่ีทำางานภาคเอกชนจนประสบ

ความสำาเร็จมาก่อน มีประสบการณ์ในการทำางานในฐานะผู้บริหาร

มาอย่างเข้มข้น หลายคนอาจมองว่าคุณกรณ์คือนักการเมือง แต่

อย่าลืมว่าเขาเคยเป็นอดีตผู้บริหารภาคเอกชนท่ีเงินเดือนสูงสุด ซ่ึง

ต้องเป็นคนท่ีเก่งจริงถึงจะมีสถานะแบบน้ีมาได้ และในการทำางาน

ทางการเมืองก็เคยเป็น รมว.คลัง ท่ีเคยได้รางวัล รมว.คลัง ซ่ึงเป็น

รางวัลดีเด่นของโลกในการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤต Hamburger Crisis 

ของประเทศไทย ทำาให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีฟ้ืนตัวเร็วเป็นอันดับ

ต้นๆ ของโลก และในพรรคก็ยังมีอีกหลายคนท่ีมาจากผู้ประกอบการ

สายเศรษฐกิจ เป็นคนท่ีมีประสบการณ์ทำางานจริง เราอาศัยตัวจริง

ทางเศรษฐกิจมาทำางาน

“เราก็หวังว่าพรรคกล้าจะได้รับความนิยมในระดับหน่ึง โดย

หากเราได้ ส.ส.สัก 30 ท่ีน่ังข้ึนไป ผมเชื่อว่าเราจะส่งผลและพัฒนา

เปล่ียนแปลงประเทศไทยได้ ส่ิงน้ีคือเป้าหมายท่ีพรรควางไว้ แต่จะ

ได้ ส.ส.ระบบเขตก่ีคน ปาร์ต้ีลิสต์ก่ีคน ตอนน้ียังเร็วเกินไปท่ีจะพูด 

แต่เราคิดว่าเป้าหมาย 30 ท่ีน่ังมีความเป็นไปได้อยู่”

 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ผมว่ามีตลอด แต่อะไรท่ียังไม่ชัดเจน ไม่อยากพูดออกไป 

แต่ถามว่าพรรคกล้าเป็นท่ีสนใจของนักการเมืองเก่าๆ หรือไม่ ก็

เป็นเพียงแต่หลายคนบอกว่าให้ป่ีกลองเลือกต้ัง มันดังชัดเจน

ก่อนค่อยเปิดตัว เพราะก็มีต่อเนื่อง จากหลายพรรคหลายฝ่าย 

พรรคกล้าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ เราไม่ใช่พรรคท่ีมีเจ้าของ เรา

ไม่มีนายทุน คนท่ีอยู่ในพรรคกล้าทุกคน ล้วนเป็นเจ้าของพรรค

กล้า 

เราถามปิดท้ายว่าการที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาโค

วิด โดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หากสมมุติพรรคกล้า

เป็นรัฐบาลเวลานี้จะมีแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร วร

วุฒิ-รองหัวหน้าพรรคกล้า เสนอแนะว่า อันดับแรกจะเน้น

เรื่องการบริโภคภายในก่อนโดยใช้ออนไลน์มาช่วย อย่างเช่น 

การนำาสินค้าดีๆ ของแต่ละจังหวัดมาทำาให้คนอีก 76 จังหวัด

ได้รู้จัก และมีการซื้อขายกัน ผมว่าแค่นี้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ได้ในระดับหนึ่ง อันนี้เป็นแผนระยะสั้นและใช้กรอบเวลาไม่

เกินสามเดือน และจะทำาให้คนไทยหันมานิยมสินค้าไทยด้วย 

โดยใช้ E-Commerce และเทคโนโลยีการขายแบบใหม่ที่เรียก

ว่า KOL (การตลาดที่ใช้ Key Opinion Leader ที่อาศัยบุคคล

ที่มีชื่อเสียง มีช่องทางการติดตามบนโซเชียลมีเดีย มาช่วย

โปรโมตและรีวิวสินค้า) ที่ทำาได้ไม่ยาก และเรื่องการส่งออก 

หากเราทำาให้เกษตรกรไทย-SME ของไทย ขายออนไลน์ได้ 

การที่เราพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วไปเชื่อมกับตลาดต่างประเทศ

ก็ไม่ยากเช่นกัน

...การบริโภคภายใน การส่งออกโดยใช้ออนไลน์มาช่วย 

มันเป็นเรื่องเดียวกันสามารถทำาได้ในระยะเวลาไม่นานนัก ย่ิง

หากมีกลไกภาครัฐมาช่วย เช่น ระบบโลจิสติกส์ หรือการให้เงิน

ทุนสนับสนุน ให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ พวกน้ีใช้เวลาไม่เกิน

หกเดือน ผมว่าเศรษฐกิจไทยเร่ิมเห็นทางสว่างทันที และส่ิงท่ี

ต้องทำาต่อไปในระยะปานกลางคือการพัฒนาขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการให้สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

ของตัวเองได้ ท่ีก็จะต้องไปสร้างสถาบันบ่มเพาะและให้ความรู้

กับผู้ประกอบการ เพื่อติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ 

“คือทำาภายใต้หลักสร้างโอกาส-ติดอาวุธ-ให้แต้มต่อ 

สามส่ิงน้ีหากบุกเมื่อไหร่เห็นผลทันที กรอบระยะเวลาสามเดือน

เห็นผลได้ และหน่ึงปีจะเร่ิมแผลงฤทธ์ิแล้ว ส่วนปีท่ีสองต้อง

ทำาให้เขาเก่งข้ึนและทำาให้ได้มากข้ึน และหากมีเวลาก็ไปสร้าง

ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น กลไกระบบราชการโดยบายพาส

ระบบเก่า ทำาฟาสต์แทร็กระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี โดยอาจ

ต้องไปแก้ระเบียบ-กฎหมายบางอันท่ีทำาให้ขีดความสามารถใน

การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมีอุปสรรค” รองหัวหน้าพรรคกล้า

กล่าวปิดท้าย.  

ทำา และคนท่ีทำาก็ทำาไม่เป็น น่ีคือปัญหาท่ีมาจากการเมืองไทยท่ีทำาให้

ผู้ประกอบการเสียโอกาส โดยหากเราทำาให้เกษตรกรแปรรูป ขาย

ออนไลน์เป็น หรือส่งเสริมให้เกษตรกร-ผู้ประกอบการเปล่ียนเป็นผู้

ประกอบการ SMEs ซ่ึงจะเป็นการไปเปล่ียน mind-set เขาได้เลย คือ

ต่อไปไม่ได้เป็นแค่ชาวนาเฉยๆ แต่เป็นชาวนาท่ีเป็นพ่อค้านักธุรกิจได้

ด้วย แต่ต้องรู้จักการทำา packaging-การแปรรูป เพื่อเพ่ิมมูลค่าและ

รู้จักการขายออนไลน์ 

เรื่องพวกน้ีหากเรามีรัฐบาลท่ีเข้าใจจะสร้างโอกาสให้พวกเขา

มหาศาล นอกจากน้ีรัฐบาล ต้องให้แต้มต่อ กับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น 

SME หรือเกษตรกรรายใดยังไม่เคยค้าขายออนไลน์ รัฐบาลอาจ

ออกนโยบายอุดหนุนค่าขนส่งให้ฟรีหน่ึงปี รับรองได้ว่า SME จะมี

การค้าขายกันอย่างคึกคัก เกษตรกรท่ีไม่เคยขายออนไลน์ก็จะขาย

ออนไลน์เป็น เรื่องพวกน้ีใช้งบไม่เยอะ ผมเคยคำานวณหากเราให้เรื่อง

น้ีกับ SME-ผู้ประกอบการ-เกษตรกร ในการอุดหนุนค่าขนส่งฟรี คิด

ว่าหน่ึงปีใช้งบสักห้าพันบาท แค่ใช้เงินไม่ก่ีหมื่นล้านบาท แต่จะทำาให้

ผู้ประกอบการไทยขายออนไลน์เป็นท้ังประเทศ การให้แต้มต่อแค่น้ีจะ

พลิกโฉมผู้ประกอบการท้ังประเทศให้ลืมต้าอาปากได้ทันที 

...นอกจากน้ี พรรคกล้ายังมีนโยบายด้านเศรษฐกิจอีกมาก

ท่ีสามารถกำาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติจริงๆ ได้ ซ่ึงโดยส่วน

ตัวผมไม่เชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติย่ีสิบปี แต่ผมเชื่อเรื่อง แผน

ยุทธศาสตร์จังหวัดย่ีสิบปี เพราะแต่ละจังหวัดมีจุดเด่นจุดแข็งไม่

เหมือนกัน แต่ละจังหวัดมีสินค้าท่ีดีท่ีมีความแตกต่างกัน โดยหาก

พัฒนาให้แต่ละจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของตัวเองย่ีสิบ

ปี ประเทศไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดด เรื่องแบบน้ีเราจึงต้องการ

รัฐบาลท่ีคิดเป็น ทำาเป็น เข้ามาทำางาน ท้ังหมดคือท่ีมาของ เศรษฐกิจ

เพื่อคนตัวเล็ก ของพรรคกล้า

พรรคกล้าสู้ทุกรูปแบบ ...หวังว่าพรรคจะได้รับความนิยมในระดับ

หน่ึง หากเราได้ ส.ส.สัก 30 ท่ีน่ังข้ึนไป เชื่อว่าเราจะส่งผลและ

พัฒนาเปล่ียนแปลงประเทศไทยได้ ส่ิงน้ีคือเป้าหมายท่ีพรรควางไว้ 

ต้องรู้ทันการเมือง

แบบ‘แบ่งแยกแล้วปกครอง’ 
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2ปพรรคกลา-ปฏิบัตินิยม 

เศรษฐกิจเพ� อคนตัวเล็ก 

วางเปา30ที่นั่ง+หลังเลือกตั้งใหญ 

รรคกลา ที่มี กรณ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง เปน

หัวหนาพรรค ถึงตอนนี้ตั้งพรรคมาไดรวมสองป ซึ่ง

แมปจจุบันยังไมมี ส.ส.ในสภาผูแทนราษฎร แตก็เปน

พรรคการเมืองที่เคล� อนไหว-ทํากิจกรรมการเมืองตอเน� อง อยาง

การเลือกตั้งซอมที่สงขลา-ชุมพร วันอาทิตยที่ 16 ม.ค.นี้ พรรคกลา

ก็สงคนลงเลือกตั้งทั้งสองเขต สวนเลือกตั้งซอมที่หลักสี่ ที่จะลง

คะแนนเสียงกันวันที่ 30 ม.ค. อรรถวิชช สุวรรณภักดี เลขาธิการ

พรรคกลา ก็ลงสมัครเอง 

สําหรับทิศทางของพรรคกลาตอจากน้ี วรวุฒิ อุนใจ รอง

หัวหนาพรรคกลา-หน่ึงในผูรวมกอต้ังพรรค ท่ีแมอาจเปนช� อใหม

ทางการเมือง แตสําหรับวงการธุรกิจ โดยเฉพาะวงการคาปลีก ตาง

ก็รูจัก หมู-วรวุฒิ กันเปนอยางดี เพราะกอนหนาน้ีทําธุรกิจ เปน

อดีตนักบริหารในภาคธุรกิจท่ีมีช� อเสียงมากอน เชน อดีตประธานเจา

หนาท่ีบริหาร บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) ในกลุมเซ็นทรัล ผูกอ

ต้ังธุรกิจ B2S-OfficeMate ท่ีทําธุรกิจขายเคร� องเขียนและอุปกรณสํา

นักงานช� อดังจนเติบโตกลายเปนบริษัทมหาชน และเคยเปนอดีต

ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย เปนตน 

โดย วรวุฒิ-รองหัวหนาพรรคกลา พูดถึงเสนทางการ

เมืองของพรรคกลาวา พรรคกลาท่ีต้ังพรรคมารวมสองปเปน

พรรคการเมืองท่ีคอยๆ เติบโตอยางม่ันคง เพราะวาเราเปนพรรคใหม

และการมารวมตัวเปนพรรคใหม ก็มาจากสมาชิกพรรคท่ีหลายคน

หรือสวนใหญไมไดเคยอยูในแวดวงการเมืองมากอน อยางตัวผมเอง

ก็เชนกัน เพราะมาจากการเปนนักธุรกิจ จากธุรกิจ SME เล็กๆ จน

กลายเปนซีอีโอบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอดขายเปนหม� นลานบาท 

แตคนท่ีมารวมตัวกันท่ีพรรคกลา เราเห็นอยางหน่ึงเหมือนกันก็คือวา 

พรรคการเมืองในปจจุบันไมตอบโจทยเรา เรามองไปท่ีพรรคการเมือง

ไหน ยังรูสึกวามันไมใช แตทุกคนรูสึกวาประเทศจะหยุดอยูแบบน้ีไม

ได จะใชการเมืองแบบท่ีมีอยูแกปญหาประเทศคงไมได พวกเราเลย

ตัดสินใจมาเปนพรรคการเมืองดวยกันเองเสียเลย

...อยางผมเองกอนหนาน้ีก็เคยทํางานประสานกับรัฐบาลชุด

ตางๆ มาเปนสิบปแลวในนามของสมาคมธุรกิจตางๆ เชน สมัยอยู

สมาคมอีคอมเมิรซ หรือสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

รวมถึงตอนอยูสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai 

เปนตน และกอนหนาน้ีก็เคยเปนประธานสมาคมผูคาปลีกไทย ท่ีผาน

มาไดทํางานรวมกับภาครัฐมาตลอดหลายป แตก็รูสึกวาภาครัฐทํา

ตามโจทยของภาคเอกชนนอยมาก คือก็รับฟง แตฟงแลวไมไดนําไป

ดําเนินการ หรือทําแลวก็ไมตรง ท่ีอาจเปนเพราะมี hidden agenda 

ของรัฐบาลแตละยุคสมัย 

วรวุฒิ-ท่ีผันตัวเองจากวงการคาปลีก-นักธุรกิจมาเปนนักการ

เมือง กลาวตอไปวา จากสภาพการณขางตนเราเลยมาทํางาน

การเมือง เพราะอยากเห็นประเทศไทยเจริญทัดเทียมกับประเทศ

เพ� อนบานเรา เชน หากเราไปดูท่ีสิงคโปร เกาหลีใต ไตหวัน ญ่ีปุน 

จีน จะพบวาชวงย่ีสิบปท่ีผานมาเขาเปล่ียนไปเยอะมาก แตของเรา

ในรอบย่ีสิบปท่ีผานมา เราเปล่ียนนอยมาก อีกท้ังการเปล่ียนแปลง

ของเราดานเศรษฐกิจในชวง 7-8 ปหลังเปนไปในทางขาลงดวย ดู

ไดจากตัวเลขจีดีพีในประเทศท่ีจะพบวาลดลงมาตอเน� อง การเติบโต

ของประเทศเติบโตนอยลง ซ่ึงในชวงวิกฤตโควิดย่ิงแสดงใหเห็นเลย

วาประเทศไทยเรากระทบทางเศรษฐกิจหนักมากท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจตางๆ ติดลบเยอะ แตการฟนตัวชา ซ่ึงมันเปนผล

วิจัยออกมาเลย ไมใชการพูดกันเอง 

...ปญหาเชิงโครงสรางดังกลาวจึงทําใหเราตองการ

พรรคการเมืองใหม-นักการเมืองรุนใหมท่ีไมไดเปนนักการเมืองแบบ

เกาๆ ก็คือคนท่ีมีความรู มีประสบการณ และอยากเห็นประเทศไทยดี

ข้ึนอยางแทจริง โดยการทําการเมืองไมไดทําเพ� อจะไปเอ้ือประโยชน

กับใคร

 ส่ิงเหลาน้ีคือการรวมตัวกันของคนท่ีอยูในพรรคกลา ทําใหจะ

เห็นไดวาพรรคกลามีอดีตนักการเมืองนอยมาก เร่ิมตนก็แคสามคน

เองคือ คุณกรณ หัวหนาพรรค-อรรถวิชช สุวรรณภักดี เลขาธิการ

พรรค และภิมุข สิมะโรจน อดีต ส.ส.กทม. ท่ีเปนผูรวมกอต้ังพรรค 

แตนอกจากน้ีก็เปนคนท่ีไมไดเคยอยูการเมืองมากอน เปนคนท่ีมา

จากหลากหลายสาขา หลายอาชีพ แตก็ตองยอมรับวาคนจากสาย

เศรษฐกิจในพรรคกลาคอนขางเยอะ

เศรษฐกิจเพ� อคนตัวเล็ก

พลิกฟนประเทศไดอยางไร?

รองหัวหนาพรรคกลา พูดลงรายละเอียดถึงนโยบาย

เศรษฐกิจที่เปนนโยบายหลักของพรรคกลาคือเร� อง เศรษฐกิจเพ� อ

คนตัวเล็ก วา คนในพรรคกลามองวาประเทศไทย หากจะแกไข

ปญหาจะตองเอาเศรษฐกิจนํา ไมวาจะเปนปญหาความเหล� อมล้ํา 

ปญหาเร� องการศึกษา-สาธารณสุข-คุณภาพชีวิต ทั้งหมดตองใช

เศรษฐกิจนํา เพราะปญหาที่วามาทั้งหมดตองใชเงิน ตองใชภาษี 

แตถาเศรษฐกิจของไทยยังเปนขาลงอยู แลวเราจะเอาภาษีที่ไหน

มาพัฒนาประเทศ 

...หลักการของพวกเราพรรคกลาจึงมองวาอันดับแรกตอง

ทําใหประชาชน มีเงินในกระเปา กอน ซึ่งการที่จะมีเงินในกระเปา

ไดก็ตองมาจากระบบเศรษฐกิจ พรรคมีนโยบาย เศรษฐกิจเพ� อคน

ตัวเล็ก เพราะมองวานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายชุดที่ผาน

มาเปนนโยบายเศรษฐกิจเพ� อคนตัวใหญ เพราะมีความเช� อวาหาก

คนตัวใหญเศรษฐกิจดีแลว คนตัวเล็กจะดีตามไปดวย แตสิ่งที่มัน

เกิดขึ้นตลอดในชวง 10-20 ปที่ผานมา มันพิสูจนใหเห็นแลววา

ไมใช เพราะคนตัวใหญก็รวยเอาๆ แตคนตัวเล็กแทบไมมีโอกาส

ลืมตาอาปาก จนประเทศไทยมีปญหาความเหล� อมล้ําไปติดอันดับ

สูงมากในการจัดอันดับของหลายประเทศทั่วโลก กระทั่งเด็กยุคใหม

ในยุคปจจุบันเริ่มรูสึกวา การที่จะตั้งตัวสรางโอกาสใหกับตัวเอง

ในชีวิตมันเหลือนอยลงทุกที ซึ่งแตกตางจากสมัยเม� อ 30 ปกอน

ที่คนยุคนั้น พอจบการศึกษามาเริ่มตนทํางาน ที่ประเทศอยูในยุค

โชติชวงชัชวาล มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากตาง

ประเทศมากมายมหาศาล แตวันนี้ ไมใชแลว เพราะการลงทุนจาก

ตางประเทศในไทยวันนี้มีนอยมาก นักลงทุนจากจีน เกาหลี ยุโรป 

สหรัฐ หนีไปลงทุนในเวียดนาม อินโดนีเซีย สิ่งเหลานี้สะทอนให

เห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีปญหา 

วรวุฒิ-รองหัวหนาพรรคกลา ย้ําวา การที่พรรคกลาให

ความสําคัญกับเร� องเศรษฐกิจเพ� อคนตัวเล็ก เพราะเช� อวาประเทศ

นี้จะดีได ตองใหชนชั้นกลาง-SME-เกษตรกร มีรายไดดี ลืมตา

อาปากได ที่ผานมาคนตัวเล็กของเรา ทําอะไรก็ติดขัดไปหมด ยก

ตัวอยางเชน เร� องสุราหรือเบียรพื้นบาน โอกาสที่เราจะทําเองโดย

ใชทุนนอย เปนเอสเอ็มอีไมมีเลย เพราะถูกบล็อกดวยกฎหมาย 

หรือเร� องดิวตี้ฟรี ก็บล็อกใหผูกขาดแครายเดียว ซึ่งยังมีเร� อง

ลักษณะนี้อีกมากมายมหาศาลในโครงสรางเศรษฐกิจไทย 

...เราจึงคิดวามันถึงเวลาแลวที่ตองเปลี่ยนแปลง เพราะถา

คนตัวเล็กเติบโตได เศรษฐกิจจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลย เชน ให 

SME คนตัวเล็กๆ ที่มีเปนลานราย เติบโตปละสิบกวาเปอรเซ็นต

ถึงยี่สิบเปอรเซ็นต คิดดูวาจีดีพีของประเทศจะเติบโตขึ้นขนาดไหน 

เพราะการที่ SME เติบโตจะนําไปสูการจางงาน หรือเม� อ SME 

เติบโตเขาก็มีกําลังซื้อ สามารถไปอุดหนุนธุรกิจที่คนตัวใหญทําอยู

ไดอีก นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยตอจากนี้ ไปตองเนนใหคน

ตัวเล็กเติบโตใหได 

วันน้ีเราเห็นการเมืองแบบแบงข้ัวแบงขาง ซ่ึงทําใหประชาชนหลงไปตาม

เกมการเมืองของพรรคการเมือง โดยเม� อใดก็ตามท่ีเขาเช� อวา เขาเลือก

เพราะความเกลียด ความกลัว ถึงตองเอาอีกฝายมาสู เขาจะไมสนใจ

นโยบายพรรค จะไมสนใจคุณภาพตัวบุคคลท่ีพรรคนําเสนอ เขาสนใจ

แตวาไมใชพวกฉันก็เปนศัตรู วิธีแบบน้ีเราเรียกวา แบงแยกแลวปกครอง 

เปนแนวคิดท่ีทําใหประเทศไทยติดหลมมารวม 10-20 ป 

กับการเมืองประเภท ไมเลือกเรา-เขามาแน� 

พ

อานตอหนา 15 
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